


ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ค�ากล่าวในงานแถลงข่าวการออกใช้ธนบัตรแบบ 17
8 มีนาคม 2561

ส�ำหรับพสกนิกรชำวไทยทุกคน 
กำรที่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

เสด็จขึ้นทรงรำชย์สืบรำชสันตติวงศ์เป็นพระมหำกษัตริย์รัชกำลท่ี 10 แห่งรำชวงศ์จักรี 
เป็นเหตุกำรณ์คร้ังส�ำคัญของประวัติศำสตร์ชำติไทย ท่ีพสกนิกรชำวไทยท้ังปวงปล้ืมปีติยินดีย่ิง 

ในกำรนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทย น้อมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ 
ที่ได้รับพระรำชทำนพระรำชำนุญำตจำกสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

ให้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบใหม่ เพื่อน�ำออกใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียน 
ภำยใต้แนวคิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหำกษัตริย์ทุกพระองค์แห่งรำชวงศ์จักรี 

ที่ทรงประกอบพระรำชกรณียกิจ เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข 
น�ำควำมร่มเย็นมำสู่อำณำประชำรำษฎร์ และสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่น
และควำมเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชำติบ้ำนเมืองตลอด 236 ปีท่ีผ่ำนมำ

“
“

Editor’s 
Welcome 

การเสด็จขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลท่ี 10 แห่งราชวงศ์จักรี นับเป็นเหตุการณ์ครั้งส�าคัญยิ่ง 
ของประวัติศาสตร์ชาติไทย ท่ีพสกนิกรชาวไทยท้ังปวงปลื้มปีติยินดียิ่ง ด้วยส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ BOT พระสยาม MAGAZINE จึงขอน�าเสนอเร่ืองราว 
ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี” 

ธนาคารแห่งประเทศไทย น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได ้  
ทีไ่ด้รบัพระราชทานพระราชานญุาตจาก สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพย- 
วรางกูร ให้จัดพิมพ์ ธนบัตรแบบ 17 ซึ่งเป็นธนบัตรหมุนเวียนแบบใหม่ ท่ีออกใช้ครั้งแรก 
ในวันจักรี 6 เมษายน 2561 ภายใต้แนวคิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 
แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข น�าความร่มเย็น 
มาสู่อาณาประชาราษฎร์ สร้างความเป็นปึกแผ่น และความเจรญิรุง่เรอืงให้แก่ชาตบ้ิานเมอืง
ตลอด 236 ปีที่ผ่านมา ติดตามอ่านรายละเอียดได้ในคอลัมน์ “Cover Story” และ  
คอลัมน์ “Conversation with the Governor” 

พลาดไม่ได้กับคอลัมน์ “Bestination” ที่น�าท่านไปสัมผัสบรรยากาศงาน “อุ่นไอรัก  
คลายความหนาว” รวมท้ังอ่านบทสัมภาษณ์ของอาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร ผู้อยู่เบื้องหลัง 
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในคอลัมน์ “Special Scoop” และเกาะติดกระแสละครดัง 
ขอเชิญทุกท่านร่วมกันค้นประวัติศาสตร์ “เงินตรา” สมัยอยุธยาที่ใช้ในละครว่า มีแบบไหน  
และเรียกว่าอะไรในคอลัมน์ “Our Pride & Heritage: The Treasure” ส่วนคอลัมน์ “Relax 
@ Reun Pae” ได้รับเกียรติจาก ดร.อ�าพน กิตติอ�าพน ประธานคณะกรรมการธนาคาร 
แห่งประเทศไทย จะมาถ่ายทอดแนวคดิประสบการณ์อนัทรงคณุค่ากว่า 10 ปีที ่ธปท. และ กว่า 
35 ปี การท�างานราชการในต�าแหน่งส�าคญั ๆ  ในองค์กรทีท่�าหน้าทีว่างยทุธศาสตร์ให้กบัประเทศ 
หลากหลายองค์กร

ในคอลัมน์ “Payment Systems” น�าเสนอบรรยากาศการจัดงาน Bangkok FinTech 
Fair 2018 ครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  
เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยทีางการเงินให้กบักลุม่ผูร่้วมงานทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ  
หน่วยงานภาครัฐ สมาคมท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ SMEs ภายในงานมีการน�าเสนอ
นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ รวมถึงให้ความรู้ว่า ภาคธุรกิจ SMEs จะป้องกันภัยไซเบอร์ได้
อย่างไร

กองบรรณาธิการ BOT พระสยาม MAGAZINE น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
อันหาท่ีสุดมิได้ภายใต้ร่มพระบารมี ขอน้อมน�าแนวพระราชด�าริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด  
สร้างสุขปวงประชา” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการด�าเนินภารกิจ  
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทย
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ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือทุกเล่ม ได้ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือเล่มนี้บรรยายถึงประวัติศาสตร์และเครื่องค�้าจุนอันมีเอกลักษณ์ของสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ไทย ท่ียืนยงผ่านกระแสความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมจากภายใน
และภายนอกประเทศมากว่า 750 ปี เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ภาค คือ ภาคที่ (1) พระราชประวัติ  
เล่าถงึพระราชประวตัขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ตัง้แต่เสด็จพระราชสมภพ 
เมื่อ พ.ศ. 2470 ภาคที่ (2) พระราชกรณียกิจ มุ่งเน้นเรื่องการทรงงานด้านสาธารณสุข การศึกษา 
เกษตรกรรม และการพัฒนาชนบท เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย และภาคที่ (3) สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ เป็นการอธิบายองค์ประกอบต่างๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน
กฎหมาย กระบวนการ และพิธีการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบัน 

หนังสือเล่มน้ีกล่าวถึงประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9  
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีพระมหากษัตริย์ได้ทรงสร้างสมพระบรมเดชานุภาพ (Dignity) ด้วย 
พระปรีชาญาณ (Wisdom) และความกล้าหาญ (Courage) ท่ามกลางปฏิกิริยาท้าทายพระบรม
เดชานุภาพ ตลอดรัชกาลของแต่ละพระองค์ เนื้อหาแบ่งเป็น 6 บท เริ่มตั้งแต่ บทที่ 1 การ 
สร้างสมพระบรมเดชานุภาพของรชักาลท่ี 5 บทท่ี 2 ช่วงแห่งการท้าทายพระบรมเดชานภุาพ บทท่ี 3 
ราชสกุลมหิดล บทที่ 4 การสร้างสมพระบรมเดชานุภาพของรัชกาลที่ 9 บทที่ 5 สิ่งดี ๆ  ที่เกิดขึ้น 
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และบทที่ 6 อีกย่างก้าว
ของพระบรมเดชานุภาพ พร้อมภาคผนวก จดหมายเหตพุระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รชักาลที ่9 
และหลักการทรงงานของพระองค์

หนังสือชุดนี้มี 9 เล่ม รวบรวมสาระข้อมูล 
ท้ังภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของพระมหา-
กษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 
ถึงรัชกาลที่ 9 (รัชกาลละ 1 เล่ม) เนื้อหาเล่าเรื่อง
เก่ียวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจท่ี
ส�าคญัของแต่ละพระองค์โดยสงัเขป รวมถงึเครือ่ง
เบญจราชกกธุภณัฑ์ เครือ่งราชศริาภรณ์ พระแสง
อษัฎาวธุ พระแสงศาสตราวุธ พระพทุธรปูส�าคัญ 
ศิลปหัตถกรรมฝีพระหัตถ์ เครื่องเบญจรงค์ สมบัติประจ�าแผ่นดินในแต่ละรัชกาล ของใช้ส่วนพระองค์ ภาพพระราชประวัติ พระราชพิธีที่ส�าคัญ 
และพระราชหตัถเลขา ถอืเป็นมรดกอนัล�า้ค่าของไทยทีค่วรบนัทกึไว้ให้อนชุนรุน่หลงั ตลอดจนชาวโลกได้ศกึษาหาความรูเ้พือ่ความเข้าใจอนัลกึซึง้ 

จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 : อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ 

กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน  

ใต้ร่มพระบารมี
เรื่อง : ทีมบริการสารสนเทศการเรียนรู้
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ธนบัตรแบบ 17
เฉลิมพระเกียรติ

กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์
เป็นพระมหากษตัริย์รัชกาลที ่10 แห่งราชวงศ์จักร ีนบัเป็นเหตุการณ์ครัง้ส�าคัญของประวัติศาสตร์ชาตไิทย 

ทีพ่สกนกิรชาวไทยทั้งปวงปลื้มปีติยินดียิ่ง

ในกา รนี้  ธนาคา รแห ่ งป ระ เทศ ไทย น ้ อมส� า นึ ก ใน 
พระมหากรุณาธิคุณอย ่างหาท่ีสุดมิได ้ ที่ ได ้รับพระราชทาน 
พระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-
เทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบใหม่เพ่ือน�าออกใช้เป็นธนบัตร
หมุนเวียน ภายใต้แนวคิดเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย ์
ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ  
เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข น�าความร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์และ
สร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมือง
ตลอด 236 ปีที่ผ่านมา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
พระราชทานพระราชานุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทยน�าธนบัตร

แบบ 17 ออกใช้ภายในปีนี้ โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยก�าหนดวัน 
อันเป ็นมงคลยิ่ ง ส�าหรับน�าธนบัตร 3 ชนิดราคาแรก คือ  
20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ออกใช้ในวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 
2561 ส�าหรับชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท ออกใช้ในวัน 
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

ธนบัตรแบบ 17 น้ี ได้ก�าหนดให้รูปแบบของธนบัตรโดยรวม 
มีความต่อเน่ืองกับธนบัตรแบบ 16 ที่ยังคงเน้นความสวยงาม และ 
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย

ลักษณะด้านหน้าธนบัตร 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ มาออกแบบเป็นภาพประธานบนด้านหน้าธนบัตรทุกชนิดราคา

ตัวอย่างแบบสีธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท

ตัวอย่างธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท

เรื่อง : สายออกบัตรธนาคาร
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ภาพด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 100 บาท

ภาพประธาน
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 5  
คู ่กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล ้า- 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ภาพประกอบ 
แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 5 

เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินประพาสยุโรป 
เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ  
ยังผลให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราช
ได้สืบมา รวมทัง้ได้ทรงน�าวทิยาการสมัยใหม่
จากต่างประเทศมาพฒันาบ้านเมอืงให้เจรญิ
รุ่งเรือง และพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 6 
เป็นภาพทรงฝึกกองเสอืป่าทีท่รงสถาปนาขึน้ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคค ี
ข้ึนในหมูร่าษฎร รวมทัง้เป็นกองก�าลังส�ารอง
ในการป้องกันประเทศ

ตัวอย่างแบบสีธนบัตรชนิดราคา 500 บาท ตัวอย่างแบบสีธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท

ภาพประธาน
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 7 คู่กับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
รัชกาลที่ 8 

ภาพประกอบ
แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 7 ที่ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
สยาม พทุธศกัราช 2475 ให้แก่ปวงชนชาวไทย และพระราชกรณียกจิ
ในรัชกาลที่ 8 เป็นภาพการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร
ท่ีส�าเพ็ง เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้คนไทยทุกเชื้อชาติ 
อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกกลมเกลียว

ภาพประธาน
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช รชักาลที ่9 คูก่บัพระสาทสิลกัษณ์สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหา-
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

ภาพประกอบ
แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9 ทรงรับดอกบัวจาก

ราษฎร สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระวรกาย เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ เพ่ือบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตลอดรัชสมัย และพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 10 เป็น
ภาพขณะทอดพระเนตรแผนที่ระหว่างเสด็จเยี่ยมราษฎร บริเวณ
โครงการพัฒนาลุ่มน�้าบางนรา จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาแหล่งน�้า
และบรรเทาภาวะน�า้ท่วมในพืน้ทีเ่พาะปลกู ซึง่สะท้อนถงึการประกอบ
พระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงพสกนิกรอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ก่อนเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ จวบจนถึงปัจจุบัน

ภาพด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 20 บาท ภาพด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 50 บาท

ภาพประธาน
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พ ร ะพุ ท ธ ย อดฟ ้ า จุ ฬ า โ ล กมห า ร า ช  
รัชกาลที่ 1 คู่กับพระบาทสมเด็จพระพุทธ-
เลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

ภาพประกอบ 
แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 1 

ท่ีทรงสถาปนากรงุรตันโกสนิทร์เป็นราชธานี 
รวมถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าโปรด
กระหม่อมให้สร้างวดัพระศรรีตันศาสดาราม 
และพระบรมมหาราชวัง และพระราช
กรณียกิจในรัชกาลที่ 2 เป ็นภาพจาก 
บทละคร เรื่ อ งอิ เหนา ซึ่ งสะท ้ อนถึ ง 
พระปรีชาสามารถในด้านวรรณคดีและ 
พ ร ะ ร า ช ก รณี ย กิ จ ที่ ท ร ง ท� า นุ บ� า รุ ง 
ศิลปวัฒนธรรมไทยหลายสาขาให้เจริญ
รุ่งเรือง

ภาพประธาน 
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 คู่กับ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
รัชกาลที่ 4

ภาพประกอบ 
แสดงถึ งพ ร ะป รี ช าส ามา รถขอ ง 

รัชกาลที่ 3 ในการส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า จนมีรายได้เข้า
แผ่นดินเพิ่มขึ้นมาก และพระราชกรณียกิจ
ในรัชกาลที่ 4 เป็นภาพหอชัชวาลเวียงชัย 
พระนครคี รี  จั งหวัด เพชรบุ รี  ที่ ทรง 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร ้างข้ึน  
เพื่อเป็นหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ 
สะท ้อนถึ งพระปรีชาสามารถในด ้าน
วทิยาศาสตร์ และการวางรากฐานความเจรญิ
ก้าวหน้าในแบบอารยประเทศ

ลักษณะด้านหลังธนบัตร 
ภาพประธานด้านหลงัธนบตัรแต่ละชนดิราคา เชญิพระบรมสาทสิลกัษณ์พระมหากษตัรย์ิ 2 พระองค์ เรยีงตามล�าดบัรชักาล โดยมภีาพประกอบ
เป็นภาพหน่ึงในพระราชกรณยีกจิส�าคญัของแต่ละพระองค์ ทีม่คีวามโดดเด่นเป็นทีป่ระจกัษ์ และจารกึอยูใ่นความทรงจ�าของพสกนกิรชาวไทย
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เส้นใยเรืองแสง ลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางธนบัตร ตัวเลขแจ้งชนิดราคาและหมวดเลขหมายจะเรืองแสงเมื่อน�าธนบัตรส่องภายใต้รังสีเหนือม่วง

ลายน�้าพระสาทิสลักษณ์ และตัวเลขแจ้งชนิดราคามีความโปร่งแสงเป็นพิเศษจะมองเห็นชัดเจนได้ทั้งสองด้านเมื่อยกส่องกับแสงสว่าง

แถบสีในเนื้อกระดาษมีบางส่วนของแถบปรากฏให้เห็นเป็นระยะ และเห็นการเปลี่ยนสีเมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมองส�าหรับชนิดราคา 100 บาท จะเห็นภาพเคลื่อนไหวด้วย  
เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นข้อความบอกชนิดราคาภายในแถบสีทุกชนิดราคา

ตัวเลขแจ้งชนิดราคาซ่อนในลายประดิษฐ์จะมองเห็นได้เมื่อพลิกเอียงมองในมุมที่เหมาะสม 

รูปดอกไม้แทนสัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาในอักษรเบรลล์ส�าหรับผู้บกพร่องทางสายตา จะรู้สึกนูนสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ

ส�าหรับธนบัตรทุกแบบที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ ยังสามารถใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนได้เช่นเดิม

ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง 
รปูแบบมคีวามคล้ายกบัแบบทีผ่่านมาโดยได้ปรบัปรงุใหม่ในบางส่วน เพ่ือให้มีความสวยงามและทนัสมยัมากขึน้ สามารถสงัเกตและ 

ตรวจสอบได้ด้วยวธิ ี“สมัผัส ยกส่อง พลกิเอยีง” ส�าหรับธนบตัรชนดิราคา 20 บาท  50 บาท และ 100 บาท ทีจ่ะน�าออกใช้ก่อนมวีธิสีงัเกต ดังนี้

ภาพพระตราประจ�าพระองค์ ค�าว่ารัฐบาลไทย ตัวอักษรและตัวเลขแจ้งชนิดราคาจะรู้สึกนูนสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ
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ดร.อ�ำพนร่วมงำนกับ ธปท. เริ่มจำกต�ำแหน่งคณะกรรมกำร 
ธปท. คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) 9 ปี และด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธำนคณะกรรมกำร ธปท. ถึง 2 สมัย ซ่ึงจะหมดวำระในวันที่  
1 กรกฎำคม 2561 นี้ BOT พระสยำม MAGAZINE ได้รับเกียรติจำก
ท่ำนมำร่วมพูดคุยถึงมุมมองชีวิตและควำมประทับใจจำกกำรท�ำงำน  
รวมถึงแผนชีวิตหลังเกษียณในปีหน้ำ

14 ปี แห่งความภูมิใจกับการท�างานที่ ธปท.
ดร.อ�ำพนเริ่มต้นชีวิตกำรท�ำงำนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงฯ เม่ืออำยุ 47 ปี ท่ำน 
ได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นเลขำธกิำรคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชำติ หรือ “สภำพัฒน์” ซึ่งโดยต�ำแหน่งก็จะได้นั่งเป็น
กรรมกำร ธปท. ด้วย

“ฉำยำของผมคือ ‘ข้ำมห้วย’ เพรำะผมมำจำกกระทรวงชำวนำ 
แต่ได้รับแต่งตั้งให้มำน่ังต�ำแหน่งเกี่ยวกับกำรวำงแผนยุทธศำสตร์
ด้ำนเศรษฐกจิ แต่หลงัจำกไปนัง่ทบทวนว่ำท�ำไมเรำถงึโดนย้ำยมำทีน่ี่ 
(สภำพัฒน์) คงเป็นเพรำะ (1) เรำท�ำงำนด้ำนวำงแผน (2) เรำอยู่
ที่ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรมำโดยตลอด และ (3) ช่วงหลังเรำ
ท�ำงำนด้ำนกำรเจรจำระหว่ำงประเทศ เมื่อรู้ว่ำกำรเป็นเลขำธิกำร
สภำพัฒน์ จะเป็นกรรมกำร ธปท. โดยต�ำแหน่ง ต้องบอกว่ำ เมื่อมำ
ประชมุครัง้แรก ตืน่เต้นและต้องเตรยีมตวัเยอะมำก เพรำะรูต้วัเองว่ำ 
ขณะนัน้อำจจะไม่มคีวำมรูท้ำงด้ำนเศรษฐกจิกำรเงนิเพยีงพอทีจ่ะเป็น
กรรมกำร ธปท. และเมื่อท่ำนผู้ว่ำกำร ธปท. ม.ร.ว.ปรีดิยำธร เทวกุล 
ขอให้ผมนั่งเป็นกรรมกำรนโยบำยกำรเงินอีกหน่ึงต�ำแหน่ง ก็ย่ิงต้อง
ทบทวนศึกษำหำควำมรู้มำกขึ้น และนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้

ผมกย็งัมไิด้เลกิทีจ่ะต้องศกึษำหำควำมรูใ้นทกุด้ำน เพือ่มใิห้บกพร่อง
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต�ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

เมื่อเริ่มคุ้นเคยกับบทบำทและภำรกิจในต�ำแหน่งกรรมกำร ธปท. 
และ กนง. ดร.อ�ำพนเริ่มมีควำมมั่นใจในกำรท�ำหน้ำที่ ธปท. เป็นอีก
สถำบนัหนึง่ทีผ่มได้อำศยัเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นกำรเชือ่มโยง “ชำวบ้ำน” 
หรือเศรษฐกิจชนบทเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจไทยระดับมหภำค รวมถึง
ตลำดกำรเงิน กำรธนำคำรและตลำดทุน ตลอดจนนโยบำยกำรคลัง
และนโยบำยกำรเงินไปพร้อมกัน

นอกจำกนี้ กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ธปท. และ กนง. ยังได้
มีส่วนในกำรดูแลเสถียรภำพเศรษฐกิจให้สำมำรถข้ำมผ่ำนเหตุกำรณ์ 
ทีส่�ำคญัต่ำง ๆ   อำท ิในปี 2549 ทีม่เีงนิทุนไหลเข้ำจำกต่ำงประเทศมำ
ลงทุนในตรำสำรหนีจ้�ำนวนมำก ในปี 2551 ทีเ่กดิวกิฤตแิฮมเบอร์เกอร์ 
กนง. ก็ได้ปรับลดอัตรำดอกเบ้ียถึง 4 คร้ัง เพ่ือช่วยสนับสนุนกำร 
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ รวมถงึกำรรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิในช่วง
ทีค่่ำเงินบำทได้รบัแรงกดดนัจำกสถำนกำรณ์ควำมกงัวลต่อพระอำกำร 
ประชวรและกำรเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ 9 ด้วย

“จริง ๆ แล้วต้องขอบคุณ ธปท. ด้วยซ�้ำไป เพรำะผมได้ใช้ 
ควำมรูจ้ำกท่ีนีไ่ปใช้ในกำรท�ำแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 10 ขณะเดียวกัน ผมก็ใช้ควำมรู ้และประสบกำรณ์จำก
สภำพัฒน์มำช่วยในกำรท�ำงำนในฐำนะคณะกรรมกำร ธปท. และ 
กนง. เพรำะทั้ง 2 สถำบันมีควำมเชื่อมโยงกัน ซึ่งจริง ๆ ต้องบอกว่ำ 
สถำบันหลักที่มีภำรกิจในกำรดูแลเศรษฐกิจไทย 4 แห่ง คือ ธปท. 
สภำพัฒน์ ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง และส�ำนักงบประมำณ ล้วน
เชื่อมโยงกัน”

ดร.อำ�พน กิตติอำ�พน
บนเส้นทางการทำางานที่หลากหลาย 

ท้าทาย ทรงคุณค่า และน่าภูมิใจ
กว่� 35 ปีในชีวิตก�รทำ�ง�น ดร.อำ�พน กิตติอำ�พน ผ่�นตำ�แหน่งสำ�คัญม�หล�ยตำ�แหน่ง ในหล�ยองค์กร   
รวมทั้งดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 6 ปี เลข�ธิก�รคณะ
รฐัมนตรอีกี 6 ปี อยู่คู่คณะรฐับ�ลม�ถึง 7 น�ยกรฐัมนตร ีนอกจ�กนี ้ท่�นยังได้รับคว�มไว้ว�งใจให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ในองค์กรสำ�คัญของประเทศอีกหล�ยแห่ง หนึ่งในนั้นคือ ธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่เป็นเส�หลักในก�ร
ดูแลเสถียรภ�พเศรษฐกิจก�รเงินของประเทศ

ดร.อ�ำพน กิตติอ�ำพน
ประธำนคณะกรรมกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
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ดร.อ�ำพนกล่ำวว่ำ มำถงึวนันี ้ท่ำนรูส้กึภมูใิจทีไ่ด้รบัควำมไว้วำงใจ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ คือ ประธำนกรรมกำร ธปท. และประธำน
คณะกรรมกำรส�ำนักงำนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แต่
ควำมภูมใิจมำพร้อมกบัภำระหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบ ซึง่ท�ำให้ท่ำน
ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต  

“สุดท้ำยน้ี ผมและคณะกรรมกำรธนำคำรแห่งประเทศไทยมคีวำม
ภูมใิจเป็นอย่ำงยิง่ทีไ่ด้รบัพระมหำกรณุำธคิณุจำกสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั ฯ 
ได้พระรำชทำนพระรำชำนญุำตให้จัดท�ำธนบัตรท่ีระลึก ด้วยส�ำนึกใน
พระมหำกรุณำธคิณุอันหำทีส่ดุมไิด้แห่งพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหำภูมิพลอดุลยเดช และธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17)” 

ความท้าทายที่ ธปท. เตรียมรับมือ
ดร.อ�ำพนกล่ำวว่ำ เมื่อมองย้อนไป 14 ปีที่เริ่มร่วมงำนกับ ธปท. 

ช่วง 8 - 9 ปีแรก แม้จะมีควำมเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่ก็ยังไม่รวดเร็ว 
ในช่วงหลังเห็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เร็วมำกขึ้น แต่เมื่อมองไปข้ำงหน้ำ 
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงินจะขับเคลื่อน 
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และอำจสร้ำงผลกระทบที่
รนุแรง หรือทีเ่รยีกว่ำ “Disruptive Technology” โดยเฉพำะในแวดวง 
กำรเงินและกำรธนำคำร ดงัน้ัน ธนำคำรกลำงเองก็ไม่เว้นท่ีต้องปรบัตวั 
แต่เชื่อมั่นว่ำ ธปท. จะสำมำรถรับมือได้ เพรำะ ธปท. มีกำร 
เตรียมพร้อมและมีทรัพยำกรส�ำคัญที่ดีที่สุด คือ คน

“คนคือหัวใจส�ำคัญของทุกสถำบัน ควำมรู ้อยู ่ท่ีตัวคน แล้ว
ควำมรู ้จะถูกใช้ให้เป็นประโยชน์กับบ้ำนเมือง ก็อยู่ท่ีจริยธรรม 
(Governance) ของผู้มีควำมรู้ ธปท. เป็นองค์กรที่มีทุนทำงสังคม 
ได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชน และพนักงำนของ ธปท. คือทุนที่
ส�ำคัญ เพรำะได้รับกำรยอมรับเชิงควำมรู้ กำรมีหลักกำร และควำม

ซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น หน้ำที่ที่ส�ำคัญของผู้บริหำร ธปท. คือ จะต้อง
รักษำคนเอำไว้ให้ได้ ซึ่งถือเป็นควำมท้ำทำย แม้แต่คณะกรรมกำร 
ธปท. เอง ก็ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องทรัพยำกรมนุษย์ เป็นควำมเสี่ยง
ที่ส�ำคัญขององค์กร”

ส�ำหรับภำรกิจในกำรรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดร.อ�ำพนมองว่ำไม่น่ำห่วง เพรำะนอกจำกองค์ควำมรู้ด้ำน
เศรษฐศำสตร์และระบบเศรษฐกิจกำรเงินของคน ธปท. ที่มีอยู่อย่ำง
เต็มเปี่ยม ท่ำนเชื่อว่ำ คน ธปท. ยังมีควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และได้น้อมน�ำมำใช้ในกำรวำงแผนและด�ำเนิน
นโยบำยเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจมหภำค
และเศรษฐกิจในชนบท ทั้งน้ี ก็เพื่อควำมกินดีอยู่ดีของประชำชน 
เป็นหลักอยู่แล้ว 

ชีวิตที่ยังคงท�างาน (หนัก)
ชีวิตกำรท�ำงำนภำยใต้กำรเปลี่ยนผ่ำนทำงกำรเมืองมำหลำย 

ยุคสมัยและหลำยนำยกรัฐมนตรี กับกำรได้รับควำมไว้วำงใจให้รับ
ภำรกจิในหลำกหลำยบทบำทหน้ำที ่จงึเป็นธรรมดำท่ีอำจน�ำมำซึง่กำร
ถูกกล่ำวหำ ใส่ร้ำย และถูกตรวจสอบ หลำยครั้งที่ประเด็นบั่นทอน
ก�ำลังใจเหล่ำน้ี ท�ำให้ ดร.อ�ำพนเครียดโดยไม่รู้ตัว จนเมื่อเดือน
กรกฎำคม 2559 ก่อนจะเกษียณอำยุรำชกำรเพียง 3 เดือน ท่ำนต้อง
เข้ำรบักำรรกัษำทีโ่รงพยำบำลศริริำช ด้วยอำกำรหลอดเลอืดหวัใจตบี

“หมอบอกว่ำ ถ้ำผมยังอยำกมีชีวิตอยู ่ยำว ๆ ต้องเปล่ียน 
ไลฟ์สไตล์ ต้องเลิกท�ำงำน เพรำะควำมเครียดท�ำให้หลอดเลือด
หัวใจตัน ผมได้บอกกับภรรยำของผม แล้วก็ยกมือไหว้ขึ้นไปท่ีชั้น 
16 ในหลวง รัชกำลที่ 9 พระองค์ท่ำนทรงงำนมำ 70 ปีแล้ว แม้แต่
ในเวลำน้ีที่พระองค์ท่ำนจะทรงประชวร พระองค์ท่ำนก็ยังไม่หยุด 

ท่ีจะเป็นห่วงประชำชน และยังคงทรงงำนตลอดเวลำท่ีประทับอยู่ท่ี 
โรงพยำบำล ผมไม่สัญญำกับหมอ จำกนั้นผมก็กลับเข้ำไปท�ำบอลลูน
อีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎำคม 2560” 

แม้จะเกษียณอำยุรำชกำรตั้งแต่ปลำยปี 2559 และแม้จะมี 
ขดลวดขยำยหลอดเลอืด (Stent) ถงึ 7 เส้นท่ีหัวใจ แต่ทุกวนัน้ี ดร.อ�ำพน
ยังมีภำรกิจในหลำยบทบำท อำทิ ประธำนคณะกรรมกำร ธปท. 
ประธำนคณะกรรมกำรสภำพัฒน์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำร
นโยบำยของนำยกรัฐมนตรี (PMDU) ประธำนกรรมกำรสถำบันวิจัย
และพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กรมหำชน) สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
และกรรมกำรกฤษฎีกำ เป็นต้น

“ปีหน้ำผมคงหมดวำระหลำยต�ำแหน่ง กำรท�ำงำนคงจะ 
ลดลงบ้ำง แต่ก็จะยังคงพยำยำมใช้ควำมรู ้และประสบกำรณ์มำ
ท�ำประโยชน์ให้เกิดกับประเทศต่อไป เพรำะยิ่งเวลำเหลือน้อยลง  
ก็ยิ่งต้องคิดว่ำ จะท�ำยังไงให้เวลำที่เหลืออยู่มีประโยชน์และมีคุณค่ำ
ที่สุด ซึ่งหมำยถึง (1) ท�ำประโยชน์ให้กับบ้ำนเมืองเท่ำที่จะพอช่วยได้  
(2) ใช้เวลำดูแลสุขภำพของตัวเอง เพื่อไม่ให้เป็นภำระกับคนที่รักเรำ 
และ (3) กลับไปใช้ชีวิต ไปท�ำในสิ่งที่อยำกท�ำกับคนที่รักและดูแลเรำ 
มำโดยตลอด เม่ือก่อนผมเดินทำงไปทั่วโลก แต่ไม่เคยพำภรรยำไป
ด้วยเลย หลังจำกภำรกิจเริ่มลดลง ก็คิดว่ำเรำควรกลับไปใช้ชีวิต 
ท่องเที่ยวไปในที่ต่ำง ๆ กับเขำบ้ำง” 

เคล็ดลับความสุขสไตล์ ดร.อ�าพน กิตติอ�าพน
ดร.อ�ำพนกล่ำวว่ำ ถ้ำเป็นเมื่อก่อน เวลำที่ถูกกล่ำวหำ อำจรู้สึก

เครยีดและท้อใจ เพรำะมวัแต่คดิว่ำ ท่ีท�ำไปกเ็พือ่ปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศชำติแท้ ๆ และกว่ำที่ควำมบริสุทธิ์จะถูกพิสูจน์ก็มักจะ
ต้องใช้เวลำนำน ควำมรู้สึกเหล่ำน้ันไม่เพียงบั่นทอนจิตใจ แต่ยัง
บั่นทอนสุขภำพกำยด้วย 

คนคือหัวใจส�ำคัญของทุกสถำบัน 
ควำมรู้อยู่ที่ตัวคน แล้วควำมรู้

จะถูกใช้ให้เป็นประโยชน์กับบ้ำนเมือง 
ก็อยู่ที่จริยธรรม (Governance) 

ของผู้มีควำมรู้

“แต่ทุกวันนี้ ผมคิดว่ำ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ถ้ำเรำท�ำกรรมไม่ดี 
ก็ต้องชดใช้กรรม แต่ถ้ำเรำท�ำด้วยใจบริสุทธิ์ ทุกอย่ำงที่ท�ำ ไม่ได้ท�ำ
เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง มันก็จบ เรำก็จะนอนหลับ โดยไม่ต้อง
เอำงำนหรือควำมเครียดกลับไปท่ีบ้ำนด้วย” นี่คือเคล็ดลับควำมสุข
ข้อแรกของ ดร.อ�ำพน

ท่ำนยงัมคี�ำแนะน�ำส�ำหรบัคนท�ำงำนทีอ่ำจจะเคยท้อแท้ เวลำทีท่�ำ
สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง แต่อำจไม่ถูกใจคนบำงกลุ่ม ท่ำนบอกว่ำ อย่ำท้อถอย
ในกำรท�ำควำมด ีให้คดิเสียว่ำ “ท�ำดเีพือ่ให้มโีอกำสได้ท�ำดต่ีอไป แล้ว
อำนิสงส์กรรมดีจะตกไปที่คนรุ่นลูกรุ่นหลำนของเรำเอง”

นอกจำกนี้ ควำมสุขง่ำย ๆ ของ ดร.อ�ำพน ยังมำจำกกำรวิ่ง 
วันละ 5 กิโลเมตร เพื่อรักษำสุขภำพ กำรได้ดูแลคุณแม่ในวัย 92 ปี
ให้มีควำมสุขในทุกวัน รวมถึงกำรใช้ชีวิตกับคนที่รักที่สุด คือ ภรรยำ 
ลูก และหลำน 

“ควำมสขุทีผ่มรอคอย คอื กำรได้ไปเลีย้งหลำนวยั 4 ขวบ ทีเ่มอืง
เพร์ิธ (ประเทศออสเตรเลยี) จรงิ ๆ ไม่ใช่เรำทีไ่ปเล้ียงดแูลเขำ แต่เขำ 
ต่ำงหำกทีส่อนให้เรำเรียนรู ้เขำพำเรำไปเล่น ผมเริม่เรยีนรูค้วำมส�ำคญั
ของธรรมชำติในมมุมองของเดก็ ๆ  จำกแต่ก่อนทีผ่มไม่มโีอกำสได้เลีย้งลกู 
วนันีไ้ด้เลีย้งหลำน ท�ำให้เข้ำใจว่ำ กำรเลีย้งเดก็มนัเป็นควำมสขุ ผมมี
ควำมสขุมำกทีไ่ด้เล่นกบัเขำ เป็นควำมสขุทีแ่ม้กำรเป็นทีป่รึกษำให้กบั
บรษิทัใหญ่ ๆ ไม่ว่ำจะให้ผลตอบแทนมำกแค่ไหน ก็ไม่อำจแลกได้”  

เคล็ดลับควำมสุขอีกข้อ ซึ่ง ดร.อ�ำพนมองว่ำส�ำคัญ ที่จะท�ำให้มี
ควำมสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ คือ กำรไม่เสียดำยเวลำที่ผ่ำนมำ 

“ผมคิดว่ำสิ่งที่ท�ำให้ผมมีควำมสุขในทุกวันนี้ คือ ผมไม่เสียดำย
เวลำทีผ่่ำนมำ ไม่เสยีดำยแม้ผมท�ำร้ำยร่ำงกำยตวัเองไปถงึระดบัหนึง่ 
เพรำะผมคดิว่ำสิง่ทีผ่่ำนมำทัง้หมด ล้วนเป็นประสบกำรณ์ชวีติทีท่�ำให้
ผมมคีวำมภมูใิจ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง กำรท่ีได้เข้ำมำร่วมงำนกบั ธปท.  
ซึ่งถือเป็นสถำบันหลักที่ส�ำคัญของชำติ”

ดร.อ�ำพน กิตติอ�ำพน ทูลเกล้ำฯ ถวำยธนบัตรที่ระลึกด้วยส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้
แห่งพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2560

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จมำเป็นประธำนในพิธีเปิดอำคำร 2 ธปท. 
เมื่อวันที่ 8 กุมภำพัันธ์ 2558
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การจัดท�าและออกใช้ธนบัตร ภายใต้การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
เป ็นหน ้าที่ ที่ ส� า คัญอีกด ้านของธนาคารแห ่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) ธนบัตรนอกจากจะมีบทบาท 
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
ซึ่งมีความส�าคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 
ความมั่นคงทางการเงินของประเทศแล ้ว ยังมี 
ความงามเชิงศิลปะและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วย

	นับตั้งแต่	 ธปท.	 จัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรก	 เมื่อปี	2512	
ประเทศไทยสามารถพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เอง	เริ่มตั้งแต่ธนบัตรแบบ	11	
จนถึงแบบล่าสุด	(แบบ	17)	ที่น�าออกใช้เมื่อวันจักรี	6	เมษายน	2561	
ที่ผ่านมา	ธนบัตรแบบ	17	มีความเป็นมา	แนวคิด	และความพิเศษ 
ต่างจากแบบเก่าอย่างไร	 คุณพีระวัฒน์ อัฐนาค ผู้ประกาศข่าว 
สายเลือดใหม่ จากช่อง One 31	จะมาคุยกับ	ดร.วิรไท สันติประภพ 
ผูว่้าการ ธปท.	ในหลากหลายประเดน็ทีน่่าสนใจของธนบตัรแบบใหม่
ที่ก�าลังเข้ามาอยู่ในชีวิตประจ�าวันของคนไทยทุกคน

แนวคิด ความเป็นมา และก�าหนดออกใช้
	คุณพีระวัฒน์	:	จากการแถลงข่าวของ	ธปท.	เกี่ยวกับธนบัตร 

รุ ่นใหม่แบบ	17	 หลายคนได้เห็นตัวอย่างครบทุกชนิดราคาแล้ว	 
มีความสวยงามมาก	จึงอยากรู้ว่า	ธนบัตรแบบ	17	มีที่มาที่ไปอย่างไร	 
และจะน�าออกใช้ช่วงใดบ้าง

ดร.วิรไท	 :	 ธนบัตรนอกจากเป็นสื่อกลางในการแลกเปล่ียน
สินค ้าและบริการแล้ว	 ยังเป ็นสื่อกลางบอกเล ่าเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ในมิติต่าง	 ๆ	 ด้วย	 ธนบัตรไทยทุกแบบท่ีผ่านมา 
บอกเล ่าเรื่องราวที่น ่าสนใจจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะเรื่องราว 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ

การเสด็จขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	
บดินทรเทพยวรางกูร	 ถือเป็นเหตุการณ์ส�าคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่ง 
ของประวตัศิาสตร์ชาตไิทย	ซึง่	ธปท.	ได้รบัพระราชทานพระราชานญุาต
ให้จัดท�าธนบัตรแบบใหม่ขึ้น	ปกตเิมือ่	ธปท.	ออกธนบตัรใหม่	กม็กัจะ
ออกใช้เพยีง	1	-	2	ชนิดราคา	ไม่ค่อยเปลีย่นธนบตัรทัง้ชดุ	5	ชนิดราคา
พร้อมกนั	การออกธนบตัรพร้อมกนัทัง้ชดุจะสามารถน�าเสนอเรือ่งราว
ที่เชื่อมโยงเป็นชุดเดียวกันได้

	กระบวนการออกแบบธนบัตรชุดนี้เริ่มตั้งแต่ปลายปี	 2559	

แนวคิดในการออกแบบธนบัตรแบบ	17	คือ	ต้องการเทิดพระเกียรติ 
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี	โดย	ธปท.	ได้อัญเชิญ
พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทร-
เทพยวรางกูร	 รัชกาลที่	10	มาเป็นภาพประธาน	ส่วนภาพด้านหลัง 
เป็นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง	10	 พระองค์	
โดยแต่ละชนิดราคา	 ธปท.	 ได้อัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ของ 
พระมหากษตัรย์ิ	2	พระองค์	เรยีงตามล�าดบัรชักาล	เป็นภาพประธาน
ด้านหลัง	พร้อมด้วยภาพประกอบที่แสดงถึงการทรงงานและพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์	 ที่ตราตรึงอยู่ในความ 
ทรงจ�าของประชาชนคนไทยทุกคน	

	ส�าหรับก�าหนดออกใช ้	 เนื่องจากธนบัตรชุดนี้ เป ็นชุดที่
เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย ์ แห ่ งราชวงศ ์จักรี 	 ธปท. 
ได้รับพระราชทานวันน�าออกใช้	ซึ่งเป็นวันมหามงคลยิ่ง	2	วัน	วันแรก 
คือ	วันจักรี	วันที่		6	เมษายน	2561	โดยจะน�าธนบัตร	3	ชนิดราคา
คือ	20	บาท	50	บาท	 และ	100	บาท	 ออกให้ประชาชนได้ใช้ก่อน	
ส่วนวันมหามงคลวันที่สอง	 คือ	 วันที่	28	 กรกฎาคม	2561	 ซึ่งเป็น 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 รัชกาลที่	 10	 
ธปท.	 จะน�าธนบัตรชนิดราคา	 500	 บาท	 และ	 1000	 บาท	 
ออกให้ประชาชนได้ใช้เป็นล�าดับต่อไป

ความพิเศษ 
และความสวยงามของธนบัตรแบบใหม่ 

คณุพีระวฒัน์	:	ธนบตัรแบบ	17	มคีวามพเิศษและความสวยงาม
แตกต่างจากธนบัตรแบบ	16	อย่างไร

ดร.วิรไท	 :	 มีความแตกต ่างในหลายมิติ	 ประการแรก	 
คือ	ภาพประธานด้านหน้าของธนบัตรแบบ	17	เป็นพระสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	10	ส่วนในธนบัตรแบบ	16	รุ่นสุดท้าย	 
ซึง่พนกังาน	ธปท.	เรยีกกนัว่า	“แบบ	16.5”		ซึง่ออกใช้เมือ่ปลายปีท่ีแล้ว	 
เพื่อน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ธนบัตรชุด	16.5	นี้	ได้เชิญ
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	 
มาเป็นภาพประธานด้านหน้า	 ส่วนภาพประธานด้านหลังของ
ธนบัตรแบบ	16.5	 ได้ร้อยเรียงพระราชประวัติตลอดช่วงพระชนมายุ 
ของพระองค์ท่าน	 โดยใช้พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เมื่อคร้ังยังทรง
พระเยาว์เป็นภาพประธานส�าหรับธนบัตรชนิดราคา	20	บาท	ไล่เรียง
ไปจนถงึพระบรมฉายาสาทสิลกัษณ์ในช่วงปลายรชักาล	ทีป่รากฏเป็น 
ภาพประธานด้านหลังของธนบัตรชนิดราคา	1000	บาท	

ดร.วิรไท สันติประภพ 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนบัตรแบบ 17”
ธนบัตรเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

คุณพีระวัฒน์ อัฐนาค 
ผู้ประกาศข่าวจากช่อง ONE 31
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คณุพรีะวฒัน์	อฐันาค	
ผู้ประกาศข่าวท่ีก�าลังมาแรงในสังเวียนผู้ประกาศข่าวเมืองไทย	
เริ่มต้นจากผู้ประกาศสายข่าวเศรษฐกิจที่	Money	Channel	 
สู่ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี	 และปัจจุบันท�าหน้าที่ผู้ประกาศข่าว
ควบคู่กับต�าแหน่งบรรณาธิการข่าว	 ติดตามผลงานได้ทางช่อง	
One	31	 ด้วยน�้าเสียงในการอ่านข่าวที่น่าฟัง	 บวกกับบุคลิก
คล่องแคล่ว	การรายงานข่าวที่ฉะฉาน	และความสามารถในการ
ตั้งประเด็นข่าวได้อย่างน่าสนใจ	 จึงก้าวเข้าสู่ต�าแหน่งหนึ่งใน
พิธีกรข่าวแถวหน้าในปัจจุบัน

	ส�าหรับภาพประธานด ้านหลังธนบัตรแบบ	 17	 เ ริ่มจาก 
ชนดิราคา	20	บาท	เป็นพระบรมสาทสิลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระพทุธ-
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	รัชกาลที่	1	 โดยมีวัดพระแก้วและพระบรม 
มหาราชวังเป็นภาพประกอบ	 เพ่ือแสดงถึงพระราชกรณียกิจใน
การสร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นให้กับแผ่นดินสยาม	 
คู่กับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	
รัชกาลที่	 2	 พร้อมภาพจากวรรณคดีเรื่องอิเหนา	 ซึ่งสะท้อนถึง 
พระอจัฉรยิภาพในด้านวรรณคด	ีและพระราชกรณยีกจิทีท่รงท�านบุ�ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม

	ชนิดราคา	50	 บาท	 เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ ้าอยู ่หัว	 รัชกาลที่	 3	 พร้อมภาพประกอบเป็น 
เรือส�าเภา	 ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านในการ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้เจริญก้าวหน้า	 คู ่กับพระบรม
สาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 4	
พร้อมภาพของหอชัชวาลเวียงชัย	 พระนครคีรี	 จังหวัดเพชรบุร	ี 
หอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างข้ึน	
สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และการค�านวณ
ทางดาราศาสตร์

	ส่วนชนดิราคา	100	บาท	เป็นพระบรมสาทสิลกัษณ์พระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	5	 พร้อมภาพประกอบเป็น 
พระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป	เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี
กับนานาประเทศ	 ยังผลให้ประเทศไทยสามารถด�ารงเอกราชมาได้
จนถึงทุกวันนี้	 และยังทรงได้น�าวิทยาการสมัยใหม่กลับมาพัฒนา
ประเทศให้ทันสมัยในหลากหลายด้าน	 คู่กับพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 6	 พร้อมด้วย
ภาพทรงฝึกกองเสือป่าท่ีทรงสถาปนาขึ้น	 เพ่ือสร้างความสามัคคีใน 
หมู่คนไทย	และยังเป็นกองก�าลังส�ารองในการป้องกันประเทศ

	ส�าหรับชนิดราคา	 500	 บาท	 เป ็นพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	7	 พร้อมภาพที่ทรง 
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานรฐัธรรมนญูให้แกป่วงชนชาวไทย	 

คูก่บัพระบรมสาทสิลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัท-
มหิดล	 รัชกาลที่	8	พร้อมภาพประกอบเมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนิน 
ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ส�าเพ็ง	 เพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้กับคนไทย
ทุกเชื้อชาติ	

	ส ่วนชนิดราคา	 1000	 บาท	 เป ็นพระบรมสาทิสลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	9	 เราทุกคนทราบกันดีว่า	
พระองค์ท่านทรงด�าเนนิพระราชกรณยีกจิมากมาย	เพือ่ประโยชน์ของ
คนไทย	 แต่ผมเชื่อว่า	 ภาพที่ประทับใจคนไทยทุกคนมากภาพหน่ึง	 
ก็คือภาพที่ทรงรับดอกบัวจากคุณยายที่มารอรับเสด็จตั้งแต่เช้า 
จนดอกบัวเหี่ยว	ผมคดิว่า	ภาพน้ีตราตรงึใจคนไทยทุกคน	เพราะเป็น
ภาพที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้กับคนไทย 
ทกุกลุม่	และทรงใช้เวลาตลอดรัชสมยัของพระองค์เสด็จเยีย่มเยยีนราษฎร
ในถิน่ทุรกนัดารทัว่ประเทศ	ธปท.	จงึอญัเชิญภาพน้ีมาเป็นภาพประกอบ	
คู่กับพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	10	พร้อมภาพ
ขณะทอดพระเนตรแผนที่ระหว่างเสด็จเยี่ยมราษฎรบริเวณโครงการ
พัฒนาลุ่มน�้าบางนรา	 จังหวัดนราธิวาส	 ซึ่งสะท้อนความสนพระทัย 
ของพระองค์ท่านในเรื่องความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรชาวไทยตั้งแต่
ก่อนเสด็จข้ึนทรงราชย์	 จะเห็นว่า	 ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของการ 
เล่าเรื่องส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยผ่านชุดธนบัตร

ธนบัตรแบบใหม่
กับมาตรฐานความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

 คุณพีระวัฒน์	 :	 ขนาด	 โทนสี	 และมาตรฐานความปลอดภัย	 
จะแตกต่างจากเดิมไหม	 โดยเฉพาะเรื่องของการปลอมแปลงธนบัตร
ของธนบัตรแบบ	17	จะมีความปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่	อย่างไร

ดร.วริไท	:	โทนสยีงัเป็นโทนสเีดิมทีพ่วกเราคุน้ชิน	อาท	ิชนิดราคา	
20	บาท	กย็งัเป็นโทนสเีขียว	ชนิดราคา	50	บาท	กเ็ป็นโทนสีฟ้า	เป็นต้น	
เพียงแต่เราได้ปรับเฉดสีให้ดูมีความทันสมัยและมีความสดใสมากขึ้น	

การพิมพ์ธนบัตรมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา	 เมื่อเราออกธนบัตร 
ชุดใหม่ก็ต้องค�านึงถึงมาตรฐานเร่ืองความปลอดภัยและความมั่นคง
แบบใหม่ด้วย	ส�าหรบัธนบตัรแบบ	17	มเีทคโนโลยหีลายอย่างทีป่รบัเพ่ิม 
เข้ามา	 เพื่อให้ปลอมแปลงยากขึ้น	 ขณะเดียวกันก็ใส่วิธีการพิมพ์ 
บางอย่าง	 เพ่ือช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถแยกแยะธนบัตร 
แต่ละชนิดราคา	 และสังเกตธนบัตรปลอมได้ง่ายขึ้น	 ด้วยการสัมผัส 
ตัวนูน	ซึ่งธนบัตรแบบ	17	มีการพิมพ์ตัวนูนในหลายจุด	

นอกจากการสัมผัสแล้ว	 เรายังสามารถสังเกตได้ด้วยสายตา	 
โดยเฉพาะธนบัตรราคา	100	บาท	บนแถบสีที่คาดธนบัตรจะมีตัวเลข
มูลค่าของธนบัตรที่เปลี่ยนสีได้	 นอกจากนี้	 ยังมีซ่อนอีกหลายจุด 
ซึ่งสามารถสังเกตด้วยสายตา	 เมื่อน�าธนบัตรไปส่องกับแสงไฟยูวี 
ก็จะเห็นชัดเจนขึ้น	 ซึ่งลักษณะเสริมในการตรวจสอบธนบัตรเหล่านี ้
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพัฒนาการท่ีดีขึ้นเมื่อเทียบกับธนบัตรแบบ 
ก่อนหน้า

ธนบัตรแบบเดิมยังคงใช้ ได้ตามกฎหมาย
 คณุพรีะวฒัน์	:	ประชาชนบอกว่าอยากใช้เรว็	ๆ	แต่บางคนกย็งั

เป็นห่วงหรือสงสัยอยู่ว่า	 แล้วธนบัตรแบบเดิมจะยังมีการพิมพ์เพิ่ม 
เข้าสู่ระบบอีกไหม	หรือยังจะใช้งานได้อยู่ไหม

ดร.วริไท	 :	 ส�าหรับการแจกจ่ายธนบัตร	 ธนาคารพาณิชย์	 และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 จะท�าหน้าท่ีช่วยน�าธนบัตรแบบใหม่ 
ไปแจกจ่าย	 เหมือนกับการออกใช้ธนบัตรใหม่ไปใช้หมุนเวียนทุกครั้ง	
ประชาชนสามารถเบกิเงนิสดจากสาขาธนาคารพาณชิย์	หรอืไปกดเงนิ
จากตู้เอทีเอ็ม	แล้วน�ามาใช้หมุนเวียนได้เลย		

ธนบัตรแบบ	17	 เป็นธนบัตรใช้หมุนเวียน	 ฉะนั้น	 จะพิมพ์ 
ออกมาใช้อย่างต่อเนื่อง	 ธปท.	 ต้องค�านวณว่า	 ในระบบเศรษฐกิจมี 
ความต้องการธนบตัรใหม่เท่าไหร่	 จะวางแผนการผลติเพือ่น�าธนบัตรใหม่
ออกไปให้ประชาชนใช้จ่าย	 ในขณะเดียวกัน	 ต้องย�้าว่า	 ธนบัตร 
แบบเดิมก็ยังคงใช้ได้	 เพราะธนบตัรทัง้หมดทีเ่คยออกมา	ธปท.	 ไม่เคย
ถอนคนื	 ธนบัตรทุกแบบทุกชนิดราคายังใช้ได้ตามปกติ	 จนกระท่ัง 
เม่ือธนบัตรเสือ่มสภาพ	ช�ารดุ	หรอืคณุภาพไม่ดแีล้ว	เราจะมีกระบวนการ 
เก็บคืนธนบัตร	ฉะนั้น	พี่น้องประชาชนยังสามารถใช้ธนบัตรแบบเดิม 
ได้ตามปกติ	 แต่ธนบัตรที่จะผลิตใหม่ต่อจากนี้	 ก็จะเป็นธนบัตร 
แบบ	17	 เป็นหลัก	 โดยจะไม่มีการพิมพ์ธนบัตรแบบเดิมเพ่ิมเติม	 
ขอให้ประชาชนวางใจได้ว่า	 ไม่ใช่เฉพาะธนบัตรแบบใหม่เท่านั้น 
ที่สามารถใช้ได้	ธนบัตรแบบเดิมก็ยังคงใช้ได้ตามกฎหมายเช่นกัน	

อย่างไรกด็	ีในช่วงแรก	ธนบตัรแบบ	16	หรอื	16.5	ทีมี่ภาพประธาน
เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 
รัชกาลที่	9	 ยังจะทยอยออกมาคู่กับธนบัตรแบบ	17	 เพราะเรายังมี
ของเดิมอยู่ในสต็อก		

ธนบัตรยังคงจ�าเป็นต่อสังคมไทยอีกระยะหนึ่ง
คุณพีระวัฒน์	 :	 ท่านผู้ว่าการมีข้อแนะน�าเกี่ยวกับการรักษา 

และการดแูลเพือ่ยดือายกุารใช้งานของธนบตัรอย่างไร	และท่านมองว่า	 
ในยุคดิจิทัล	 “Thailand	4.0”	 ที่เราสามารถจัดการหลายอย่างได ้
บนสมาร์ทโฟน	ธนบัตรยังจะมีความจ�าเป็นอยู่ไหม		

ดร.วิรไท	 :	 ส�าหรับการรักษาสภาพธนบัตร	 อยากให้ช่วยกัน
ระมัดระวังเหมือนกับการท่ีเรารักษาของมีค่าสักชิ้น	 ดูแลอย่าให้ยับ	
เก็บในท่ีท่ีควรเก็บ	 ย่ิงสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของบ้านเรา	 ไม่ค่อย
เอ้ือกับการรักษาคุณภาพของธนบัตรอยู่แล้ว	 ก็อยากจะเชิญชวน 
พีน้่องประชาชนให้ช่วยกนัระมดัระวงัรกัษาคณุภาพของธนบตัร	เพราะ

ธนบัตรเป็นของมีค่าและมีต้นทุนในการผลิตและจัดเก็บ	 และอย่าใช้
ธนบัตรไปอย่างผิดวัตถุประสงค์	 เช่น	 พับเป็นรูปดอกไม้	 รูปนกบ้าง	
หรือขีดเขียนลงไปบนธนบัตร	 เพราะจะท�าให้ธนบัตรช�ารุดเร็ว	 หรือ
อาจใช้ไม่ได้ตามกฎหมาย	และสดุท้ายกต้็องถกูเกบ็คนืออกจากระบบ

แม้เราจะก้าวเข้าสู ่สังคมดิจิทัลมากขึ้น	 ผมมองว่า	 ธนบัตร 
ยังคงจ�าเป็น	เพราะประชาชนจ�านวนมากอาจจะยังไม่เข้าถึงธุรกรรม 
การเงินดิจิทัล	แม้จะเริ่มเห็นการเพิ่มของธนบัตรใหม่ในอัตราที่ชะลอ
ลง	 ซึ่งเป็นทิศทางท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศเช่นกัน	 แต่ประเทศไทย 
ยงัคงไม่ถงึจดุทีจ่ะหยดุใช้ธนบตัรในอนาคตอนัใกล้นี	้ผมคดิว่า	ธนบตัร
จะยังเป็นกลไกส�าคัญที่ใช้ช�าระค่าสินค้าและบริการอยู่	

ขณะเดียวกัน	 เราปฏิเสธไม่ได้ว่า	 การใช้ธนบัตรก็มีต้นทุนสูง
ส�าหรับทุกคน	 ไม่ใช่เฉพาะธนาคารพาณิชย์เท่านั้น	 เพราะธนบัตร
แต่ละใบ	เวลาที่เราหรือร้านค้ารับมา	ตกเย็นก็ต้องนับ	แล้วน�าไปเข้า
ธนาคาร	ธนาคารกต้็องนบั	นบัเสรจ็กต้็องส่งไปศนูย์จดัการเงนิสด	แล้ว
ศนูย์ฯ	กน็บัอีก	นอกจากนี	้ยงัต้องเสยีเวลาและค่าขนส่งอกีหลายทอด
กว่าที่ธนบัตรใบเดิมจะถูกส่งกลับเข้าตู้เอทีเอ็ม	 รวมถึงต้นทุนในเรื่อง 
ค่าประกัน	 การรักษาความปลอดภัย	 และการตรวจเช็คคุณภาพ	 
ขณะที่ธนบัตรที่ช�ารุด	 ก็ต้องถูกคัดออก	 เพื่อท�าลาย	 จะเห็นว่า	
กระบวนการจัดการธนบัตรมีต้นทุนท่ีสูงเมื่อเทียบกับการช�าระเงิน
ผ่านระบบการเงินดิจิทัล	 แต่การจะเปล่ียนพฤติกรรมจากการใช้
ธนบัตรไปใช้ระบบการเงินดิจิทัลเป็นเร่ืองที่ต้องใช้เวลา	 อย่างน้อย 
ก็อีกสักระยะหนึ่ง

สแกนเพื่อรับชมการสนทนาในรูปแบบวีดิทัศน์

ธนบัตรนอกจากจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้ว
ยังเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในมิติต่าง ๆ ด้วย 
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“หน้ีครัวเรือน” กลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่อยู่คู่กับสังคมมาหลายปี โดยก่อนหน้านี้ สัดส่วนหนี้ครัวเรือนเทียบกับ
รายได้ประชาชาติ (GDP) ของไทย สูงถึงร้อยละ 80 กลายเป็นอุปสรรคในการดำารงชีวิตของประชาชนและการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ โครงการ “คลินิกแก้หนี้” จึงถูกต้ังข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหา 
หนีค้รวัเรือน จากความรว่มมอืกันของธนาคารพาณิชย ์16 แหง่ สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาต ิและบรษัิท 
บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำากัด โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเริ่มดำาเนินการเปิดรับลูกหนี้ 
เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 

“คลินิกแก้หนี้” 
โครงสร้างพื้นฐานในการช่วยลูกหนี้กลุ่มต่าง ๆ

แม้จะเป ็นเวลาเพียงไม ่ถึงป ี แต ่ด ้วยความมุ ่งม่ันในการ 
ขยายผลเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ครอบคลุมกลุ ่มลูกหน้ี
มากขึ้น ท�าให้โครงการฯ มีความคืบหน้าในหลายมิติ โดย BOT 
พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณรณดล  
นุ่มนนท์ ผู ้ช่วยผู ้ว ่าการสายก�ากับสถาบันการเงิน ธปท. และ 
ทีมงาน ซ่ึงประกอบด้วย คุณวรางคณา ธ�ารงรัตน์ ผู้อ�านวยการ  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร คุณชวนันท์ ชื่นสุข และคุณวิชญา  
ยถาภูธานนท์ ฝ่ายตรวจสอบ 1 มาเล่าสูก่นัฟังถงึผลตอบรบั ความคบืหน้า  
ก้าวต่อไปของโครงการฯ รวมถึงเป้าหมายสูงสุดของทีมงาน 

เจตนารมณ์เริ่มต้นของโครงการฯ
แรกเริ่ม “โครงการคลินิกแก้หนี้” หรือ “โครงการแก้ไขปัญหา

หนี้ส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลักประกัน” เป็นนโยบายท่ีเกิดขึ้นมาเพ่ือ 
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้บัตรเครดิตและ 
สนิเชือ่ส่วนบคุคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั ซึง่เป็นหนีเ้สยี หรอืเรยีกสัน้ ๆ 
ว่า หน้ี NPL กับธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ได้มีโอกาส 
ปลดหน้ีและเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยมีบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท 
จ�ากัด (บสส.) หรือ SAM ท�าหน้าที่เป็น “ตัวกลาง” ในการเจรจา 
ปรับโครงสร้างหน้ีระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ 
ทุกรายให้ยุติในคราวเดียว (One Stop Service) โดยลูกหนี้ที ่
เข้าร่วมโครงการฯ จะจ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง เหลือเพียง 4 - 7%  

(จากซ้ายไปขวา) คุณวิชญา ยถาภูธานนท์ คุณชวนันท์ ชื่นสุข ฝ่ายตรวจสอบ 1 
คุณรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก�ากับสถาบันการเงิน ธปท. 

และคุณวรางคณา ธ�ารงรัตน์ ผู้อ�านวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร

(ตามช่วงรายได้) และผ่อนได้นานสงูสดุ 10 ปี จากเดิมทีต้่องจ่ายดอกเบีย้
สูงถึงประมาณ 20 - 25% แต่มีเงื่อนไขว่า ลูกหนี้ต้องไม่ก่อหนี้เพิ่ม 
ในระยะเวลา 5 ปี และพร้อมเรียนรู้การสร้างวินัยทางการเงินที่ดี

“ทีมงานต้องท�าความเข้าใจความต้องการของทุกฝ่าย แล้วหา
สมการท่ีลงตัวท่ีสุด เน่ืองจากโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการ 
ช่วยเหลือลูกหนี้ ดงัน้ัน จงึต้องลดภาระการผ่อนช�าระหนีร้ายเดอืนลง 
โดยลดอัตราดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาการผ่อนช�าระให้นานขึ้น  
ซึ่งมีผลต่อรายได้ของธนาคารไม่มากก็น้อย ขณะที่ธนาคารเอง 
ก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย ดังนั้น โครงการนี้คงไม่เกิด  
หากธนาคารมองผลประโยชน์ที่เป็นเม็ดเงินเป็นหลัก”

คุณรณดลกล่าวว่า “ตัวตั้ง” ของโครงการฯ จึงเป็นเรื่อง 
ผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติในภายภาคหน้า ซึ่งน�ามาสู่
โจทย์ส�าคัญของประเทศ คือ จะแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน
ได้อย่างไร

เป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย 2 แกนส�าคัญ ซึ่งต้อง
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การแก้ไขปัญหาหน้ีสินให้กับลูกหนี้
ท่ีสุจริตและมีความตั้งใจจริง (Corrective Approach) เพ่ือท�าให ้
ลูกหน้ีเหล่าน้ีมีโอกาสปลดภาระหน้ีสินที่มีกับเจ้าหนี้หลายรายอย่าง
ครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ควบคู่ไปกับการให้ความรู ้
ทางการเงินท่ีดี เพ่ือป้องกันไม่ให้ต้องกลับเข้ามาในโครงการฯ อีก 
(Preventive Approach) แต่โจทย์ใหญ่ของประเทศ คือ ท�าอย่างไร
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ท่ีประชาชนจะมีทักษะในการบริหารจัดการทางการเงินและมีวินัย
ทางการเงินที่ดี โดยไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับโครงการฯ เลยตั้งแต่ต้น 
เรื่องนี้เป็นพื้นฐานส�าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน

เพื่อให้การด�าเนินงานของโครงการฯ เป็นไปอย่างเข้มแข็งและ 
ต่อเนื่อง จึงมีการแต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการคลินิก 
แก้หนี้ (กคน.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
จาก ธปท. สมาคมธนาคารไทย ธนาคารพาณิชย์ และ บสส. เพื่อ
ตดิตามดแูลความคบืหน้าของโครงการฯ รวมทัง้ทบทวนและปรบัปรงุ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
โครงการฯ รวมถึงให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้ เพื่อปรับพฤติกรรม
ด้านการเงินและเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี

ผลตอบรับช่วงแรกของคลินิกแก้หนี้
จากกลุ่มเป้าหมายแรกของโครงการฯ คือ ลูกหนี้บัตรเครดิตและ 

สินเชือ่ส่วนบคุคลฯ ทีม่หีน้ีค้างช�าระเกนิ  3 เดอืน  (NPL) กบัธนาคารตัง้แต่  

2 แห่งขึ้นไป (ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560) และยอดหนี้เงินต้นรวม 
ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยคุณสมบัติเพิ่มเติมของลูกหนี้ที่จะเข้าร่วม 
โครงการฯ คือ ต้องเป็นบุคคลธรรมดา เป็นผู้มีรายได้ประจ�า (เพื่อให้
ง่ายในการประเมินรายได้) และไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องด�าเนินคดี  

“ตอน น้ีมี ลู กห น้ี เซ็ นสัญญากับคลิ นิ กแก ้ห น้ี ไปทั้ งหมด
กว่า 500 ราย แต่จริง ๆ มีคนให้ความสนใจมาก มีเข้ามา
ติดต่อขอสมัครกว่า 30,000 ราย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นลูกหน้ีสถาบัน 
การเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) นอกจากน้ี ก็มีคนที่ไม่เข้า
คุณสมบัติ เช่น รายได้ไม่พอ เป็นผู้มีอาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้
ประจ�า เป็นลูกหนี้ที่ถูกฟ้องด�าเนินคดีแล้ว หรือเป็นหนี้ที่ยังไม่เป็น 
NPL ซึ่งก็ท�าให้กลุ่มคนเหล่านี้ถูกกันออกไปเป็นจ�านวนมาก กคน. 
จึงพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติลูกหน้ี เพื่อให้ครอบคลุม 
ลูกหนี้หลายกลุ่มมากขึ้น” 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ท่ีผ่านมา โครงการฯ มีการ
ปรับเกณฑ ์คุณสมบัติ  เพื่ อ ให ้กลุ ่มลูกห น้ีที่ เป ็นผู ้ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือลูกจ้างที่ไม ่มีรายได้ประจ�าสามารถเข้าร ่วม 
โครงการฯ ได้ รวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การค�านวณความสามารถ
ในการช�าระหน้ีให้ยืดหยุ ่นข้ึน เพื่อให้สอดรับกับกระแสเงินสด
รับ - จ่ายของลูกหนี้ที่มีหลายลักษณะ ส่งผลให้สัดส่วนของ 
ผู้สมัครเข้าโครงการฯ ที่มีอาชีพอิสระสูงขึ้นจาก 3% ในปี 2560 เป็น  
15% ในช่วงมกราคม - กมุภาพนัธ์ 2561 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพันธ์ 
2561)

ส�าหรับอายุเฉลี่ยของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ที่ประมาณ  
30 ปี ซึง่เป็นช่วงอายเุดียวกบักลุม่ทีเ่ริม่ก่อหนีเ้ยอะ โดยคนกลุม่นีถ้อืเป็น
แรงงานกลุม่ส�าคญัทีจ่ะสร้างผลติภาพ (Productivity) คนืกลบัสูป่ระเทศ 
ดงันัน้ ถ้าคนกลุม่น้ีต้องเผชิญปัญหาหน้ีสินล้นพ้นตวั จนไม่มสีมาธิและ
ก�าลังใจในการท�างาน ก็จะท�าให้สร้าง Productivity ได้น้อย กระทบ
ต่อครอบครัวและสังคม ยิ่งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย”  
แรงงานกลุ ่มนี้ก็จะทวีความส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศและ 
สร้างผลิตผลให้กับประเทศ ดังน้ัน โครงการน้ีจึงเป็นการช่วยเหลือ 
ทั้งตัวลูกหนี้ ครอบครัวของลูกหนี้ และสังคมโดยรวม

“ถ้าไม่เยยีวยาคนกลุม่นี ้ประเทศกจ็ะแย่ไปด้วย เพราะไม่สามารถ
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่” คุณวรางคณากล่าวย�้า

ก้าวต่อไปในการขยายผลสู่ลูกหนี้กลุ่มต่าง ๆ 
ไม่เพียงการปรับเกณฑ์ให้ลูกหน้ีที่เป็นผู้มีอาชีพอิสระสามารถ 

เข้าร่วมโครงการฯ ได้ คุณรณดลเชื่อว่า ภายในไตรมาส 2 ปี 2561 
จะขยายไปถึงกลุ่มลูกหนี้ที่ถูกด�าเนินคดี แต่ยังไม่มีค�าพิพากษา  
ซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้กลุ ่มนี้มีโอกาสแก้ไขหนี้ผ่านคลินิกแก้หนี้โดย 
ไม่ต้องขึน้ศาล ซึง่ลกูหน้ีท่ีเข้าคณุสมบัติดงักล่าวมีประมาณ 90,000 ราย  
รวมยอดหนี้ 20,000 ล้านบาท1 

นอกจากนี้ คุณรณดลกล่าวว่า ภายในสิ้นปีนี้ อาจมีอีกก้าวส�าคัญ 
ในการขยายผลของคลินิกแก้หนี้ นั่นคือ การปรับเกณฑ์เพื่อให้กลุ่ม 
ลูกหนี้ของ Non-bank สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ด้วย 

“เนือ่งจากขอบเขตการท�าธรุกจิของบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ (บบส.) 
ตามพระราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (พ.ร.ก.)  
ยังไม่อนุญาตให้ บบส. บริหารหนี้ NPL ของกลุ่ม Non-bank ได้  
แต่หลังจาก พ.ร.ก. ฉบับนี้แก้ไขเสร็จ บบส. ก็จะสามารถให้บริการ
กับลูกหน้ีของกลุ่ม Non-bank ได้ ซึ่งลูกหน้ีกลุ่มน้ีมีจ�านวนสูงถึง  
360,000 ราย รวมยอดหนี้ 28,000 ล้านบาท2

เป้าหมายสูงสุดของคณะทำางานฯ
นอกจากการปรับเกณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมลูกหนี้ที่เดือดร้อนใน 

กลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น อีกสิ่งที่ทีมงานมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งท�า 
คือ การปรับทัศนคติของลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายสามารถเข้าร่วม 
โครงการฯ ได้ แต่ยงัไม่เข้าร่วม เพราะยงัไม่พร้อมทีจ่ะหยดุก่อหนีเ้พิม่ 

ส�าหรับดัชนีชี้วัดความส�าเร็จของผลการด�าเนินงาน (KPI)  
คุณรณดลมองว่า ในระยะสั้น KPI ของทีมงาน คือ การเพิ่มจ�านวน 
ลกูหนีท่ี้เข้าร่วมโครงการฯ ให้มากขึน้ 10% ทกุปี ซึง่นัน่หมายความว่า 
จะมีคนที่ได้รับความรู้ทางการเงินและเสริมสร้างวินัยทางการเงิน 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% ทุกปีเช่นกัน โดยโครงการฯ ได้จัดอบรมให้แก่
ลกูหนีท้ีเ่ข้าร่วมโครงการฯ รวมถงึพนักงานของบรษัิทและภาคเอกชน
ต่าง ๆ ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง 

“อันที่จริง ผมไม่ได้อยากตั้งโจทย์ว่า ในอนาคตจะต้องมีคน 
เข้ามาใช้บริการคลินิกแก้หนี้เยอะ ๆ แต่ในช่วงแรก อาจจะต้องเป็น
อย่างนั้น เพราะจากข้อเท็จจริง คือ มีคนกลุ่มหนึ่งที่ล�าบากในการ 
ด�ารงชีวิตจากปัญหาหนี้ เราจึงต้องยื่นมือช่วยเหลือให้แก่เขา แต่ใน
ระยะยาว เราไม่ควรมีคนเข้ามาในคลินิกแก้หนี้น้ีเลย เพราะกลุ่ม 
ลกูหนีท้ีจ่บจากโครงการฯ ไปแล้ว ก็จะมวีนิยัทางการเงนิ ท�าให้สภาพ
การเงินของเขาดีขึ้น ขณะที่คนที่ยังไม่เป็นหนี้ หรือยังไม่เป็น NPL เรา
กต้็องท�าให้พวกเขาตระหนกัว่า ต้องมวีนิยัทางการเงนิ เพือ่จะได้ไม่ก่อ
ปัญหาสะสม จนต้องเข้าโครงการฯ ในที่สุด”

สุดท้ายนี้ คุณรณดลมองว่า โครงการคลินิกแก้หนี้เป็นการแก้
ปัญหาที่ปลายเหตุ ส่วนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ การปลูกฝังวินัย
ทางการเงินและความพอเพียงให้กับประชาชน เพื่อที่จะไม่ก่อปัญหา
หน้ีสินล้นพ้นตัว จนกลายเป็นภาระแก่ตัวเองและสังคม ควบคู่ไป
กับการกระตุ้นและดูแลสถาบันการเงินให้ปล่อยสินเชื่ออย่างมีความ 
รับผิดชอบ (Responsible Lending) ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ท้าทายของ 
ธปท.

โจทย์ใหญ่ของประเทศ คือ ท�ำอย่ำงไรที่ประชำชนจะมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน
และมีวินัยทำงกำรเงินที่ดี โดยไม่จ�ำเป็นต้องเข้ำโครงกำรฯ

2 กลุ่มลูกหนี้ที่ค้างเกินกว่า 3 เดือน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กับเจ้าหนี้กลุ่ม Non-bank ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป หรือกลุ่มธนาคารพาณิชย์และ Non-bank รวมกัน 2 แห่งขึ้นไป ที่ยังไม่
ถูกฟ้องด�าเนินคดี และที่ถูกด�าเนินคดี ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้ที่มีและไม่มีค�าพิพากษา

1 กลุ่มลูกหนี้ที่ค้างเกินกว่า 3 เดือน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กับธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ที่ยังไม่ถูกฟ้องด�าเนินคดี และที่ถูกด�าเนินคดีซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้ที่มีและไม่มี
ค�าพิพากษา  
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ในช่วงปลายเดือน มีนาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ Milken Institute สถาบันวิจัยทาง 
เศรษฐกิจการเงินชั้นนำาของสหรัฐอเมริกา ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกันภายใต้ธีม “The Future of Finance” เพื่อ
ร่วมเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพของภาคการเงินในอนาคต รวมทั้งบทบาทของแต่ละหน่วยงานที่จะต้อง 
ปรับตัว เพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโฉมภาคการเงิน โดยได้เชิญผู้มีส่วนเก่ียวข้องจากองค์กรชั้นนำาต่าง ๆ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ผู้ประกอบการ FinTech และ TechFin ผู้บริหารจากสถาบันการเงิน ผู้ ให้บริการระบบ 
การชำาระเงิน ตัวแทนจากตลาดตราสารทุน และหน่วยงานกำากับดูแลที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นและประสบการณ์ในหลากหลายมุมมอง

The Future of Finance
FinTech’s Transformative Innovations

Productivity, Immunity, and Inclusivity
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวเปิดงานในหัวข้อ  

“The Future of Finance: FinTech’s Transformative Innovations” 
โดยมีใจความตอนหนึ่งว ่า เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตของ 
ภาคการเงิน เราไม่ควรและไม่สามารถท่ีจะลืมบทบาทพ้ืนฐานของ 
ภาคการเงินได้ ทั้งในด้านการพัฒนาการจัดสรรทรัพยากร การรักษา 
ความสามารถในการปรบัตวัของเศรษฐกจิ (Resiliency) และการขยาย
ศักยภาพและความเป็นไปได้ของประชาชนและธุรกิจ 

“ผมเชื่อว่า อนาคตของภาคการเงินจ�าเป็นต้องโฟกัสไปที่ 3 ด้าน
ส�าคัญ นั่นคือ การส่งเสริมผลิตภาพ การสร้างภูมิคุ้มกัน และการลด
ความเหลื่อมล�้า” ดร.วิรไท กล่าว

ส�าหรับเรื่องผลิตภาพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า บริการทาง 
การเงนิจ�าเป็นต้องมปีระสทิธภิาพ เพือ่ยกระดบัผลติภาพของเศรษฐกจิ
โดยรวม เรื่องภูมิคุ้มกัน บริการทางการเงินจ�าเป็นต้องช่วยพัฒนา 
การบรหิารความเส่ียงและสร้างความยืดหยุ่น โดยไม่ท�าให้ระบบการเงนิ
อยู่ในภาวะเสี่ยง และเรื่องการลดความเหล่ือมล�้า สาธารณชนต้อง
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง ในราคาที่ไม่แพง 
พวกเขาจงึจะสามารถปลดล็อกศกัยภาพและมคีวามมัน่คงทางการเงิน
อย่างยัง่ยนื โดยถงึทีส่ดุแล้ว พฒันาการของทัง้ 3 ด้านนี ้สามารถทีจ่ะ
ยกระดับภาคเศรษฐกิจจริงและมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยรวมได้

“จากความจ�าเป็นในการพฒันาภาคการเงนิทัง้ 3 ด้าน ค�าถามหลกั
ส�าหรับการเสวนาโต๊ะกลม ในครั้งนี้ก็คือ ใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการก�าหนดอนาคตของภาคการเงิน”

ดร.วิรไท กล่าวว่า โดยปกติแล้ว บทบาทเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสถาบัน
การเงนิและหน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้อง อย่างไรกต็าม ท่ามกลาง
ภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้กลายเป็นองค์ประกอบหลักของบริการทางการเงินใหม่ ซึ่ง 
ผู้ประกอบการ FinTech1 และ TechFin2 ต้องมีส่วนร่วมในการวาง
รากฐานส�าหรับอนาคตของภาคการเงินด้วยเช่นกัน

“ในขณะที่การเกิดขึ้นของผู้ประกอบการ FinTech และ TechFin 
ได้เพ่ิมแนวโน้มการแข่งขันส�าหรับสถาบันการเงินและความท้าทาย
ทางด้านการก�ากับส�าหรับหน่วยงานก�ากับดูแล ผมเชื่อว่าเราทั้งหมด 
สถาบันการเงิน หน่วยงานก�ากับดูแล ผู ้ประกอบการ FinTech 
และ TechFin สามารถที่จะอยู่ร่วมกัน เพื่อช่วยก�าหนดอนาคตของ 
ภาคการเงนิ และกญุแจส�าคญัส�าหรบัการอยูร่่วมกนักค็อืความร่วมมือ  
ไม่ว่าจะผ่านการสร้างและแบ่งปันโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน การ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสากล และการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์
ระหว่างสถาบันการเงินและผู้ประกอบการ Fintech และ TechFin  
ทั้งหมดน้ีสามารถที่จะช่วยสร้างนวัตกรรมทางการเงินและผลิตภัณฑ์
ทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจเกิดผลิตภาพ 
สร้างภูมิคุ้มกัน และเพิ่มการเข้าถึงภาคการเงินโดยรวม” 

ภาพผู้เข้าร่วมรับฟังและอภิปรายการประชุมร่วมระหว่าง ธปท. และสถาบัน Milken ณ ธปท.

(จากซ้ายไปขวา) คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. 
Ms. Staci Warden ผู้อ�านวยการฝ่ายตลาดการเงิน สถาบัน Milken และ Mr. Richard Ditizio ประธานและกรรมการบริหาร สถาบัน Milken ขณะร่วมการอภิปราย

1 FinTech คือ นวัตกรรมที่เกิดจากการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การท�ากิจกรรมทางการเงินมีความสะดวกต่อผู้ใช้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2 TechFin คือ บริษัทที่ท�างานด้านเทคโนโลยี แล้วขยายมาให้บริการทางการเงินด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Platform ที่มีฐานผู้ใช้งานมาก่อน
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New Digital Solutions
ทางด้าน Mr. Richard Ditizio, President and Chief Operating 

Officer,  Milken Institute ได้กล่าวเปิดงาน โดยมใีจความตอนหนึง่ว่า 
นักลงทุนและผู้ประกอบการในต่างประเทศต่างแสวงหาโอกาสอย่าง 
ต่อเนื่อง ในการเป็นพันธมิตรกับผู้น�าทางการเงินและผู้น�าทางธุรกิจ
ของประเทศไทย ซึง่ส่งผลต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้นของคนไทย ทั้งนี้ โอกาสในการสร้างความส�าเร็จระยะยาว 
จะเพิ่มขึ้นเมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถน�าเสนอความคิดเห็น 
และมุมมองของตน ไม่ว่าจะเป็น ผู้น�าภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ 
ทางวิชาการ Think Tanks องค ์กรภาคประชาสังคม และ 
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหลายท่านที่กล่าวมา ได้มาเป็น
ตัวแทนอยู่ ณ ที่นี่ในวันนี้ 

บ่อยครั้งที่ที่มาของการคิดนโยบาย รวมทั้งการตัดสินใจด้าน
นโยบาย ไม่ได้ถูกคิดหรือรับฟังจากผู้ที่ได้รับผลของนโยบายดังกล่าว 
แต่ ณ ทีแ่ห่งน้ี ธปท. ต้ังใจทีจ่ะแสวงหาความรูแ้ละแลกเปลีย่นแนวคิด
จากหลากหลายมุมมอง เพ่ือการตัดสินใจด้านนโยบายที่รัดกุมและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้วยวิสัยทัศน์เช่นนี้เอง จะท�าให้ ธปท. 
คงความเป็นผูน้�าในภมูภิาค และประยุกต์ใช้นโยบายท่ีมปีระสิทธภิาพ
และมีนวัตกรรม ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการเงิน
และตลาดทุนต่อไป

ส�าหรับประเทศไทย Mr. Ditizio กล่าวว่า FinTech และเทคโนโลยี
ดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทต่อสถาบันการเงิน หน่วยงานก�ากับดูแล  
และประชาชนคนไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การสร้างระบบนิเวศที่
สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0 
อย่างแน่นอน ซ่ึงจะเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกิจและเปล่ียนประเทศไทย
ให้เป็นประเทศรายได้สูง

The Changing Financial Landscape
ใน ช่วงแรก เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ “Fintech, TechFin and the 

Changing Financial Landscape” มีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย 
Ms. Hanna Qiu จาก Ping An OneConnect Financial Technology, 
Mr. Yashesh Kampani จาก IBM ASEAN, Mr. Sahil Kini จาก Aspada 

ผมเชื่อว่า อนาคตของภาคการเงินจ�าเป็นต้อง
โฟกัสไปที่ 3 ด้านส�าคัญ นั่นคือ 

การส่งเสริมผลิตภาพ การสร้างภูมิคุ้มกัน 
และการลดความเหลื่อมล�้า

Investments Advisors, คณุกรณ์ จาตกิวณชิ จาก Thai FinTech Club 
และคุณจรัมพร โชติกเสถียร จากธนาคารกรุงเทพ

คุณกรณ์ จาติกวณิช กล่าวว่า ธนาคารไม่ได้เป็นคนก�าหนด
ขอบเขตของ FinTech Landscape อีกต่อไป แต่เทคโนโลยีต่างหากที่
เป็นผูก้�าหนดมากกว่า ในมมุมองจากคนทีเ่ป็นผูป้ระกอบการ FinTech 
พวกเขาเชื่อว่า FinTech สามารถท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
มี 5 เทคโนโลยีส�าคัญ ที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ ได้แก่ 

1. Chat BOT ไม่ใช่การตั้งใจที่จะติดต่อพูดคุยกับลูกค้าน้อยลง  
แต่เพื่อให้พูดคุยได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น และครอบคลุมมากขึ้น 

2. Machine Learning & AI เพราะข้อมูลท่ีหลั่งไหลเข้ามา 
มีจ�านวนมาก และเราต้องการเคร่ืองมือหรือกระบวนการในการ
วิเคราะห์ตีความ โดยบางธนาคารได้ใช้ AI มาช่วยในการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูล ท�าให้สามารถลดต้นทุนต่าง ๆ ได้มาก 

3. Blockchain เทคโนโลยีของความเชื่อใจจากคนสองฝั ่ง 
ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส�าคัญที่ท�าให้เกิดค�าถามว่า 
ถ้า Blockchain ท�าแบบนี้ได้ แล้วบทบาทของธนาคารพาณิชย์ใน
อนาคตควรจะเป็นอย่างไร

4. Cryptocurrency ที่มากระทบกับบทบาทของธนาคารพาณิชย์
เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับ Blockchain 

5. Internet of Things (IOT) ทุกคนสามารถ Connect กันได้  
กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ 

“ผมเชื่อว่า 5 เทคโนโลยีนี้ เป็นสิ่งส�าคัญที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลง 
Financial Landscape ที่เป็นอยู่” คุณกรณ์กล่าว

ช่วงที่สอง หัวข้อเกี่ยวกับ “How will established multinational 
technology and financial firms respond?” มีผู้เข้าร่วมเสวนา
ประกอบด้วย Mr. Greg Li จาก Bitfury Group, Mr. James Lloyd  
จาก EY, Ms. Pearlyn Phau จาก DBS Bank Limited, Mr. Rahul Shinghal 
จาก PayPal Southeast Asia, และคุณบุญทักษ์ หวังเจริญ อดีต CEO  
ธนาคารทหารไทย

ผูร่้วมเสวนาได้มกีารอภปิรายถงึบทบาทของผูป้ระกอบการ FinTech 
ที่มีต่อสถาบันการเงินและผู้เล่นในภาคการเงิน โดยสรุปภาพรวม 
คือ ประมาณ 95 - 98% ของผูป้ระกอบการ FinTech ต้องการทีจ่ะ
ร่วมมือหรือขายเทคโนโลยีที่ตนมีให้กับสถาบันการเงิน เนื่องจาก 
ผู้ประกอบการเหล่านี้ ไม่ได้มีความเช่ียวชาญและความน่าเช่ือถือ 
เพียงพอในด้านการให้บริการทางการเงิน ฝ่ายสถาบันการเงินก็
มีความตื่นตัวและตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิด
ขึน้ โดย Ms. Phau ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่มี จากการร่วมมือกับ 
ผู้ประกอบการ FinTech ในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเข้าถึง 
และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทั้งในด้านการเงินและไลฟ์สไตล์ 
เพื่อสร้าง Intelligent Banking ในการตอบโจทย์ลูกค้า Retail  
ที่มีความต ้องการที่หลากหลายได ้อย ่างมีประสิทธิภาพและ 

ท่ัวถึง ซึ่งหากสถาบันการเงินด�าเนินการเองคงเป ็นไปไม่ได ้  
เพราะมี Operational Cost ที่สูงมาก

ความ เปลี่ ยนแปลงที่ ใหญ ่ ท่ี สุดของภาคการ เ งิ น ไม ่ ได ้
มาจาก FinTech แต่มาจากผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม
อ่ืน ซึ่งได้เข้ามาเป็นผู้เล่นในภาคการเงินด้วย เช่น ผู้ประกอบการ 
e-Commerce, Retailer และ Telecom ตัวอย่างในประเทศ
จีน Tencent และ Alibaba ได้กลายเป็นผู้เล่นในภาคการเงิน  
ซึ่งใช้ฐานข้อมูลลูกค้าจากธุรกิจเริ่มต้น มาสร้างเครือข่ายทางการเงิน 
ที่ แข็ งแกร ่ ง  P la t fo rm ของ A l ipay สามารถให ้บริ การ
ได้หลากหลายทั้งในด้านการเงินและในด้านอื่นๆ แน่นอนว่า 
Platform ท่ีใหญ่และถูกน�ามาใช้ในภาคการเงิน ย่อมน�ามาซึ่ง 
ความเสี่ยงทางไซเบอร์มากขึ้น รวมท้ังยังเป็นความท้าทายของ 
หน่วยงานก�ากับดูแล ในการก�ากับและรักษาสมดุลของภาคการเงิน
ระหว่างสถาบันการเงินและผู้เล่นหน้าใหม่

ช่วงท่ีสาม หัวข้อเกีย่วกบั “Regulators’ Perspective on the Future 
of Finance” มีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย Mr. Jun Mizuguchi  
จาก Government of Japan, Mr. Sopnendu Mohanty  
จาก Monetary Authority of Singapore คณุสิรธิิดา พนมวนั ณ อยุธยา  
จาก ธปท. และคุณทิพยสุดา ถาวรามร จากส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู ้ร ่วมเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับสไตล์ วิธีการ และเครื่องมือ 
ที่ ใช ้ ในการก�ากับ โดย Mr. Mohanty แสดงความคิดเห็น 
เกี่ ยวกับมุมมองของหน ่วยงานที่ก� ากับดูแลด ้านการเงินใน
อนาคตว ่า ควรดูภาพรวมนโยบายของทั้ งประเทศ ความ
ท้าทายแบ่งเป็น 3 เรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) การสร้างโครงสร้าง 
พื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การแชร์ข้อมูล KYC หรือข้อมูล 
D ig i t a l  Da ta  ต ่ า ง  ๆ ที่ ไ ด ้ จ าก  D ig i t a l  P l a t f o rm  
เพ่ือช่วย SMEs (2) การสร้างนโยบาย ขณะท่ีเราก�าลังวางนโยบาย
เกี่ยวกับ Data ก็ต้องเข้าใจว่าข้อมูลเหล่าน้ันถูกสร้างมาได้อย่างไร  
การจดัเกบ็ท�าอย่างไร และจะรกัษาความเป็นส่วนตวัของเจ้าของข้อมลู
อย่างไร เม่ือมี Data แล้ว ผู้วางนโยบายต้องศึกษาการสร้างระบบ 
ซึง่ปัจจบุนัยงัเป็นแบบรวมศนูย์ จะท�าอย่างไรให้ระบบสามารถรองรบั

ข้อมูลจ�านวนมหาศาลในอนาคต และเราจะสร้างนโยบายเท่าทันกับ 
การเปลีย่นแปลงและเทคโนโลยหีรอืไม่  (3) มมุมองในฐานะประชาชน 
ทั่วประเทศ ต้องเปล่ียนจาก Physical Economy เป็น Digital 
Economy ประชาชนต้องเรียนรู ้การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
สุดท้ายต้องมี Cybersecurity ที่แข็งแกร่ง

คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา เล ่าถึงจุดประสงค์ของ 
Regu la to r y  Sandbox ของ ธปท .  ว ่ า  จั ดตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ 
โปรโมทนวัตกรรมทางการเงิน ปกป้องผู ้บริโภค และจ�ากัด 
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น Sandbox จะสร้างสมดุลระหว่าง 
นวัตกรรมและการก�ากับดูแล รวมท้ังยังถูกใช้เป็นที่เรียนรู้ส�าหรับ 
ธปท. อีกด้วย

ทั้งนี้ ดร.วิรไท ได้ทิ้งท้ายการเสวนาในคร้ังนี้ โดยเน้นย�้าถึง 
ความส�าคัญของการพัฒนาภาคการเงิน เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ 
และของโลกใน 3 ด้าน คือ การส่งเสริมผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจ  
การสร้างภูมิคุ ้มกันแก่ระบบเศรษฐกิจการเงิน และการลดความ 
เหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ ซึง่การจะตอบโจทย์เหล่านี้ 
ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการผลักดันภาคการเงินในอนาคต ไม่ว่าจะ
เป็นผูป้ระกอบการ FinTech และ TechFin สถาบนัการเงนิ ผูใ้ห้บรกิาร
ระบบการช�าระเงิน รวมทั้งหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ก�าลังมาถึง 
คือ ภาคการเงินจะมีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างและเชื่อมโยง
กับภาคอื่น ๆ มากข้ึน เช่น การประยุกต์ใช้และควบคุมมาตรฐาน
ในด้านข้อมูล ความเชื่อมโยงที่มากขึ้นกับภาคโทรคมนาคม เป็นต้น  
นอกจากนี ้ประเด็นเรือ่งภาษกีเ็ป็นอกีหนึง่ความท้าทายทีส่่งผลต่อการ
พัฒนานวัตกรรมของประเทศที่จะต้องนึกถึงเช่นกัน ดังนั้น ในฐานะ
หนึ่งในหน่วยงานก�ากับดูแลภาคการเงิน ธปท. ต้องปรับตัวให้ทันกับ
โลกสมยัใหม่ ด�าเนนิการอย่างรวดเรว็คล่องตัว เปิดใจและเรยีนรูส่ิ้งใหม่ 
รวมทั้งร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อรักษาสมดุลของภาคการเงินทั้ง
แบบเก่าและใหม่ให้เกือ้หนนุและเปลีย่นผ่านอย่างราบรืน่ และสดุท้าย 
เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและภาคการเงินที่ยั่งยืน 
ในอนาคต
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ท�ำอย่ำงไรให้ประชำชนเข้ำถึงควำมยุติธรรมได้อย่ำงแท้จริง 
มีควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมว่ำมีควำมโปร่งใส รวดเร็ว มีมำตรฐำน 

และได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเสมอภำคภำยใต้ควำมแตกต่ำงกันของบุคคลในสังคม

เรือ่งของการปฏิรูปประเทศในดา้นต่าง ๆ  นบัเปน็วาระแหง่ชาติทีท่กุคนจบัตามอง โดยทีผ่า่นมา ไดม้กีารจดัต้ังคณะกรรมการ
ปฏรูิปประเทศใน 13 ดา้น ซึง่หนึง่ในนัน้มกีารปฏิรูปดา้นกระบวนการยติุธรรมรวมอยู่ดว้ย แต่เมือ่พูดถึงคำาวา่ “กระบวนการ
ยุติธรรม” ประชาชนทั่วไปหลายคนรู้สึกว่า เป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่จริง ๆ แล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัว และถ้าหากการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมสำาเร็จ ชีวิตคนไทยจะเกิดความผาสุก ได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาค และสังคมไทยจะมี
ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก 
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และ
อดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณอัชพร จารุจินดา มา
ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
และประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับ หากการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมไทยครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี ตลอดจนสิ่งที่ 
คนไทยควรติดตาม เพื่อช่วยขับเคล่ือนกระบวนการปฏิรูปครั้งใหญ่
ครั้งนี้ให้เกิดขึ้นได้จริง

ความจำาเป็นที่ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
คุณอัชพรกล่าวว่า กระบวนการยุติธรรม คือ หลักประกัน 

ที่ส�าคัญในการท�าให้ประชาชนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก โดย 
ที่ผ่านมา กระบวนการยุติธรรมท�าหน้าที่ได้ดีในระดับหน่ึง แต่
เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความตื่นตัวใน
สิทธิเสรีภาพขึ้นอย่างมาก จึงท�าให้เกิดค�าวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหา 
ต่าง ๆ  ในกระบวนการยุตธิรรมไทย ไม่ว่าจะเป็นประเดน็ทีก่ระบวนการ
กฎหมายยงัไม่มกีารพฒันาให้ทนัสมยัและเข้ากบับรบิทของสงัคมไทย 
ปัญหาความล่าช้าและความยากล�าบากในการเข้าถึงความช่วยเหลือ 

ทางคดี ความเหลื่อมล�้าในด้านการปฏิบัติต่อบุคคลท่ีต่างฐานะกัน 
และประเดน็ทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื ความไม่เชือ่มัน่ในกระบวนการยตุธิรรม 
ว่ามีความโปร่งใสและมีมาตรฐานเพียงพอ

“ถ้าติดตามข่าวสารในช่วงเวลาท่ีผ่านมา จะพบว่าข่าวใหญ่ ๆ 
ที่กระทบสังคม มักเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งสิ้น เช่น การกระท�าความผิดในลักษณะเดียวกัน ถ้า 
ชาวบ้านเป็นคนท�าผิด จะต้องติดคุกทันที เพราะไม่มีเงินประกันตัว 
แต่คนรวยสามารถวางเงนิประกนั แล้วใช้ชวีติเป็นอสิระต่อไปได้ หรอื 
การที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จนต้องแจ้งความให้ด�าเนินคด ี
แต่คดีก็หายไป ไม่มีความคืบหน้า หรือแม้แต่การท่ีผู้มีอ�านาจ
กระท�าผิดแล้วมีการแทรกแซงคดี เปลี่ยนส�านวนการสอบสวน ฯลฯ  
เหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้ผลส�ารวจความเห็นจากประชาชน 
ออกมาว่า ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมีไม่ถึง 50% ในทุก
ครั้งและทุกคดี”

คุณอัชพรย�้าว่า ปัญหาเหล่านี้ หากปล่อยท้ิงไว้ ไม่มีการแก้ไข 
ปัญหาอาจจะไปไกลถงึจดุทีป่ระชาชนไม่ยอมรบักระบวนการยตุธิรรม 
จนเกดิภาวะไม่เกรงกลวัต่อการกระท�าความผดิ และเกดิการใช้วธิกีาร
แก้แค้นกันเอง ซึ่งจะเป็นปัญหาอย่างย่ิงต่อความสงบสุขของสังคม  
นีจ่งึเป็นเหตผุลส�าคญัทีต้่องมกีารปฏริปูกระบวนการยุตธิรรมทัง้ระบบ

เป้าหมายสำาคัญในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
จากปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมา น�ามาสู่บทบัญญัติ

ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ทีร่ะบใุห้มกีารปฏริปู
กระบวนการยุติธรรมให้เห็นผลภายใน 5 ปี ในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี ้
คือ (1) ให้มีการก�าหนดระยะเวลาในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยตุธิรรม (2) มกีลไกช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยติุธรรม
ได้โดยสะดวก ลดความเหลื่อมล�้า (3) ปรับปรุงการสอบสวนให้มี
ระบบถ่วงดุล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งมีการใช้นิติวิทยาศาสตร์
ในการพิสูจน์ความผิด และ (4) พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม

“คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมจึงได้
พจิารณาจดัท�าแผนปฏรูิปกระบวนการยตุธิรรมให้เป็นไปตามแนวทาง
ทีร่ฐัธรรมนญูได้ก�าหนดไว้ โดยตัง้เป้าหมายว่า แผนปฏริปูและกจิกรรม
ต่าง ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้ใน 5 ปีข้างหน้า ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า ท�าอย่างไร
ให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง มีความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมว่ามีความโปร่งใส รวดเร็ว มีมาตรฐาน และ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ภายใต้ความแตกต่างกันของบุคคล
ในสังคม” 

10 ประเด็น ในแผนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
จากเป้าหมายในการปฏิรูปน�ามาสู่การรวบรวมความเห็นและ 

จัดท�าแผนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย 10 ประเด็น
ส�าคัญ ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ 

ประเด็นที่ 1 การก�าหนดให้หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
ต้องมีระยะเวลาท่ีชัดเจนในการด�าเนินงานแต่ละขั้นตอนและในทุก 
ขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรม เพือ่ให้ประชาชนได้รบัความยตุธิรรม 
โดยไม่ล่าช้า และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคดีได้

ประเด็นที่ 2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมโดยสะดวก เช่น การสร้างสถานี
ต�ารวจให้มีความพร้อม เป็นท่ีพ่ึงในทางคดีแก่ประชาชนในทุกเร่ือง 
ที่มีปัญหาทางกฎหมาย 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด เพื่อลดความเหลื่อมล�้า เช่น การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา
ในคดีอาญา โดยใช้ระบบประเมินความเสี่ยงและก�ากับดูแลหลัง 
ปล่อยตัว มาใช้แทนการเรียกทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 

ประเด็นท่ี 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม  
เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งหมายถึง  
การปรับแนวความคิดของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข ้อง เพื่อให้มองว ่า  
“การคนืคนดสีูส่งัคม” และ “การลดการกระท�าความผดิซ�า้” เป็นหน่ึงใน 
เป้าหมายในการด�าเนินงานยุติธรรม 

คุณอัชพร จารุจินดา
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรมและ 
อดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยBO
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ลดความเหลื่อมล�้า 
เพิ่มความเชื่อมั่น

แผนปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมไทย



ประเด็นที่ 5 การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา เพื่อให้มี
การตรวจสอบและถ่วงดลุระหว่างพนกังานสอบสวนกบัพนักงานอัยการ
อย่างเหมาะสม ซึ่งหมายความว่า ต่อไปน้ีจะไม่มีการสอบสวนโดย 
นายต�ารวจเพยีงคนเดยีวอกีต่อไป ในการสอบสวนจะต้องมนีายต�ารวจ 
2 คนขึน้ไป โดยในคดสี�าคญั พนกังานอัยการเองก็ต้องมาร่วมสอบสวน
ด้วย และในอนาคตจะต้องมีระบบทนายร่วมรับฟัง โดยอาจต้อง 
เริ่มจากการผลักดันให้มีทนายประจ�าทุกสถานีต�ารวจก่อน 

ประเด็นที่ 6 การก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อมิให้ขาดอายุความ

ประเด็นท่ี 7 การพัฒนาระบบการสอบสวน เพ่ือสร้างความ 
เชือ่มัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงานสอบสวนและพนกังานอยัการ 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการสอบสวนและผู้ท�าหน้าที่สอบสวน
ให้มีมาตรฐาน เพื่อลดปัญหาการน�าคนไม่ผิดมาเข้าสู่กระบวนการ
ด�าเนนิคด ีซึง่อาจจ�าเป็นต้องมกีลไกเสรมิสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
บุคลากรในการสอบสวน เช่น การจัดต้ังสถาบันการสอบสวนขึ้นมา
โดยเฉพาะ เป็นต้น  

ประเด็นที่ 8 การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อความถูกต้อง
สมบรูณ์ของข้อเทจ็จรงิแห่งคด ีเช่น การท�าให้มกีฎหมายบรหิารจัดการ
ระบบนิติวิทยาศาสตร์ และการฝึกอบรมความสามารถของพนักงาน
สอบสวนให้มีความรู้เบ้ืองต้นในด้านนี้ เพ่ือการรักษาสถานที่เกิดเหตุ 
หรือสามารถเก็บหลักฐานได้ทันทีหากมีความจ�าเป็น

ประเด็นที่ 9 การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข ้องในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือมุ ่งอ�านวย
ความยุติ ธ ร รมแก ่ประชาชนโดยสะดวกและรวด เ ร็ ว  ซึ่ ง 
หมายถึงการเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ของบุคลากรใน
องค์กรให้ความยุติธรรมท้ังหมด ทั้งกรมต�ารวจ อัยการ ศาล และ
กระทรวงยุติธรรม ถึงแม้ว่าองค์กรเหล่านี้จะได้รับยกย่องว่าเป็น
องค์กรระดับสูง แต่ก็ถือเป็นหนึ่งในส่วนราชการที่มีหน้าที่รับใช ้
แผ่นดินด้วยการให้บริการแก่ประชาชน  

ประเด็นที่ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม 
เพือ่เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ เนือ่งจากทีผ่่านมา พบว่า 
สาเหตหุน่ึงท่ีนักลงทุนต่างชาตไิม่ค่อยลงทนุในประเทศไทย หรอืไม่ท�า

สญัญาในประเทศไทย เพราะไม่มัน่ใจในกระบวนการยติุธรรมของไทย 
จงึจ�าเป็นต้องพฒันาปรับปรุงกระบวนการยตุธิรรมให้มมีาตรฐานเป็นที่
เชื่อถือในระบบสากล รวมถึงอาจต้องมีการจัดตั้ง “ศาลพาณิชย์” ขึ้น
มาพิจารณาคดีทางการค้าโดยเฉพาะ  

ผลประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับ
คุณอัชพรมองว่า ความพยายามในช่วง 5 ปีตามแผนปฏิรูป

ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมน้ี อาจจะกลายเป็นจุดเร่ิมต้นของ
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคร้ังใหญ่ที่สุดครั้งหน่ึงของเมืองไทย 
ซึ่งถ้าการด�าเนินการตามแผนปฏิรูปทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่คณะกรรมการฯ ได้ก�าหนดไว้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง 

เร่ิมจาก (1) ประชาชนจะเป็นเจ้าของกระบวนการยุติธรรม 
อย่างแท้จริง กล่าวคือ เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องการ
ได้รับความคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรม พวกเขาจะได้รับ 
ความสะดวกและรวดเร็วในการด�าเนินการ มีระยะเวลาแล้วเสร็จ
ที่ชัดเจน ติดตามผลได้ง่าย มีหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และได้รับ 
ความคุ้มครองในระหว่างคดีและภายหลังคดีอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) เมื่อความเหลื่อมล�้าในกระบวนการยุติธรรมลดลง ประชาชน
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค แม้จะมีความ 
แตกต่างในฐานะของบคุคล เช่น การประกนัตัวท่ีจะได้รับการพจิารณา
อย่างเหมาะสมถงึความเสีย่งทีจ่ะหลบหนี มใิช่การวางเงนิประกนัเพยีง
อย่างเดียว เป็นต้น

(3) เมือ่ระบบการสอบสวนได้รบัการปฏริปู เช่น การสอบสวนต้องท�า
โดยคณะผูส้อบสวน มทีนายร่วมรบัฟัง และพนกังานอัยการร่วมสอบสวน 
การใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความผิด การที่พนักงาน
สอบสวนมีความเป็นอิสระในวิชาชีพและมีมาตรฐานการท�างาน 
ฯลฯ จึงท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมขั้นต้น 
ก่อนคดีขึ้นสู่ศาล

“ผมเชื่อว่า การปฏิรูประบบการลงโทษท้ังระบบ เพ่ือให้การ
บังคับการตามกฎหมายมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยเร่ิมที่การ
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากเดิมที่ว่า บุคคลที่กระท�าความผิดต้อง 
จ�าคกุสถานเดียว ซึง่ไม่เกดิผลดีต่อประเทศ เปลีย่นมาเป็นการดแูลว่ามี

กำรปฏิรูปเรื่องใดก็ตำม จ�ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง จนกว่ำจะส�ำเร็จเห็นผล
อย่ำงจริงจัง เสียงสะท้อนจำกประชำชนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยผลักดันให้กำรปฏิรูปเกิดผลส�ำเร็จ

กระบวนการใดท่ีจะแก้ไขผู้กระท�าความผิดให้ลดการกระท�าความผิดซ�า้ 
และกลับคืนสู่สังคมได้ แนวทางนี้จะท�าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคม
ที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

นอกจากน้ี การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการ
ด�าเนินคดีพาณิชย์ให้เป็นไปโดยง่าย รวดเร็ว มีมาตรฐานเป็นท่ี 
เชื่อถือในระบบสากล และเป็นที่ยอมรับในความก้าวหน้า จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของประเทศ

ความท้าทายและความคาดหวัง
คุณอัชพรเล่าว่า แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ขณะนี้ 
อยู่ในระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อ 
ให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งหลังจากนั้น ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรฐัทีถ่กูก�าหนดให้เป็นผู้รบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม
ก็จะเริ่มด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดไว้  

“ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนปฏิรูปมีได้หลาย
ประการ เพราะหลายเรือ่งเป็นการเปลีย่นแนวความคดิใหม่ ทีจ่ะสร้าง
ทัศนคติให้ยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงจะส่งผลดีต่อประเทศชาติ

และประชาชนอย่างไร นับเป็นเรื่องท่ีท้าทายมาก เพราะไม่ว่าแผน
จะดีอย่างไร แต่ถ้าผู้ปฏิบัติตามแผนไม่ยินยอมที่จะขับเคลื่อนให้เกิด 
ผลส�าเร็จ การปฏิรูปก็เกิดขึ้นไม่ได้” 

แต่นับว่าเป็นข่าวดีท่ีในช่วงเวลาจัดท�าแผน ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการด�าเนินการตามแผน และมีความหวังว่า
จะสามารถปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมข้ึนได้ และขณะน้ีหลาย
หน่วยงานก็เริ่มเตรียมการด�าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามแผนแล้ว โดยท้ังหมดน้ี ประชาชนเองก็ต้องเข้ามา
มีส่วนร่วม ด้วยการติดตามการด�าเนินการตามแผนปฏิรูปของ
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน 
ส�าคัญให้การปฏิรูปครั้งนี้บรรลุผลส�าเร็จตามที่มุ่งหวัง 

“การปฏิรูปเรื่องใดก็ตาม จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะส�าเร็จเห็นผลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
ในเรื่ องของกระบวนการยุติธรรม ซึ่ ง เป ็นเ ร่ือง ท่ี เกี่ ยวข ้อง
ใกล ้ ชิ ดกับประชาชนทุกคน เสี ยงสะท ้ อนจากประชาชน
จึ ง เ ป ็ นป ั จ จั ย ส� า คั ญ ท่ี จ ะช ่ ว ยผลั ก ดั น ให ้ ก า รปฏิ รู ป เ กิ ด 
ผลส�าเร็จ” คุณอัชพรทิ้งท้าย
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ประเทศไทยถือได้ว่ามีแหล่งให้บริการทางการเงินเป็นจ�านวนมาก และเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่แหล่งบริการทางการเงิน 
ที่มี ถูกกระจายไปทั่วถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศหรือไม่? หรือแหล่งบริการทางการเงินส่วนใหญ่ยังมีการกระจุกตัวอยู่แค่ใน 
บางพื้นที่ จนอาจสร้างความแตกต่างของต้นทุนในการใช้บริการของคนในกลุ่มต่าง ๆ หรืออาจเกิดความซ�้าซ้อนในการให้
บริการกับคนบางกลุ่ม จนน�ามาซึ่งความไม่มีประสิทธิภาพ?
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เรื่อง : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ใช้เทคโนโลยีมาต่อยอดแนวคิดการท�านโยบาย 
Banking Agent

เมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2561 ธปท. ได้มกีารปรบัหลกัเกณฑ์ Banking 
Agent เพ่ือกระจายการให้บริการให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกและ
ทัว่ถงึมากยิง่ขึน้ ซึง่ขณะนีเ้ลง็เหน็ถงึผูท้ีอ่าจท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของ
แบงก์ในการให้บริการทางการเงิน (Potential Banking Agent) ที่
หลากหลายและเป็นจ�านวนมากในประเทศ 

งานวิจัยเรื่อง “บริการทางการเงินของประเทศไทย: มุมมองเชิง
พืน้ทีจ่ากข้อมลูจดุพกิดักว่า 300,000 จดุทัว่ประเทศ” ของสถาบนัวจิยั
เศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ สามารถน�ามาช่วยต่อยอดแนวคิดการ
ท�านโยบายข้างต้น โดยพยายามจะตอบค�าถามว่า หากเราต้องการ
เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินในพื้นที่ ๆ ห่างไกล หรือเพิ่มความ 
หลากหลาย ความสะดวก ตลอดถึงลดอุปสรรคในการให้บริการ
ทางการเงินกับคนกลุ่มต่าง ๆ ของประเทศ แบงก์จะสามารถใช ้
ผู้ให้บริการประเภทใด ที่ไหน เป็น Potential Banking Agent ได้บ้าง

เปิดข้อมูลจุดพิกัดบริการทางการเงินทั่วประเทศไทย
ฐานข้อมูลนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 โดยดึง

จุดพิกัดทั้งหมดของผู้ให้บริการทางการเงินประเภทต่าง ๆ จาก  
Google Map ซึง่ประกอบไปด้วย (1) สถาบันการเงนิในระบบ 35,410 จุด 
ซึ่งรวมถึงสาขาและจุด ATM/CDM ของธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (SFI) และผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ 
Non-bank (2) สถาบันการเงินกึ่งในระบบ 9,682 จุด ซึ่งรวมถึง
สหกรณ์และโรงรับจ�าน�า (3) สถาบันการเงินนอกระบบ 3,115 จุด ซึ่ง
รวมถึงกลุ่มอาชีพและกลุ่มการเงินชุมชนอื่น ๆ และ (4) Potential 
Banking Agent 29,878 จุด ซึ่งประกอบไปด้วยร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ  
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ตู้เติมเงิน ปั๊มน�้ามัน และไปรษณีย์ 
นอกจากนีย้งัรวมถงึจดุให้บรกิารเครือ่งรบั/รดูบตัร (EDC) 158,675 จดุ 
ซึ่งรวมถึงร้านค้า ร้านโชห่วย ผู้ประกอบการที่ติดตั้งเครื่อง EDC  
ภายใต้โครงการ National e-Payment และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

ทั้งนี้ การตีความข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อมูล ควรต้องตระหนักถึง รูปที่ 1 : จุดพิกัดของบริการทางการเงินทั่วประเทศไทย 

ข้อจ�ากดับางประการคอื (1) ข้อมลูไม่ได้ครอบคลมุถึงกองทุนหมูบ้่าน 
เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ากองทุนใดยังคงด�าเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพอยู่ (2) ข้อมูลที่สร้างขึ้นคือข้อมูล “จุด” ให้บริการ
ทางการเงินไม่ใช่ข้อมูล “เครื่อง” ให้บริการทางการเงิน ดังนั้น เมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลชุดน้ีกับข้อมูลท่ีมีการรายงานอย่างเป็นทางการ 
จะต�่ากว่าประมาณ 30% โดยเฉพาะข้อมูลจุดให้บริการเอทีเอ็ม  
จะน้อยกว่าข้อมลูเครือ่งเอทเีอ็มไปค่อนข้างมาก เน่ืองจากหนึง่จดุพกิดั
มักจะมีเครื่องเอทีเอ็มมากกว่าหนึ่งเครื่องของสถาบันการเงินเดียวกัน 

รูปที่ 1 แสดงข้อมูลจุดพิกัดที่สร้างขึ้นและการกระจายตัวของ
แหล่งบริการทางการเงินประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
อย่างเหน็ได้ชดั โดยบรกิารทางการเงนิกึง่ในระบบและนอกระบบ และ 
Potential Banking Agent จะมีความครอบคลุมเชิงพื้นที่มากกว่า 
ในระบบ โดยในบรรดา Potential Banking Agent จะเหน็ว่าป๊ัมน�า้มนั
มกีารกระจายตวัอย่างทัว่ถงึทีสุ่ด ส่วนร้านสะดวกซือ้และไปรษณย์ีมกั
จะอยู่ในเขตเมือง 

ปริมาณและประเภทของจุดบริการทางการเงินมีความ 
แตกต่างเชงิพืน้ทีอ่ย่างชดัเจน โดยรวมประเทศไทยม ี66.3 จดุเอทเีอม็  
27.3 สาขา และ 20.8 สหกรณ์ต่อประชากรผู้ใหญ่ 100,000 คน เรา
พบว่าภาคอสีานมจี�านวนแหล่งบรกิารทางการเงินน้อยกว่าภาคอืน่ ๆ   
ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง รวมถึงชุมชนเมือง
มีจ�านวนหนาแน่นมากกว่าสองเท่า และมีแหล่งบริการทางการเงิน
จ�านวนมากที่เป็นของสถาบันการเงินในระบบ

ระยะทางจากแต ่ละชุมชนสู ่บริการทางการเงินก็มีความ 
แตกต่างกนั สะท้อนถงึ “ต้นทุน” ของการใช้บรกิารท่ียังแตกต่างกนัมาก 
เม่ือน�าเอาจุดหมู่บ้านกว่า 67,423 จุดทั่วประเทศ และข้อมูล GIS 
ของถนนทุกสายท่ัวประเทศ มาผนวกกับเทคนิคทางภูมิสารสนเทศ
เพ่ือวัด “ระยะเดินทางโดยถนน” จากหมู่บ้านแต่ละแห่งไปสู่แหล่ง
บริการทางการเงินประเภทต่าง ๆ เราพบว่า หมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่
ใกล้สหกรณ์ที่สุดในบรรดาแหล่งบริการทางการเงินทั้งหมด โดยมี 
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รูปที่ 2 : 
สัดส่วนของหมู่บ้านที่สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินในแต่ละประเภทในรัศมี 5 กิโลเมตร

ค่ากลางของระยะเดนิทางทีใ่กล้ทีส่ดุจากหมูบ้่าน
ไปสู่สหกรณ์ที่ 5 กิโลเมตร ตามมาด้วยเอทีเอ็ม 
(5.4 กิโลเมตร) และสาขา (6.6 กิโลเมตร) 
และหากเปรียบเทียบในบรรดา Potential 
Banking Agent พบว่าใกล้ที่สุดอยู่ที่ปั๊มน�้ามัน  
(5.4 กิโลเมตร) ตามมาด้วยไปรษณีย์ (7.6 
กิโลเมตร) และร้านสะดวกซื้อ (7.8 กิโลเมตร)

ลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินด้วย Banking Agent: 
ดีแค่ไหน และแบงก์ควรใช้ใคร ที่ไหนดี

ในขณะที่ประเทศไทยมีแหล่งบริการทาง 
การเงินเป็นจ�านวนมาก แต่ยังกระจายไม่ทั่วถึง 
โดยรูปท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า มีจ�านวนหมู่บ้าน
ถึง 55% ที่ยังไม่มีแหล่งบริการทางการเงินใน
ระบบในระยะรัศมีที่ 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยัง
สะท้อนถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ของสถาบันการเงิน
ก่ึงในระบบและนอกระบบ รวมถึง Potential 
Banking Agent ประเภทต่าง ๆ ที่เข้ามาเป็น
ตัวแทนแบงก์เพื่อเติมเต็มการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินในพื้นท่ีท่ีห่างไกลอีก 24% ของ

หมู่บ้านท่ีห่างไกลเหล่านั้น ตลอดถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ของร้านค้า  
ร้านโชห่วย หรือผู้ประกอบการที่มีการติดตั้งเครื่อง EDC ไว้แล้ว ที่จะ
เข้ามาช่วยเติมเต็มอีก 7.4% ของหมู่บ้านห่างไกลดังกล่าว 

สถาบันการเงินกึ่งในระบบ เช่น สหกรณ์ หรือนอกระบบ เช่น 
สถาบันการเงินชุมชน และปั๊มน�้ามัน มีศักยภาพเชิงพื้นที่สูงสุด 
ในการลดต้นทุนในการเดินทางและเป็น Banking Agent ที่ช่วย 
เตมิเตม็บรกิารทางการเงนิในชนบททีห่่างไกล ในขณะทีร้่านสะดวกซือ้ 
และไปรษณีย์อาจช่วยเพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนอ่ืน ๆ ในการ 
เข้าถึงบริการทางการเงินในชุมชนเมือง แต่อย่างไรก็ดี ก็มีปัจจัยอื่น
ที่จะต้องพิจารณาประกอบ เช่น ความสามารถในการบริหารเงินสด 
การบริหารสภาพคล่องและความเสี่ยงของจุดบริการ รวมถึงความ
ปลอดภัยต่าง ๆ ที่แบงก์ต้องให้ความส�าคัญ  

อย่างไรก็ตาม ยังมีหมู่บ้านอีก 23% ท่ียังคงห่างไกลจากแหล่ง
บริการทางการเงิน รวมถึง Potential Banking Agent ในระยะรัศมี 

5 กโิลเมตร ซึง่กอ็าจจะสะท้อนให้เหน็ว่าแนวทางในการเพิม่การเข้าถงึ 
บรกิารทางการเงนิแก่หมูบ้่านทีห่่างไกล อาจไม่ควรจ�ากดัแค่ในรปูแบบ 
ของจ�านวนช่องทางจุดบริการ แต่ควรส่งเสริมการท�าธุรกรรมทาง 
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วย ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานไอซีทีเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการข้างต้น 

ทั้งนี้ ในบางหมู ่บ ้านท่ีห ่างไกลก็อาจจะมีกองทุนหมู ่บ ้าน  
และ/หรือสถาบันการเงินชุมชนประเภทต่าง ๆ  ที่มีการบริหารจัดการ
ทีม่ปีระสิทธภิาพและมศีกัยภาพพอทีจ่ะท�าหน้าทีเ่ป็น Banking Agent 
ได้บ้าง ซึง่ในขณะน้ีสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐับางแห่ง ตลอดถงึ
แนวคดิภายใต้ พ.ร.บ. สถาบนัการเงินชมุชน กไ็ด้เริม่พจิารณาถงึเรือ่งนี้ 
ค�าถามที่น่าสนใจก็คือ เราเข้าใจศักยภาพของสถาบันการเงินชุมชน
ของประเทศดีแล้วหรือยัง?

At least formal

At least semiformal

Alternative only

None

รูปที่ 2 : (ต่อ)
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กำ�ไรหรือข�ดทุนท�งบัญชี คืออะไร ?

ก�ำไรหรือขำดทุนทำงบัญช ีคือ ก�ำไรหรือขำดทุน ท่ีเป็นผลจำกกำรตีรำคำสนิทรพัย์ ซ่ึงตำมมำตรฐำนทำงบัญช ีก�ำหนดให้ทุกสิน้ปี บรษิทัและองค์กรต่ำง ๆ 

ต้องตีรำคำสนิทรัพย์ เช่น ทองค�ำ เงินสกุลต่ำงประเทศ ในรปูสกุลเงินท้องถ่ิน

ตีรำคำให้เป็นรำคำตลำดในรูปเงินบำท

เงินสกุลต่ำงประเทศ ทองค�ำ
พนัธบัตรสกลุต่ำงประเทศ

ตัวอย่�ง ก�รตีร�ค�สินทรัพย์ ให้อยู่ ในรูปเงินบ�ท

จะเหน็ว่ำ บรษัิท A ยังคงมีสนิทรัพย์ท่ี 1 ล้ำนบำท และ 1 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ ไว้ใช้จ่ำยในอนำคตอยู่เท่ำเดิม

แต่บำงปีก�ำไร บำงปีขำดทุน ตำมอัตรำแลกเปล่ียนในช่วงเวลำน้ัน

สรุปว่ำ ก�ำไรหรอืขำดทุนทำงบัญช ีเป็นเพยีงผลก�ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรตีรำคำสนิทรัพย์ ยังไม่ใช่ก�ำไรหรอืขำดทุนท่ีเกดิขึน้จำกกำรประกอบกำรจรงิ 

ซึง่ในควำมเป็นจรงิ สนิทรพัย์ดังกล่ำวยังมีอยู่ครบถ้วน

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 58

สนิทรัพย์ของบริษัท A เม่ือเร่ิมกิจกำร

1 ล้ำนบำท 1 ล้ำนบำท 1 ล้ำนบำท1 ล้ำน $ 1 ล้ำน $ 1 ล้ำน $

อตัรำแลกเปล่ียน 33 ฿ = 1$

1 ล้ำนบำท + 33 ล้ำนบำท

รวม 34 ล้ำนบำท

+ + +

ณ วนัท่ี  31 ธ.ค. 59

สนิทรพัย์ของบริษัท A

บำทอ่อนค่ำ  อตัรำแลกเปลีย่น 34 ฿ = 1$

1 ล้ำนบำท + 34 ล้ำนบำท

รวม 35 ล้ำนบำท

ปี 59 บริษัท A มีก�ำไรทำงบัญช ี1 ล้ำนบำท

ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 60

สนิทรัพย์ของบริษทั A

บำทแข็งค่ำ  อัตรำแลกเปลีย่น 32 ฿ = 1$

1 ล้ำนบำท + 32 ล้ำนบำท

รวม 33 ล้ำนบำท

ปี 60 บรษัิท A ขำดทนุทำงบัญชี 1 ล้ำนบำท

(เทียบกับสนิทรัพย์ ณ วนัที ่31 ธ.ค. 58)

Wordbook}}
Net Interest Margin (NIM) 

คือ อัตร�ส่วนร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย

แล้ว NIM ค�ำนวณอย่ำงไร ?

แบบน้ีเรยีกว่ำ ส่วนต่ำงระหว่ำงอตัรำดอกเบ้ียเงนิกูแ้ละอตัรำดอกเบีย้เงินฝำก หรอื Interest Rate Spread

ตำมหลักสำกล ต้องดรูำยได้ รำยจ่ำยดอกเบีย้และสนิทรพัย์ของสถำบนักำรเงิน ซ่ึงมวีธิคี�ำนวณแบบน้ี

NIM = รำยได้ดอกเบีย้รบั (บำท) – รำยจ่ำยดอกเบ้ีย (บำท)

สนิทรัพย์ (บำท)

แบบนีถ้กูต้อง

NIM ของไทยในปี 

2550 2555 และ 2560

ข้อมลูเฉพำะส่วนของธนำคำรพำณชิย์ไม่รวมบรษัิทย่อย

2550 2555 2560

2.9%
2.7% 2.8%

NIM ของไทยอยู่ในระดบักลำง ๆ

เม่ือเทียบกบัประเทศเพ่ือนบ้ำน

ข้อมลู ณ ปี 2560 (จนีปี 2555, สงิคโปร์และเกำหลีใต้ ไตรมำส 3/2560)

5.3% อนิโดนเีซยี   2.8% ไทย

3.1% สหรฐัอเมรกิำ  2.1% มำเลเซยี

3.0% ฟิลปิปินส์   1.7% สงิคโปร์

2.5% จนี   1.7% เกำหลีใต้  

สมมตว่ิำ...

อตัรำดอกเบ้ียเงนิกูเ้ฉล่ีย (MLR) = 6.25%

อตัรำดอกเบ้ียเงนิฝำกเฉลีย่     = 0.5%

ดงันัน้ NIM = 6.25% - 0.5%

     = 5.75% แบบนีไ้ม่ถกูต้อง

สิง่ทีค่นส่วนใหญ่อำจจะคดิ



ส่องละคร “บุพเพสันนิวาส” 
ค้นประวัติศาสตร์ “เงินตรา” สมัยอยุธยา

ฉากการใช้เงินในละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส 
(ที่มา : http://teen.mthai.com)

ภาพจากละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส 
(ที่มา : www.thairath.co.th)

เงินพดด้วงสมัยพระนารายณ์

ตราพุ่มข้าวบิณฑ์ (ซ้าย) และตราธรรมจักร (ขวา)

เหรียญดอกไม้อยุธยาของจริง (พิพิธภัณฑ์เงินตรา ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.)

อย ่ าง ไรก็ตาม ยัง มี เ งิ นส มัยอยุ ธยาอีกชนิดที่ เ รี ยกว ่ า  
“เหรียญดอกไม้อยุธยา” ท�าขึ้นจากการหล่อดีบุกผสมตะกั่ว  
ซึ่งสันนิษฐานว่าได้ถูกน�ามาใช้เมื่อหอยเบี้ยขาดแคลนในสมัย 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งเป็นสมัยหลังสมเด็จพระนารายณ์
กว่า 40 ปี

ท้ังนี้ ผู้ท่ีสนใจสามารถรับชมเงินโบราณของจริงในสมัยต่าง ๆ 
รวมทั้งศึกษาประวัติศาสตร ์เงินตราได ้ที่ พิพิธภัณฑ์เงินตรา  
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันอังคาร - อาทิตย์  
(ปิดให้บริการวันจันทร์และวันหยุดธนาคาร) โดยจัดแสดงวันละ  
6 รอบ รอบละไม่เกิน 40 ท่าน คือ รอบเช้าเวลา 09.30 น. 10.00 น. 
และ 10.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.30 น. 14.00 น. และ 14.30 น. โดย
สามารถจองเวลาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.botlc.or.th)

ภาพหอยเบี้ยและเงินพดด้วง (จดหมายเหตุลาลูแบร์)

หอยเบี้ยของจริง (พิพิธภัณฑ์เงินตรา ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.)

เงินพดด้วง ถือเป็นเงินที่แสดงเอกลักษณ์ประจ�าชาติไทย เพราะ 
มีลักษณะไม่เหมือนเงินชาติอื่น การผลิตถูกผูกขาดโดยรัฐ มีการ
ประทบัตรา “ธรรมจกัร” ทีด้่านบนของเงนิพดด้วง ซึง่เป็นเครือ่งหมาย
ประจ�าแผ่นดนิ ส่วนด้านหน้ามกีารประทบัตราทีเ่ชือ่ว่าเป็นตราประจ�า
รัชกาล มีรูปร่างแตกต่างกันไปตามรัชสมัย เช่น ในสมัยสมเด็จ 
พระนารายณ์ เป็นตรา “พุ ่มข้าวบิณฑ์” ลาลูแบร์ได้กล่าวถึง 
ตราประทับท้ังสองบนเงินพดด้วงนี้ว่า “ไม่ทราบว่าเป็นรูปอะไร
และไม่มีใครสามารถอธิบายให้เราทราบได้” ปัจจุบัน มีการค้นพบ 
ตราประจ�ารัชกาลในพดด้วงอยุธยาราว 10 ตรา ขณะท่ีสมัยอยุธยา 
มีกษัตริย์ 33 พระองค์

• เบี้ย 
เบ้ีย คือ เปลือกหอยเล็กๆ มีลักษณะเป็นมันวาว พบในทะเล

เขตอบอุ่น เคยนิยมใช้เป็นเงินในจีน อินเดีย ยุโรป และแอฟริกา 
โดยในสมัยอยุธยา พ่อค้าชาวต่างชาติเป็นผู้น�ามาจากแถบหมู่เกาะ 
มัลดีฟส์ เบี้ยเป็นเงินที่มีมูลค่าต�่า ชาวบ้านจึงใช้ในการจับจ่ายใช้สอย
อย่างแพร่หลาย เบี้ยที่น�ามาใช้มีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้กันส่วนมาก
คือ เบี้ยจั่นและเบี้ยนาง

จากกระแสละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ที่กำาลังเป็นที่นิยม มีอยู่ 
ฉากหนึ่งที่แม่หญิงการะเกด ได้นำาเงินให้พ่ีผินและพ่ีแย้มไปซื้อมุ้งมาให้ 
บ่าวรับใช้ ในบ้านทุกคนใช้ เพื่อป้องกันโรคไข้มาลาเรียที่กำาลังระบาด 
ทำาให้ผู้ที่ชมละครทุกท่านได้มีโอกาสเห็นการใช้เงินในช่วงกรุงศรีอยุธยา  
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันนี้ BOT พระสยาม MAGAZINE 
จะมาค้นประวัติศาสตร์เงินตราในสมัยนั้นว่าเป็นอย่างไร มีแบบไหนบ้าง 
และเรียกว่าอะไร

จากข้อมูลในบันทึก “จดหมายเหตุลาลูแบร์” และบันทึกของชาวต่างชาต ิ
รายอื่น อาทิ บาทหลวงเดอ ชัวซีย์ บาทหลวงกี ตาชาร์ด และนิโกลาส์ แชรแวส  
ที่เดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มีเงินตราที่ใช้กันอยู่
หลายประเภท ที่เป็นเงินตราของไทยได้แก่ เงินพดด้วง และเบี้ย 

• เงินพดด้วง
เงินพดด้วง ท�าข้ึนจากแท่งเงินที่หลอมให้มีทรงคล้ายเม็ดขนุน ทุบปลายงอเข้า 

หากัน มีลักษณะขดกลมคล้ายตัวด้วง ชาวต่างประเทศเรียกเงินชนิดนี้ว ่า  
“Bullet Coin” เงนิพดด้วงจดัเป็นเงนิตราทีม่มีลูค่าสงู เพราะก�าหนดมลูค่าจากน�า้หนกั
ของเงนิทีใ่ช้ผลติ จงึมกัใช้ในหมูพ่่อค้าและขุนนางมากกว่าทีช่าวบ้านจะใช้กนั แบ่งได้
หลายชนิดราคา เช่น บาท สลึง เฟื้อง และไพ เป็นต้น
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ตลอดระยะเวลา 25 ปใีนฐานะคนแบงก์ชาติ คุณจริเทพ เสนวีงศ์ ณ อยุธยา เปน็นกัเศรษฐศาสตรท์ีใ่ชค้วามรู้ ในการบอกเลา่
เรือ่งราวเพือ่สรา้งความเขา้ใจกับผูค้นผา่น 2 บทบาท บทบาทแรกในดา้นการตา่งประเทศ ตัง้แต่ติดตามภาวะเศรษฐกิจโลก
และดแูลเรือ่งความรว่มมอืระหวา่งประเทศ นบัตัง้แต่วันแรกทีเ่ขา้มาทำางานในธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) จนกระทัง่ก้าวขึน้ 
เป็นผู้อำานวยการฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากนั้นจึงผันตัวเองมาสู่บทบาทที่สอง คือ ดูแลเรื่องการสื่อสารองค์กรใน
ตำาแหน่งผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร และทำาหน้าที่โฆษก ธปท. ไปพร้อมกัน

Story Teller
ทัง้ 2 บทบาทของคณุจริเทพ ล้วนใช้ทกัษะเดยีวกัน คอื การส่ือสาร 

เพยีงแค่ผูร้บัสารเป็นคนต่างกลุม่กนั มเีนือ้หาข้อมลูทีต่่างกนั ในฐานะ
นกัการต่างประเทศ หน้าทีข่องเขาคอืวางกลยทุธ์การสือ่สาร ว่าจะมี
เป้าหมาย เนือ้หาการเจรจาและการต่อรองอย่างไร เพ่ือท�าให้ความคดิ
หรือจดุยืนของ ธปท. ได้รบัการยอมรับในสายตาต่างประเทศ เพราะ 
สิง่ท่ีธนาคารกลางท�า ไม่ได้ท�าเพือ่ผลประโยชน์เฉพาะของประเทศ แต่
เป็นผลประโยชน์ต่อภมูภิาคและต่อโลก

“บนพืน้ทีข่องเวทโีลก แม้ประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศทีใ่หญ่มาก
แต่ก็ไม่ใช่ประเทศที่เล็กมากเช่นกัน ฉะนั้น การวางตัวจะเป็นผู้ตาม 
กไ็ม่ได้ หรอืจะเป็นผู้น�าเตม็ท่ีกไ็ม่ได้ การอยูก่ลาง ๆ  จึงเป็นความท้าทาย
ว่าจะวางจดุยนือย่างไร ให้ได้รบัความชืน่ชมและน�ามาซึง่การยอมรับ
และความร่วมมอื”

โครงสร้างและขั้นตอนการท�างานเดียวกันนี้ได้ถูกน�ามาใช้กับการ
สือ่สารองค์กรด้วย เป้าหมายของการสือ่สารของ ธปท. ไปสูผู่ม้ส่ีวน
เกีย่วข้อง (Stakeholders) และประชาชนทัว่ไป คอื การท�าให้นโยบาย
มปีระสิทธภิาพสูงสดุแม้ว่าจะยงัไม่ลงมอืท�า เพยีงแค่คดิว่า ธปท. จะท�า
กเ็กดิผลกระทบแล้ว ซึง่การจะไปถงึเป้านัน้ได้ต้องสร้างความน่าเชือ่ถอื
และความไว้วางใจ ด้วยกลยุทธ์ 3 ประการ คอื 

หน่ึง ท�าให้คนเข้าใจ จึงต้องพูดเร่ืองยากให้เป็นเรื่องง่าย พูด
เรือ่งยากให้รูส้กึเป็นเรือ่งใกล้ตวั เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทัว่ไปและ 
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

สอง ท�าให้คนเชือ่ม่ันว่า ธปท. คดิครบ คดิด้วยเป้าประสงค์ทีเ่ป็น 
กลางและเป็นประโยชน์ต่อทกุคน 

และสาม ท�าให้คนเชื่อใจ ว่าไม่ได้มีอะไรซุกซ่อนไว้ อธิบาย
อย่างโปร่งใส มีทีม่าทีไ่ป จะเหน็ว่ากระบวนการตดัสนิใจของ ธปท.  
ในช่วงหลงั เป็นการตดัสนิใจผ่านคณะกรรมการ มกีารเผยแพร่ผลการ
ประชมุผ่านการแถลงข่าว

“เหมือนเราต้องจับชีพจรของคนที่ล้อมรอบ ธปท. หรือผู้มีส่วน
เกีย่วข้องว่า เขาคดิอะไรกบัเราอยู ่ จะต้องสือ่สารอย่างไรเพือ่จะได้รบั
ความเข้าใจ ได้รบัความเชือ่ม่ันและความไว้วางใจ เพราะว่าสิง่ส�าคญั
ทีส่ดุของธนาคารกลาง คอื การสร้างความเชือ่ถอืและประสบการณ์ที ่
ทุกคนจะเชื่อม่ันว่าเราจะท�าความดี เราจะคิดดี ท�าดี ท�าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ แต่ยิง่ไปกว่านัน้ ยงัมคีวามท้าทายท่ีเราต้องท�าให้เขารูส้กึว่า
เราเป็นห่วง และต้องเข้าถงึได้มากขึน้”

ยกตวัอย่างการสือ่สารเรือ่งธนบตัรปลอม ในยุคก่อนอาจจะบอกว่า
มโีอกาสพบธนบัตรปลอมน้อยกว่า 1 ใบต่อ 1 ล้านฉบบั ซึง่เป็นตวัเลข
ทีน้่อยมากหากมองในเชิงสถติ ิแต่ ดร.ประสาร ไตรรตัน์วรกลุ ผูว่้าการ 
ธปท. ในยุคนั้นบอกว่า คนที่มีธนบัตรปลอมมูลค่า 1,000 บาทอยู่ 
ในมอื เขาไม่ได้ถกูกระทบแค่หนึง่ในล้าน แต่ถกูกระทบทัง้ 1,000 บาท  
ดงันัน้ จะบอกว่ามีผลกระทบน้อยไม่ได้ ธปท. จงึต้องเปลีย่นวธิกีารส่ือสาร 
กบัประชาชนเพ่ือบอกว่า (1) ธปท. รบัทราบปัญหาแล้ว (2) จะป้องกัน
ปัญหาอย่างเร็วทีส่ดุได้อย่างไร มกีารตรวจสอบอย่างไร และ (3) ธปท. 
ก�าลงัตดิตามและดูแลเรือ่งนีอ้ยู่ 

จิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
อดีตผู้วางกลยุทธ์การสื่อสาร ธปท.

คณุจริเทพ เสนวีงศ์ ณ อยธุยา
อดตีผู้อ�านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารการสือ่สารองค์กร 
และอดตีโฆษก ธนาคารแห่งประเทศไทย
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“นีค่อืการสือ่สารทีถ่กูท�าให้เป็นระบบ สมยัก่อนในหน่วยงานมีคน  
70 คน เราต้องจัดสรรว่าแต่ละคนจะดูงานกลยุทธ์อย่างไร สร้าง
ผลติภณัฑ์การสือ่สาร และติดตามข่าวสารอย่างไร ซ่ึงการส่ือสารของ 
ธปท. จะส่ือสารผ่านการจัดงานอีเวนท์ ผ่านนักข่าว ผ่านกิจกรรม 
ผูบ้ริหาร หรือผ่านผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ดงันัน้ ส่ิงทีส่�าคญัทีส่ดุในการทีจ่ะ
ท�าต�าแหน่งน้ีได้ คอื ต้องได้รบัความเช่ือใจทัง้จากผู้บริหารและนักข่าว”

ภาพลักษณ์หลากมิติของ ธปท.
ภาพลักษณ์ของ ธปท. เคยถูกมองว่าเป็นองค์กรที่น่าเกรงขาม  

เข้าถึงยาก เต็มไปด้วยเรือ่งทางการเงินการธนาคารทีด่จูะไกลตวัจาก
ประชาชนน่ีเป็นโจทย์หน่ึงของคณุจริเทพทีจ่ะสร้างการเข้าถงึและสร้าง
ภาพลักษณ์แบบใหม่ ๆ ลงไป

“การทีเ่ราจะเปล่ียนคนดัง้เดมิให้เป็นอีกแบบหนึง่นัน้ ส่ิงส�าคญัคอื
เราต้องสร้างเหมอืนกบัครอบครวัของคน ๆ นีข้ึน้มา มพีีช่ายคนโต คือ  
นกัเศรษฐศาสตร์ของ ธปท. คนเดมิซึง่ยังคงท�างานหนกัอยู่กบัวชิาการ 
อาจจะไม่ได้ใกล้ชดิกบัคนทัว่ไปมากนกั ยังพูดเรือ่งทฤษฎีและเรือ่งยาก ๆ  

คลังความรู้พระสยาม
วารสาร “BOT พระสยาม MAGAZINE” ท่ีทุกท่านก�าลังเปิดอ่านอยู่น้ี 

กเ็ป็นหนึง่เครือ่งมือทีท่�าให้คนทัว่ไปเข้าถงึ ธปท. ได้มากข้ึน จากวารสารที่
สือ่สารสาระเชงิวชิาการให้คนภายในได้รบัรูต้ัง้แต่สมยั ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์ 
เป็นผูว่้าการ ธปท. ในชือ่วารสาร “ธนาคารสาร” เตบิโตมาสูใ่นยคุที่
การสือ่สารสามารถท�าได้รวดเรว็ขึน้ ผ่านอเีมลหรอืเทคโนโลยใีหม่ ๆ  
วารสาร BOT พระสยาม MAGAZINE ทีมี่ก�าหนดวาง 2 เดอืน 1 เล่ม แม้จะ 
ช้าไปส�าหรับการสื่อสารในเชิงข่าว แต่เป็นช่องทางที่มุ่งสื่อสารเชิง 
ความคดิเชงิกลยุทธ์ ซึง่นอกจากจะพลกิโฉมจากวารสารแบบดัง้เดมิแล้ว 
ยงัเป็นการสือ่สารข้อความเดยีวกนัไปถงึคนในและคนนอกได้รบัรู ้เป็นการ
รักษาความสัมพันธ์กับอดีตพนักงานให้ได้ติดตามและท�าหน้าท่ีเป็น 
กระบอกเสยีงให้กบั ธปท. ต่อไป

“หลักคดิของ BOT พระสยาม MAGAZINE คือ การทีน่�าช่องทางที่
เคยสือ่สารเฉพาะภายในองค์กรมาสือ่สารให้ครบทัง้ในและนอกองค์กร 
ให้เห็นว่า ธปท. ก�าลงัคดิอะไรอยู่ บางครัง้เราอ่านข้อมูลในสือ่จะเป็นข่าว
เฉพาะเรือ่งตอนนัน้แต่ไม่ได้เหน็มุมมอง ไม่ได้เห็นการเตรยีมการ ไม่ได้
เห็นการวเิคราะห์ เพราะฉะน้ัน BOT พระสยาม MAGAZINE จะท�าหน้าท่ี
ปิดช่องว่างเรือ่งของข่าวทีม่แีต่ระยะส้ัน เราให้ภาพทีเ่ป็นระยะกลางและ
ระยะยาวมากขึน้ อีกอันหน่ึงคอื เป็นอุบายในการท่ีจะท�าให้คนใน ธปท. 
เปิดตวัมากขึน้ ถงึแม้ไม่ได้เปิดสู่สาธารณะแต่เปิดผ่านนติยสาร น่ีกเ็ป็น
อกีกลไกหนึง่ท่ีท�าให้เราใกล้ชดิกับภายนอกมากขึน้”

การสือ่สารในรปูแบบดจิทัิลได้ประโยชน์ในเชงิความเรว็และความ
กว้าง แต่บางครั้งจะสูญเสียความลึกหรือความต่อเนื่องของเรื่องราว 
ความรูข้องธนาคารกลาง คอื บทเรยีนในอดตี ทฤษฎปัีจจุบัน และความ
ท้าทายในอนาคตมาผนวกรวมเชือ่มเป็นเรือ่งราวเดยีวกนั BOT พระสยาม 
MAGAZINE จึงท�าหน้าท่ีเป็น คลังความรู ้(Archive of Knowledge) ของ 
ธปท. ให้กบัคนในและคนนอก 

“การท�านติยสารไม่ใช่แค่สร้างนติยสารขึน้มาฉบบัหนึง่แต่เป็นการ
สร้างคลังข้อมูล ถ้าวันหนึ่งเราอยากจะค้นดูว่าเรื่องราวต่าง ๆ ถูก
วเิคราะห์มาอย่างไร เช่น เรือ่ง Payment Systems ถกูพฒันามาอย่างไร 
คนสามารถดงึทกุอย่างมาจาก BOT พระสยาม MAGAZINE ได้ว่า ใคร
เคยพดูเรือ่งนีใ้นกีปี่ท่ีผ่านมา BOT พระสยาม MAGAZINE กท็�าหน้าที่
คล้ายจดหมายเหตเุล็ก ๆ  แต่ขึน้อยู่กบัว่าเราใช้ประโยชน์จากมนัอย่างไร”

เราจงึสร้างน้องมาอกี 2 คน น้องคนกลางอาจจะปลดเนคไท ถอดสทู  
พูดเร่ืองยากให้ง่ายข้ึน เข้าไปใกล้ชิดประชาชนมากข้ึน และน้อง 
คนสดุท้องทีใ่ส่เสือ้โปโล นุ่งกางเกงยนีส์ สามารถไปเดินเจอะเจอคนที่
อาย ุ12 - 13 ปีได้ ฉะน้ันวธิกีารท่ีจะสร้างกลไกทีจ่ะสือ่สาร คอื ไม่ได้พึง่
แค่กลไกดัง้เดมิ แต่มกีลไกในภาพใหญ่ทีจ่ะท�าให้คนยงัเชือ่มัน่ ยงัเข้าใจ 
ไว้วางใจ แต่ในรปูแบบทีง่่ายข้ึน ใกล้ชดิมากขึน้ และไม่ได้สญูเสียความ
น่าเช่ือถอื หรือความขลงัของการเป็นธนาคารกลาง”

ตวัอย่างเมือ่เดนิทางมาจากฝ่ังธนบุรข้ีามสะพานพระราม 8 จะเหน็
อาคารสองอาคารของ ธปท. ทีก่ลายมาเป็นแลนด์มาร์กของบรเิวณนี้ 
โดยด้านหน่ึงเป็นวังบางขุนพรหมอายุกว่าร้อยปี ขณะที่อีกด้านหนึ่ง
เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่แปลงโฉมจาก 
โรงพิมพ์ธนบัตรให้กลายเป็นอาคารกระจกเปิดโล่งจนมองเห็นแม่น�้า  
เป็นพ้ืนทีส่าธารณะทีเ่ปิดให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้ามาน่ังด่ืมกาแฟ 
อ่านหนงัสอื หรอืท�างาน สะท้อนให้เหน็ถงึบคุลกิหรอืภาพความเป็น 
ธปท. ในปัจจุบนั ทีมี่ทัง้สองมติอิยูเ่คยีงข้างกนั

ธปท. ปลูกฝังความเป็นมืออาชีพ
ในการท�างานกว่า 25 ปี คณุจริเทพมีโอกาสได้ท�างานกบัผูว่้าการ 

ธปท. ถงึ 8 ท่าน ซึง่ทุกยุคสมัยต้องตอบโจทย์ความท้าทายทางเศรษฐกจิ
และการต่างประเทศท่ีต่างกัน ได้เดินทางติดตามผู้ว่าการไปในเวที 
ต่าง ๆ  ได้ท�างานเป็นคณะท�างานอยู่เบ้ืองหลงัพร้อมกบัเรยีนรูก้ารสือ่สาร
ให้เป็นท่ียอมรบัและเข้าใจ ธปท. จึงเสมือนสถานท่ีหล่อหลอมความเป็น
มอือาชพีให้กับผูช้ายคนนี้

“ชีวิตในการท�างานเราได้มีโอกาสเรียนรู้ ท�างานใกล้ชิด และได้
น�าความรูเ้หล่านีไ้ปประยกุต์ใช้ในการด�ารงชวีติของเรา ท�าให้เราเป็น 
คนต้องคดิหน้าคิดหลงั ระมดัระวงั คดิเป็นระบบ และพยายามประเมิน
ทัง้ข้อดข้ีอเสยีว่า ควรจะท�าไหม ท�าแล้วมปีระโยชน์อะไร มทีางเลอืก
อืน่ไหม ท�าให้เราเป็นคนทีม่รีะบบความคดิ และนบัว่าเราโชคดทีีไ่ด้รบั
โอกาสให้ทดลองความคดิสร้างสรรค์ของเรา ซึง่กท็�าให้เราอยู่มาได้ เรา
สามารถท�าอะไรท่ีสนกุและรูส้กึมคีวามหมาย 

เรารูส้กึเสมอว่า ธปท. เป็นท่ีท่ีมีสิง่ท่ีเราเรียนรูม้ากมาย สร้างหลกัคดิ 
หลักการตัดสินใจหลายอย่างในชีวิต และถ้าคนที่อยากเลือกออกไป 
ผจญภยัภายนอก ทีน่ีเ่ป็นเหมือนโรงเรยีนวทิยายทุธ์ชัน้น�าส�าหรบัการ
ติดตามดแูลเรือ่งเศรษฐกิจและการเงนิ เมือ่ออกไปสูใ้นยทุธภพท�าให้เรา
สามารถทีจ่ะน�าความรูท้ีน่ี่ไปปรบัใช้ได้

สิง่หนึง่ทีต้่องไม่ลมื คอื ธปท. สร้างให้เรามจีติสาธารณะ เป้าหมาย
ในชวีติเราไม่ได้มองว่าเราท�าเพือ่ก�าไร เพือ่ประโยชน์หรอืเพือ่กลุ่มคนใด
กลุม่คนหนึง่ แต่เราท�าเพือ่ส่วนรวม”

สิ่งส�ำคัญที่สุดของธนำคำรกลำง คือ 
กำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ทุกคนจะเชื่อมั่นว่ำเรำ

จะท�ำควำมดี เรำจะคิดดี ท�ำดี ท�ำสิ่งที่
เป็นประโยชน์ แต่ยิ่งไปกว่ำนั้น ยังมีควำม

ท้ำทำยที่เรำต้องท�ำให้เขำรู้สึกว่ำเรำเป็นห่วง 
และต้องเข้ำถึงได้มำกขึ้น
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แม้ว่าประเด็นความเคลื่อนไหวเก่ียวกับภาคการเกษตร 
ของไทย อาจไม่หวือหวาเท่ากับข่าวการพัฒนาซอฟท์แวร์
หรอืเทคโนโลยีใหม ่ๆ  แต่สำาหรับทมีงานนกัวิจยัจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย กลับมุ่งมั่นที่จะทำาหน้าที่ในการค้นคว้า
วิจัยเพ่ือส่งเสริมภาคการเกษตรให้สามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนผ่านสู่เกษตร 4.0 ได้อย่างราบรื่น

เปิดแนวคิดทีมวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
ยุค Thailand 4.0

SEARCH FOR 
THE FUTURE

BOT พระสยาม MAGAZINE ได้สมัภาษณ์พูดคยุถงึประเดน็ต่าง ๆ  ท่ี
น่าสนใจกบัทีมงานด้านการวจิยัเศรษฐกจิการเกษตร ได้แก่ น�ำ้หวำน - 
มณฑลี กปิลกำญจน์ เศรษฐกร เจ๋ง - สุเมธ พฤกษ์ฤดี เศรษฐกร 
และ รัฐ - จิรัฐ เจนพึ่งพร เศรษฐกรอำวโุส จำกฝ่ำยเศรษฐกิจมหภำค  
นักวิจัยรุ ่นใหม่ที่จะมาช่วยให้ทุกท่านได้เปิดมุมมองกับค�าว ่า 
“เศรษฐกิจการเกษตร” ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่ที่สนใจทำางานด้านการวิจัยลดลง 
ส่วนตัวคุณคิดว่าเพราะเหตุใด

 น�้ำหวำน : เน่ืองจากตัวอย่างคนที่ประสบความส�าเร็จจาก 
การท�างานด้านวิจัยในไทยมีน้อย รวมถึงผลตอบแทนท่ีได้รับ และ
ความก้าวหน้าในสายงานของนักวิจัยไม่ชัดเจนเหมือนอาชีพอ่ืน ๆ 
จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าให้คนรุ่นใหม่สนใจงานด้านน้ีลดลง อีกท้ังการ
ท�างานวจิยัต้องใช้ทัง้เวลาและความพยายาม ซึง่อาจจะส�าเรจ็หรอืไม่
ก็ได้ ดังนั้น คนที่อยากจะท�าจริง ๆ ต้องมีความสนใจ ทุ่มเท และ 
มีใจที่จะท�ามากพอ ซึ่งน่าจะหาได้ยากในยุคนี้

 เจ๋ง : ผมไม่ทราบว่าน้อยลงหรอืไม่ แต่หากลดลง ส่วนตวัเหน็
ว่าอาจเพราะเหตผุล 2 ข้อ ได้แก่ (1) ต้นทนุในการท�าวจิยัสงู และ  
(2) การท�าวจิยัให้ผลตอบแทนช้า เพราะการท�าวจัิย คือ การพยายาม
ตอบค�าถามหรือแก้ปัญหาอย่างรัดกุมโดยอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริง
เชงิประจักษ์ และบ่อยครั้งกไ็ดข้้อสรุปว่าสมมตฐิานที่เราตั้งไว้
ไม่ตรงกบัข้อเทจ็จรงิจากข้อมลู ต้องใช้ท้ังจินตนาการและใจ

ที่เป็นกลางในการพิจารณาข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อสรุปหรือสมมติฐาน
ใหม่ แล้วหาข้อมูลมาทดสอบเพ่ิมเติม เป็นอย่างนี้เรื่อยไป จนกว่า 
จะได้ค�าตอบท่ีสอดรบักบัข้อมูลจึงจะน�าไปใช้ประโยชน์ จะเหน็ได้ว่าการ
วจิยัเป็นกระบวนการทีใ่ช้เวลาและมีโอกาสล้มเหลวสงูในตอนเร่ิมต้น

 รฐั : ผมคดิว่าคนทีท่�างานวจิยัได้ จะสามารถใช้ทักษะวเิคราะห์
ท�างานอืน่ ๆ ได้เช่นเดยีวกนั ประกอบกบัทางเลอืกอืน่ ๆ ในตลาด
แรงงาน ให้ผลตอบแทนได้สงูกว่า ค่าเสยีโอกาสในระดบับคุคลจงึเป็น
ปัจจัยหนึง่ และแม้ว่าจะมนีกัวจิยัไม่น้อยทีค่�านึงถงึประโยชน์ในระดบั
ส่วนรวม แต่เมือ่ท�าวจัิยได้ผลมาแล้วกลบัข้ึนหิง้ ไม่ถกูน�าไปใช้จรงิให้เกดิ 
ประโยชน์อย่างทีต่ัง้ใจไว้ จงึมส่ีวนให้คนทีท่�างานวจิยัมจี�านวนลดลง 

เหตุใดคุณจึงเลือกทำางานเกี่ยวกับการวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร

 เจ๋ง : ผมเริม่ต้นจากการได้รบัมอบหมายให้ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ
การเกษตร ซึ่งไม่เคยอยู่ในความสนใจมาก่อนเลย พอนานเข้า 
จึงเริ่มเห็นว่า ภาคเกษตรมีโจทย์น่าสนใจและเราน่าจะมีส่วนช่วย 
ได้บ้าง เช่น การพัฒนาเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรให้แม่นย�า
และทันกาลขึ้น หรือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่
ส�าคัญของภาคเกษตรไทยทั้งเทคโนโลยีการผลิต และความท้าทายที่
เกษตรกรเป็นกลุ่มสูงวัยก่อนบุคคลากรในภาคเศรษฐกิจอื่น

 น�้ำหวำน : ส่วนตัวคิดว่า การเกษตรเป็นศาสตร์ที่มีความ
ส�าคัญต่อประเทศไทย และในเม่ือเราสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ 

การเกษตร 4.0 ควรเป็นการพัฒนาด้าน
การเกษตร ที่น�าองค์ความรู้และเทคโนโลยี

มาปรับใช้ ไม่ควรเป็นเพียงแค่หลักการ
หรือแนวคิด แต่ต้องสามารถท�าได้จริง

น�้ำหวำน - มณฑลี กปิลกำญจน์
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ด้วยตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หากเรามีความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมเติมทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือต่อยอดจากส่ิงที่
เราผลิตได้ ไปสู่การวางแผนและการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการผลิต การตลาด หรือแม้กระทั่งการเสนอแนะ
เชิงนโยบายทางด้านการเกษตร สิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อ
ประเทศในปัจจุบัน และจะทวีความส�าคัญย่ิงขึ้นต่อไปใน
อนาคต

 รัฐ : ภาคเกษตรเกี่ยวข ้องกับคนไทยส ่วนใหญ่ 
มานาน นอกจากนัน้ การเผชญิหน้ากับ Mega Trends ส�าคญั 
ของโลก ท้ังสงัคมผูส้งูอาย ุปัญหา Climate Change หรอืการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ภาคเกษตรเต็มไปด้วย 
ประเด็นท้าทายที่น่าสนใจ แม้ว่าภาครัฐจะเห็นความส�าคัญ
โดยใช้นโยบายอุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกร แต่นโยบาย 
ส่วนใหญ่ยังขาดประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเสียหาย 
ส�าหรับผม การท�าวิจัยเชิงนโยบายท�าให้ได้เข้ามาคลุกคลีกับ
ภาคเกษตร จงึเห็นว่าการวิจยัเศรษฐกจิการเกษตรยังสามารถ
ช่วยปิดช่องว่าง และก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้อีกมาก

“เศรษฐกิจการเกษตร” คืออะไร และมีความสำาคัญ
อย่างไรในยุค Thailand 4.0

 น�ำ้หวำน : เศรษฐกจิการเกษตร คือ กจิกรรมท่ีเกีย่วข้อง
กับสินค้าและบรกิารทางด้านการเกษตร อาท ิการวางแผนและ
การจดัสรรการผลิต การบรโิภค รวมถงึการตลาดสนิค้าเกษตร 
ซึง่เศรษฐกจิไทยข้ึนอยู่กบัการเกษตรเป็นหลกั ดงันัน้ เศรษฐกจิ
การเกษตรจงึมคีวามส�าคญัต่อประเทศของเรา ทัง้ในอดตีจนถงึ
ยคุ Thailand 4.0 ซึง่ถ้าการเพิม่มลูค่าและการน�าเทคโนโลย ี
เข้ามาใช้ควบคู่ในภาคการเกษตรนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริง  
เชื่อว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจการเกษตรสามารถพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืนและจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้
อกีด้วย

เพราะนอกจากจะเป็นการบิดเบือนตลาดไม่ให้สะท้อนราคาตาม 
ความเป็นจริงแล้ว ยังท�าให้เกษตรกรไม่ปรับตัวด้วย

เจ๋ง : คิดว่าโจทย์ที่ส�าคัญในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เกษตร 4.0 คือ 
ท�าอย่างไรให้ข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆ  เช่น อุตนุยิมวทิยาทัว่โลกหรอื
ราคาตลาดล่วงหน้าของผลผลติและวตัถดุบิ สามารถเข้าถงึเกษตรกร
ทั่วไป และเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจผลิต รวมถึงท�าอย่างไร
ให้ครัวเรือนเกษตรที่เปราะบางสามารถรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่
การเกษตร 4.0 ได้อย่างราบรื่น

น�้ำหวำน : การเกษตร 4.0 ควรเป็นการพัฒนาด้านการเกษตร
ที่น�าองค์ความรู ้และเทคโนโลยี มาปรับใช้กับการเกษตรและ
เกษตรกรของประเทศได้ ไม่ควรเป็นเพียงแค่หลักการหรือแนวคิด 
แต่ต้องสามารถท�าได้จริง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบและสภาวะ
การเกษตรของไทยที่ประสบอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะท�าให้การเกษตร 
ของไทยให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

ในฐานะทีเ่ป็นนกัวจิยัรุ่นใหม่ คุณมแีนวคิดในการทำางานอย่างไร

เจ๋ง : พยายามท�าสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ แม้เป็นสิ่งใหม่ก็ต้อง
ทดลองท�า และพยายามสื่อสารให้คนอ่ืนเข้าใจ สรุปบทเรียนเสมอ  
รับฟังความเห็นและไม่กล่าวโทษกัน ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด

น�ำ้หวำน : แนวคดิในการท�างาน เริม่จากต้องมใีจทีอ่ยากจะท�า
ก่อน เมื่อเราเห็นว่างานที่ท�ามีคุณค่าและมีประโยชน์ แม้จะเป็นเพียง
สิ่งเล็ก ๆ ก็ตาม สิ่งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความมุ่งมั่น ลงมือ
ท�างานอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีความอดทนและพยายามจนสามารถ
ท�างานให้ส�าเร็จได้

รัฐ : อย่างแรกควรจะตอบให้ได้ว่า แต่ละงานจะให้ประโยชน์ 
เพิม่ขึน้ได้หรอืไม่ มใีครท�าแล้วหรอืยงั จากนัน้ หากคดิให้สนกุ ท�าแล้ว 
มีความสุข การท�างานก็จะขับเคลื่อนไปได้อย่างสม�่าเสมอ สุดท้าย 

รัฐ : เศรษฐกิจการเกษตร คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนใหญ่
เก่ียวข้องกับการเพาะปลูก ช้ีวัดได้ด้วยผลผลิตที่ไร่นาเป็นส�าคัญ ในยุค 
4.0 หรือในยุคอนาคต เมื่อมองด้านอุปสงค์ แน่นอนว่ามีแต่จะส�าคัญยิ่งขึ้น  
จากความต้องการทั้งอาหารและพลังงานที่เพิ่มตามจ�านวนประชากร และ 
ในด้านอปุทาน การทีค่นไทยส่วนใหญ่ยงัคงอยูใ่นภาคเกษตร หากจะยกระดบั
ประเทศไทย ทางคณิตศาสตร์ การยกระดับภาคเกษตรจึงนับว่าส�าคัญที่สุด

เจง๋ : เศรษฐกจิการเกษตร คอื กจิกรรมการผลิตสนิค้าเกษตรทัง้พชืและ
ปศสุตัว์ ตัง้แต่การพฒันาสายพนัธุ ์การปลกูและดแูลในแปลง หรอืโรงเพาะเลีย้ง 
จนได้ผลผลิตและส่งต่อให้ผู้บริโภค หรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีความ
ส�าคัญ เพราะภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มได้เพียง 8% ของ GDP แต่มี
แรงงานในภาคนี้เกือบ 40% และมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าภาคอื่น ๆ นอกจากนั้น  
ภาคเกษตรยังถูกกระทบจากเทคโนโลยีไม่แพ้ภาคธุรกิจอ่ืน ๆ ทั้งจาก
เทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรม หรือเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้เครื่องจักรและ 
Sensor ต่าง ๆ ในการควบคุมสภาวะในแปลงหรือโรงเลี้ยงให้ได้ผลิตภาพ
และคณุภาพสงูสดุ ซึง่ไทยไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเหล่าน้ีเลย แต่กลบัต้อง
แข่งขันกบัคูแ่ข่งทีม่เีทคโนโลยเีหล่านัน้ และนบัวนัผูบ้รโิภคกย็ิง่ต้องการสนิค้า
ทีม่มีาตรฐานสงูขึน้เรือ่ย ๆ  ซึง่เทคโนโลยีทีเ่รามอียู่ในปัจจบัุนอาจไม่เพยีงพอ

ผลจากการทำาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตร 
คิดว่าการเกษตร 4.0 ควรเป็นอย่างไร

รัฐ : ส่วนตัวคิดว่าการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า 
การเกษตร 4.0 ของไทยในยคุนี ้ควรมกีารปรบัตวัของทกุภาคส่วน เกษตรกร
ควรเพิม่ทกัษะและปรบัใช้เทคโนโลยีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพแก่ผลผลติได้อย่าง
คล่องแคล่วและทันกบัการเปลีย่นแปลง รวมถงึภมูอิากาศด้วย ขณะทีภ่าครฐั 
ก็ไม่ควรให้การช่วยเหลือภาคการเกษตรด้วยการแจกการแถมแบบเดิม ๆ 

งานวิจัยในปัจจุบัน ท�าเสร็จแล้วต้องสื่อสาร ซึ่งแตกต่างจากงานขาย
ทั่วไป ท่ีเน้นสร้างการรับรู้และรบเร้าให้ซื้อของ แต่งานวิจัยเป็นการ
สร้างความเข้าใจโดยหวงัว่าจะเปล่ียน ซึง่ประโยชน์จรงิ ๆ  อยูต่รงนีเ้อง 
หากคนเข้าใจมากขึ้น ประโยชน์ก็เพิ่มขึ้นได้เรื่อย ๆ

อะไรคืออุปสรรคของการทำางานวิจัยในปัจจุบัน

 น�้ำหวำน : อุปสรรคท่ีส�าคัญน่าจะมาจากการขาดแคลน 
นกัวจิยัทีต่ัง้ใจจรงิในการท�างานเพือ่พฒันาประเทศชาต ิท�าให้ชิน้งาน
วจิยัท่ีสามารถน�าไปใช้ได้จรงินัน้ยงัมไีม่มาก นอกจากนีย้งัมข้ีอจ�ากดั 
ในเรื่องข้อมูล เช่น ความถูกต้องของข้อมูล ความไม่ต่อเนื่องหรือ 
การขาดหายของข้อมูลที่ไม่ได้มีการเก็บไว้ การกระจัดกระจายของ
ข้อมูลตามหน่วยงานต่าง ๆ และการเข้าถึงข้อมูลท�าได้ยาก ซ่ึง 
นับเป็นอุปสรรคที่มีผลส�าคัญต่อการวิจัยด้วยเช่นกัน

 รฐั : ประสบการณ์ในโลกแห่งความจรงิของนกัวจิยั ถอืเป็นหนึง่ใน 
ข้อจ�ากัด เพราะบ่อยครั้งท�าให้งานวิจัยเศรษฐกิจ ท�าได้แค่ไล่ตาม
ประเดน็ทีเ่กดิขึน้แล้ว ขณะทีข้่อมลูเป็นอกีข้อทีต้่องใช้อย่างระมดัระวงั 
เนือ่งจากเกษตรกรมอียูห่ลกัสิบล้านคน ข้อมลูบางตวัไม่ได้ครอบคลุม
พื้นที่หรือช่วงเวลา (นาน ๆ เก็บข้อมูลที) บางตัวเป็นประมาณการ  
จึงอาจท�าให้ผลสรุปการวิจัยยังคลาดเคลื่อนและมีข้อจ�ากัด

 เจ๋ง : อุปสรรคท่ีส�าคัญส�าหรับนักวิจัยทั่วไป คือ ไม่สามารถ 
เข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลระดับ Micro Data ที่เป็น 
รายบุคคล บริษัท หรือพื้นที่ ซึ่งส่วนหนึ่งถูกจัดเก็บโดยภาครัฐ  
หากภาครฐัสามารถเปิดให้คนทัว่ไปเข้าถงึโดยรกัษาความเป็นส่วนตวั 
ของเจ้าของข้อมูลได้ จะสร้างมลูค่าเพิม่จากข้อมลูดังกล่าวได้อกีมาก 
ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลเล็งเห็นความส�าคัญและได้ตั้งส�านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มาขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้ว

งานวิจัยในปัจจุบัน ท�าเสร็จแล้วต้องสื่อสาร 
เพราะงานวิจัยเป็นการสร้างความเข้าใจ
โดยหวังว่าจะเปลี่ยน ซึ่งประโยชน์จริง ๆ 

อยู่ตรงนี้ หากคนเข้าใจมากขึ้น 
ประโยชน์ก็จะเพิ่มขึ้นได้เรื่อย ๆ

รัฐ - จิรัฐ เจนพึ่งพร

โจทย์ที่ส�าคัญในการเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่เกษตร 4.0 คือ ท�าอย่างไรให้
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ สามารถ

เข้าถึงเกษตรกรทั่วไป 
และเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ

เจ๋ง - สุเมธ พฤกษ์ฤดี
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Bangkok FinTech Fair 2018
SME and Consumer Financial Solutions 

ในยุคทีเ่ทคโนโลยเีข้ามามีบทบาทส�าคัญในชีวิตประจ�าวนั ภาคธุรกิจของไทยต้องเผชญิกับความเปล่ียนแปลงและ 
ปรบัตัวให้เท่าทนัเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) และขดีความสามารถในการแข่งขนั ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ร่วมมอืกับธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงนิ และผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงนิ ทัง้ในและต่างประเทศ
มาร่วมพดูคยุแลกเปลีย่นความคิดเหน็ถึงความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางการเงนิ และการร่วมพฒันา FinTech 
Ecosystems ในปัจจบุนั
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งาน Bangkok FinTech Fair 2018 จัดขึน้ครัง้แรกในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561 น�าเสนอความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทางการเงินต่อผู้เข้าชมงานจากสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ 
สมาคมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการ SMEs และ 
ผูบ้รโิภครายย่อย ซึง่ครอบคลมุเรือ่งทีน่่าสนใจ ในด้านการให้สนิเช่ือ
ให้แก่ SMEs การพฒันาระบบการช�าระเงนิรายย่อย ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย ีการวางโครงสร้างพืน้ฐานทางการเงิน และ Cybersecurity

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า “เรื่องส�าคัญที่
ใช้ในการวางนโยบาย ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพ การสร้างภูมิคุ้มกัน
จากภัยทางการเงิน และการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกขึ้น”

“ผลิตภาพเป็นเร่ืองที่ควรให้ความส�าคัญ เพราะการยกระดับ
ผลิตภาพจะเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว  
ในปัจจุบัน หลายประเทศก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่จะมีจ�านวนน้อยลง ส่งผลต่อ

โอกาสในการก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เราต้องเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือเพ่ิม
ผลิตผล และปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น”

ผลิตภาพยังเป ็นก�าลังส�าคัญที่จะผลักดันความสามารถ 
ในการแข่งขันภาคธุรกิจไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 
รวมทั้งกระตุ ้นกลุ ่มธุรกิจออนไลน์ให้เข้าสู ่การแข่งขันมากข้ึน  
ขณะเดียวกันบทบาทของธนาคารก�าลังถูกท้าทายจากบริษัทฟินเทค 
ทีน่�าเสนอบรกิารใหม่ ๆ  ทีแ่ตกต่างออกไป หากไม่มกีารเพิม่ผลติภาพ 
การเติบโตของเศรษฐกิจคงอยู่ในระดับที่ถดถอยลงเรื่อย ๆ 

ในด้านการสร้างภูมิคุ ้มกัน แม้ว่าขณะนี้เราก�าลังกลับเข้าสู ่
วงโคจรของ Policy Normalization แต่การเปลี่ยนแปลงราคา
สินทรัพย์ที่รวดเร็ว การกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ภาวะโลกร้อน 
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการก้าวกระโดดของเทคโนโลย ี
จะน�าเอาความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ เข้ามา การสร้างภูมิคุ้มกันท่ี 
เข้มแข็งจึงเป็นสิ่งส�าคัญในการวางนโยบายการเงิน

ดร.วิรไท ยังกล่าวว่า “นโยบายใดที่ไม่ให้ความส�าคัญกับความ
ไม่เสมอภาค อาจส่งผลในระยะยาวต่อเสถียรภาพด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ เม่ือกลุ่มที่มีฐานะดีกว่าจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่กลุ่มคนที่ไม่สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยี หรือไม่รู้วิธีการใช้จะถูกทิ้งไว้ด้านหลัง”

กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น ห้องสัมมนา Main Conference 
เล่าถึงภาพรวมของ Financial Landscape และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทางการเงินของไทย รวมท้ังพัฒนาการของต่างประเทศ 
เช่น Cross-border Payment & Remittance, Next Generation of 
Retail Payments, Data Analytics, Standard & Interoperability และ 
All-in-one e-Platform ห้องสัมมนา Cybersecurity ให้ความรู้เกี่ยว
กับภัยไซเบอร์หลากหลายรูปแบบที่ผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ประกอบการ 
ต้องเผชิญ และห้องสัมมนา Technology Talk รวบรวมเอาผู้รู้จาก
ภาคสถาบันการเงิน บริษัทฟินเทค ผู้ให้บริการระบบช�าระเงิน และ 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน มาพดูคยุถงึเทคโนโลยใีนปัจจุบนัและแนวโน้ม 
ในอนาคต รวมทั้งยังมีบูธจัดแสดงเทคโนโลยีทางการเงินล่าสุดจาก
ธนาคารพาณิชย์ ผู้ให้บริการทางการเงิน Card Scheme ทั้งในและ
ต่างประเทศ  รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจและไอทีชั้นน�า

The Future of SME Financial Solutions
ห้องสัมมนา Main Conference รวบรวมผู้มีประสบการณ์ทั้งใน

และต่างประเทศมาพดูคยุเกีย่วกบั FinTech และการพัฒนานวตักรรม
ทางการเงินล่าสุดจากผู้ให้บริการที่หลากหลาย ให้เกิดการรับรู้เป็น 
วงกว้าง ควบคูไ่ปกบัการสร้างความตระหนักถงึการป้องกันความเสีย่ง
ด้านภัยคุกคามไซเบอร์

เริ่มด้วยการเสวนาในหัวข้อ “The Future of SME Financial 
Solutions: Reaping the Full Benefits from Digital Innovation” 

พูดคุยถึงอนาคตของผู้ประกอบการ SMEs ในการน�าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจและความต้องการของ
ผู้บริโภค 

โดยคุณสฤณี อาชวานันทกุล จากบริษัท ป่าสาละ จ�ากัด  
เล่าถึง SMEs ว่า มีเพียงประมาณ 350,000 รายในไทยที่จดทะเบียน 
แต่ตัวเลขจริง อาจมีมากถึง 2.8 - 4 ล้านราย ที่ท�าการค้าขายโดย
ไม่ได้จดทะเบียน เมื่อปี 2560 TMB Analytics ได้ท�าวิจัยพบว่า SMEs  
ท่ีลงทะเบียน 350,000 รายนี้ นับเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ 2  
เรียกกลุ่มนี้ว่า “Cream SMEs” ที่มีผลก�าไรและการเติบโตที่มั่นคง  
แต่สัดส่วนน้อยมาก ความท้าทาย คือ ท�าอย่างไรถึงจะช่วย 
ผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง นั่นคือศักยภาพที่ฟินเทคสามารถท�าได้

คณุพชัร สมะลาภา รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ธนาคารกสกิรไทย 
ให้ความเห็นว่า ก่อนหน้านี้เจ้าของธุรกิจพึ่งเงินกู้นอกระบบ เม่ือ
ธนาคารคดิว่าเข้าใจ SMEs ดแีล้ว และเริม่ให้กูย้มืเงนิ กพ็บว่าธนาคาร
ไม่รู้ว่า SMEs จะยืมเงินไปท�าอะไรบ้าง และจะมีความสามารถใน
การใช้หน้ีมากแค่ไหน ซึ่งข้อมูลจาก FinTech จะช่วยให้ธนาคาร
เข้าใจ User Behavior มากขึ้น โดยใช้ Data Analytics วิเคราะห์
ข้อมูลผู้บริโภค 

บรรยากาศภายในห้อง Main Conference
บรรยากาศบริเวณส่วนจัดแสดงของธนาคารพาณิชย์ 
และผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ
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Mr. Sopnendu Mohanty, Chief FinTech Officer, Monetary 
Authority of Singapore ชวนให้ลองมองปัญหาจากมุมมองของ 
SMEs (1) เริ่มต้นต้องการบัญชีธนาคาร (2) ถ้าเป็น SMEs ขนาดเล็ก
มาก ๆ ก็ต้องการที่จะรวบรวมทุนเพื่อเปิดกิจการ (3) ต้องการเข้าสู่ 
Ecosystems (4) ต้องการเข้าสู่ Marketplace และ (5) เมือ่การค้าขาย
มีอัตราการเติบโตดีก็ต้องการเงินมาพัฒนาธุรกิจ ซึ่งแต่ละขั้นตอน
ล้วนมีความท้าทาย โดยที่ในปัจจุบัน SMEs ยังไม่มีข้อมูลแบบดิจิทัล 
มากนัก การเปลี่ยนเข้าสู่ Digital World ควรเริ่มต้นด้วยการสร้าง
ข้อมูลดิจิทัลผ่าน Digital Marketplace ให้ผู้เล่นทุกคนได้ส่ือสาร 
แลกเปลีย่นข้อมลู โดยมปัีจจยัพืน้ฐานต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครอง
ผู้ใช้งาน เช่น แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ Cloud Computing ที่
ชัดเจน การจัดการความปลอดภัยจาก Killer Application และในยุค 
โลกาภิวัตน์ เราต้องการ Platform ที่เชื่อมถึงกันได้ทั่วโลก

ในการเสวนาเรื่อง “All-in-one e-Platform: Future Solutions 
for SMEs” ผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นว่า e-Platform เป็นเครื่องมือในการ
ท�าธรุกจิยคุดจิทิลัของ SMEs เป็นช่องทางท่ีผู้ซือ้และผู้ขายจะได้พบกนั 
ช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ทุกฝ่าย โดย Machine Learning จะเป็น
เครือ่งมอืส�าคญัทีม่าช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการวเิคราะห์ข้อมลู ทัง้นี้ 

สิ่งส�าคัญที่ควรต้องมีในการให้บริการ e-Platform คือ Objective, 
Customer-centric, Trust, Talent, Traffic, Data และ Collaboration

จากภาพรวมของการเสวนาในหลาย Session วิทยากรต่าง
ให้ความเห็นว่า Digital Data มีความส�าคัญเป็นอย่างมากในการ 
ให้บริการทางการเงินในยุคน้ี ทั้งด้านสินเช่ือ การช�าระเงิน Supply 
Chain Financing และการให้บริการ e-Platform ซึง่สามารถน�าข้อมลู
ไปวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยี Data Analytics, Machine Learning 
(ML) และ Artificial Intelligence (AI) ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
ส�าหรบั SMEs และผูบ้รโิภครายย่อย เช่น Alternative Credit Scoring, 
Information-based Lending และการวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้าที่ถูกต้อง โดยสิ่งที่จ�าเป็นต้องมีเพื่อสนับสนุนการใช้ข้อมูล คือ 
Open Data Policy, Data Governance, Platform ส�าหรับ Share 
ข้อมลูทีม่มีาตรฐานและปลอดภัย รวมทัง้การสร้างความรูค้วามเข้าใจ 
และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

ในส่วนของการวางโครงสร้างพืน้ฐานทางการเงนิ National Digital 
ID และ e-KYC System เป็นจดุเริม่ต้นส�าคญัในการเข้าสูร่ะบบ Digital 
Banking และบริการ Online อื่น ๆ  โดยขณะนี้รัฐบาลและ ธปท. อยู่
ระหว่างด�าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกรรม

ทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างครบวงจร นอกจากนี ้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานกลางส�าหรับธุรกรรม 
ทางการเงินถือเป็นการวางรากฐานที่ส�าคัญ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถ
พัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและเชื่อมต่อกันได้ โดยเป็น
ประโยชน์ทั้งการ Share ข้อมูล SME การจัดท�าเอกสาร (เช่น Invoice) 
การพัฒนาระบบการช�าระเงิน การพัฒนา Application ต่าง ๆ ช่วย
ลดต้นทุนของระบบโดยรวม น�าไปสู่การสร้าง Shared Infrastructure 
และ Interoperability ในระบบการเงิน

และสดุท้ายสิง่ทีข่าดไม่ได้ คอื หลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลทีเ่อือ้ต่อ
การน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน โดยมีหลายเรื่องท่ีควรต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การโอนเงินระหว่างประเทศ การก�าหนด Data 
Policy การก�าหนดหลักเกณฑ์ KYC ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของ
ธุรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ก�ากับดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ให้บริการ ต้องมีการหารือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมสร้าง FinTech 
Ecosystem ที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน

Today’s Technology
VISA น�าเอา Wearable Payment Technology ที่ใช้ในโอลิมปิค

ฤดูหนาวท่ีเกาหลีใต้ท่ีผ่านมามาจัดแสดง นักกีฬาและผู้เข้าชมงาน 
เพยีงน�าเขม็กลัดหรอืถงุมอืไปสแกนกส็ามารถจ่ายค่าอาหาร เครือ่งดืม่ 
และของท่ีระลึกภายในงานได้ นอกจากนี้ยังมีการน�า Contactless 
Payment ไปใช้กับการเดินทางด้วยรถสาธารณะในกรุงลอนดอน ซึ่ง
ช่วยให้การจ่ายค่าโดยสารสะดวกขึ้น และได้รับความนิยมจากชาว
ลอนดอนมากขึ้นเรื่อย ๆ 

Master Card มาในแนวคดิ Smart Cities เน้นการสร้างเทคโนโลยี
เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการและ SMEs รวมทั้งมี e-Wallet บัตร
เครดิตไม่จ�ากัดค่าย ส�าหรับผู ้ใช้ที่ถือบัตรหลายใบให้จัดการกับ 
การใช้จ่ายได้ง่ายขึน้ ขณะที ่UnionPay น�าเสนอ Wearable Payment 
Technology ท่ีใช้ได้กบันาฬิกา Smart Watch หลายแบรนด์ ผู้สวมใส่ 
เพียงแค่แตะลงบนเครื่อง POS (Point of Sale Machine) เพื่อ 
จ่ายค่าสินค้าและบริการที่มีราคาไม่เกิน 1,400 บาท ซึ่งได้รับความ
นิยมมากในประเทศจีน และอีกหลายบูธที่น�าเทคโนโลยี QR Code 
และ Biometrics มาปรบัใช้กบัสนิค้าและบรกิาร เพือ่เพิม่ความสะดวก
ปลอดภัยให้ผู้ใช้งาน 

บูธให้ความรู้ทางการเงินของ ธปท. น�าเอา BOT API มาให้ผู้
เข้าชมงานได้ทดลองใช้ BOT API เป็นเทคโนโลยีด้านข้อมูลที่จะช่วย
ให้ประชาชน สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจโดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลัง  
FinTech ต่าง ๆ ให้สามารถน�าข้อมูลจาก ธปท. ไปใช้ได้ง่ายขึ้น  
ไม่ต้องน�าไฟล์ข้อมูลไปปรับอีกทีก่อนใช้

นอกจากนี้ ยังมีบูธของธนาคารพาณิชย์ที่มาร่วมแสดงนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย องค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ
การต่อต้านภัยไซเบอร์มาให้ความรู้อีกหลายแห่ง

Wearable Payment Technology จาก VISA และ UnionPay และการอธิบาย
แนวคิดของ Master Card ด้วย AR Code

บูธของ ธปท. ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ BOT API
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The Next Big Things
นอกจากบูธของสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการระบบช�าระเงิน และ

บริษัท FinTech ต่าง ๆ จะน�าเทคโนโลยีทางการเงินมาแสดงและให ้
ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกแล้ว งาน Bangkok FinTech Fair ครั้งนี้ ยัง
ได้เชิญกูรูจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมอธิปรายและให้ความรู้ใน
ประเด็นที่ก�าลังเป็นที่สนใจในห้องสัมมนา Technology Talk

ตั้งแต่เรื่องการใช้ฟินเทคเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ SMEs 
นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ท่ีท�าให้การซื้อขายง่ายขึ้น บริการ
ด้าน Supply Chain ที่จะเปิดโอกาสทางการค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ
ให้กว้างขึ้น ไปจนถึง Stable Coin ซึ่งเป็น Token ที่มีความเสี่ยงต�่า
กว่า Cryptocurrency

Mr. Ian Chapman-Banks จาก KPMG เล่าให้ฟังถึงการใช้ Big 
Data เพื่อหากลุ่มลูกค้าที่ตรงกับสินค้าหรือบริการ KYC สามารถใช้
เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานอย่าง FBI จับกุมผู้กระท�าผิด และในปัจจุบัน
สามารถใช้ข้อมูลเหล่าน้ีเพิ่มยอดขายได้ด้วยการจัดท�าโปรโมชันให้
เหมาะกับผู้บริโภค

ในการเสวนาหัวข ้อ “Enhancing SME Business and  
Opportunity through Cross Border Supply Chain and  
e-Commerce” โดยสมาคมธนาคารไทย มีตัวแทนจากธนาคารและ

ผู้ประกอบการมาเล่าถึงความส�าคัญของ Supply Chain Finance ที่
มีต่อ SMEs และบริการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบ
การสามารถติดต่อซื้อขายกับต่างชาติได้สะดวกขึ้น

Cybersecurity
ส�าหรับห้อง Cybersecurity ได้มีการจัด Sessions ให้ความรู้

ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และแนวทางป้องกันภัยไซเบอร์ โดย
ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาร่วมพูดคุยและแบ่งปัน
ประสบการณ์จริงที่หาจากที่ไหนไม่ได้ หลัก ๆ คือ

1. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส�าคัญในปี 2018 จากผลการวิจัยด้าน
การรักษาความปลอดภัยของบริษัท Imperva พบว่า แนวโน้มของภัย
คุกคามทางไซเบอร์ที่จะควรให้ความส�าคัญในปี 2018 ประกอบด้วย 
(1) การรั่วไหลของข้อมูลจากการใช้บริการ Cloud (2) การโจมตีผ่าน
เหมืองขุดเงินดิจิทัล (3) การขู่กรรโชกและสร้างความโกลาหลทาง
ไซเบอร์ (4) การเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามที่มาจากคนในองค์กร 

2. สิ่งที่ควรรู้เมื่อตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางไซเบอร ์ ปัจจุบัน 
กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) คือ หน่วยงานหลักในการก�ากับดูแล 

ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี  
ซึ่งหน ่วยงานน้ีอยู ่ภายใต ้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และใช  ้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 (แก้ไข พ.ศ. 2560) เป็นกฎหมายหลักในการบังคับ โดย
อาชญากรรมทางไซเบอร์ทีอ่าจเกดิกบัเทคโนโลยทีางการเงนิ สามารถ
จ�าแนกได้ 3 ลักษณะ (1) เทคโนโลยีทางการเงินที่ตกเป็นเป้าหมาย
ในการกระท�าความผิด (FinTech as a Target) (2) เทคโนโลยีทาง 
การเงินถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท�าความผิด (FinTech as a 
Tool) (3) เทคโนโลยทีางการเงนิทีถ่กูดดัแปลงให้มเีนือ้หาไม่เหมาะสม  
(Inappropriate Content) 

ซึ่งหากตกเป็นเหยื่อของภัยทางไซเบอร์แล้ว ควรจะเก็บรวบรวม
หลักฐานทางดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการสืบหา 
ผู ้กระท�าผิด 3 สิ่งที่ควรเก็บเป ็นหลักฐาน ได ้แก ่ หลักฐาน 
ความเสียหาย ข้อมูลการสื่อสารกับคนร้าย และข้อมูลของคนร้าย

3. ภัยคุกคามรอบกาย อันตรายที่อยู่บนมือถือ ในความเป็นจริง
แล้ว การใช้งานโทรศพัท์มอืถอื มคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูโจมตทีางไซเบอร์
มากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมักจะเชื่อมต่อ 
กับ Internet หรือ WiFi อยู่ตลอดเวลา และผู้ใช้มักจะไม่ค่อยลง
โปรแกรม Anti-malware เท่าไหร่นัก ตวัอย่างภยัทางไซเบอร์ทีเ่กดิขึน้ 
ได้แก่ ภัยจากโปรแกรม Judy ถูกสร้างเสมือนแอปพลิเคชัน สามารถ
ส่งข้อมูลของผู้ท่ีดาวน์โหลดไปยัง Server ของกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดี  

แอปพลิ เคชันนี้มีคนดาวน ์ โหลดถึง 36 ล ้านเค ร่ืองทั่ ว โลก  
ภัยจากโปรแกรม DU Antivirus Security ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน Anti-
virus ปลอม ทีม่สีทิธใินการเข้าถงึข้อมลูส�าคญัในโทรศพัท์มอืถอื และ
สามารถส่งข้อมูลรายชือ่ รายการโทรเข้า-ออก ไปยงั Server ของกลุม่
ผู้ไม่ประสงค์ดีได้ แอปพลิเคชันนี้มีคนดาวน์โหลดถึง 50 ล้านครั้งใน
ช่วงกันยายน 2560 และ Wi-Fi Attack บนเครื่อง iOS ท�างานโดยใช้
ช่องโหว่ของระบบปฏบิตักิาร iOS ในการเจาะระบบและแปลงโทรศพัท์
มือถือเป็น Access Point เพื่อดักจับข้อมูลหรือกระจาย Malware ไป
สู่เครื่องอื่นที่เข้ามาเชื่อมต่อ

การจัดงาน Bangkok FinTech Fair 2018 ในครั้งนี้ ได้รับผล
ตอบรับเป็นอย่างดี โดยตลอดท้ัง 2 วัน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 
2,000 คน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสื่อสารนโยบายและ 
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการเงินให้มีการรับรู ้เป็นวงกว้าง 
เป็นการจุดประกายการพัฒนาบริการท่ีตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ช้ได้ดยีิง่ขึน้ สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อย่างเต็มศักยภาพภายใต้การดูแลความเสี่ยงและการคุ ้มครอง 
ผู้บริโภคที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs และผู้บริโภครายย่อย ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการจัดงานครั้งนี้ โดยจะเป็นแรงขับเคลื่อน
ส�าคัญให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

บรรยากาศบริเวณส่วนจัดแสดงของธนาคารพาณิชย์ 
และผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ

บรรยากาศในส่วนจัดแสดง ส่วนบริษัทที่ปรึกษา และส่วน Cybersecurity
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ฝากเงินที่ไหนดี ได้ดอกเบี้ยสูง ๆ
เป็นค�ำถำมท่ีใครหลำย ๆ  คนมกัจะได้ยนิอยูเ่สมอ บำงครัง้ทีเ่รำเหน็

โฆษณำจูงใจชวนฝำกเงินให้ดอกเบี้ยสูง แต่พอจะไปฝำก กลับพบว่ำ 
มีเงื่อนไขเต็มไปหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรต้องท�ำประกันชีวิต ต้องม ี
เงินฝำกขั้นต�่ำเป็นจ�ำนวนสูง ต้องฝำกระยะเวลำนำน หรือต้องฝำก 
ทุกเดือน หำกเรำสำมำรถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ ์ เงินฝำก 
ของทุกธนำคำรได้และรู้เงื่อนไขต่ำง ๆ ก่อน คงจะดีไม่น้อย

ตอบโจทย์ด้วยศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก
กำรได้รับบริกำรทำงกำรเงินอย่ำงเป็นธรรมเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำน

ของประชำชนผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ได้ผลักดันให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ ์
พ้ืนฐำน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เงินฝำก บัตรเดบิต บัตรเครดิต  
สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อำศัย และสินเชื่อเช่ำซื้อ โดยปัจจุบัน
ได้จดัท�ำ “ศนูย์รวมข้อมลูผลติภณัฑ์เงนิฝำก” ทีเ่ปิดเผยข้อมลูถกูต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และเข้ำถึงได้สะดวก เพื่อประโยชน์
ของผู้ฝำก ดังนี้  

1. ประชำชนสำมำรถเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ำย ช่วยในกำรเลือก
ผลติภณัฑ์ทีต่รงกับควำมต้องกำรและควำมสำมำรถของตนได้ดย่ิีงขึน้

2. ประชำชนมีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงเพียงพอ และ 
รับทรำบเงื่อนไขที่ส�ำคัญของผลิตภัณฑ์อย่ำงชัดเจน ก่อนตัดสินใจ 
เลือกใช้ รวมถึงป้องกันกำรถูกหลอกขำยหรือบังคับขำยได้ เช่น 
ดอกเบี้ยที่สูงอำจมีเงื่อนไขที่ต้องซื้อประกันภัย 

3. ประชำชนสำมำรถวำงแผนกำรออมและกำรบริหำรเงินได้ 
ดีข้ึน เป็นกำรส่งเสริมกำรออม โดยเฉพำะในภำวะทีป่ระเทศไทยก�ำลงั
ก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุ

4. เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในระบบสถำบันกำรเงินไทย 
ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนมำกขึ้น โดยเฉพำะธนำคำร
ขนำดเลก็ ซึง่ทีผ่่ำนมำออกผลติภณัฑ์เงนิฝำก แต่ไม่ได้รบัควำมสนใจ
เท่ำที่ควร เนื่องจำกอำจไม่ได้ประชำสัมพันธ์อย่ำงทั่วถึง

ทั้งนี้ ธปท. จะทยอยเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐำนอื่นที่เหลือ
ภำยในกลำงปี 2561    

วิธีการใช้งานง่ายและสะดวก
สำมำรถค้นหำข้อมลูกำรเปรยีบเทยีบผลติภณัฑ์เงนิฝำกดงักล่ำว

ได้บนเวบ็ไซต์ของ ศนูย์คุม้ครองผู้ใช้บรกิำรทำงกำรเงนิ (ศคง.) ธปท. 
(www.1213.or.th) และเว็บไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th) โดย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝำกในหน้ำแรก จะจัดเรียงล�ำดับตำมอัตรำ
ดอกเบีย้จำกมำกไปน้อย รวมถงึแสดงข้อมูลเงือ่นไขของดอกเบีย้และ
เงื่อนไขต่ำง ๆ ในกำรฝำก เช่น ต้องซื้อประกันชีวิตควบคู่กำรเปิด
บญัชหีรอืไม่ ต้องฝำกเงนิเป็นระยะเวลำนำนแค่ไหน จ�ำเป็นต้องฝำก
ทุกเดือนหรือไม่ หรือต้องใช้เงินในกำรเปิดบัญชีขั้นต�่ำเท่ำใด เป็นต้น

ในกำรค้นหำข้อมูล ผู้ฝำกยังสำมำรถเลือกให้แสดงข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ตำมปัจจัยที่ก�ำหนด (Filter) ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ของ 
สถำบนักำรเงนิทีร่ะบ ุผลติภณัฑ์ตำมทีร่ะบุ จ�ำนวนเงนิทีต้่องกำรฝำก 
หรือระยะเวลำกำรฝำก หรือผลิตภัณฑ์ที่พ่วงกับประกันภัย เป็นต้น 
ตอบค�ำถำมท่ีว่ำ “เงินฝำกดอกเบ้ียสูง เงื่อนไขดี หำได้จำกไหน”  
ผู ้ฝำกจึงสำมำรถหำข ้อมูลได ้จำก www.1213.or . th และ  
www.bot.or.th เท่ำนั้น

2

3

1

ขั้นตอนการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินง่าย ๆ ผ่าน www.1213.or.th

เข้าสู่ www.1213.or.th เลือกที่แถบเมนู 
“หน้าเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เงินฝาก”

คลิกเลือกเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ในช่อง “เปรียบเทียบ” 
(เลือกได้สูงสุด 9 ผลิตภัณฑ์) 

ระบบจะแสดงผลเฉพาะผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เราเลือกเท่านั้น 
และเลือกแถบเมนู “กดดูข้อมูล” อีกครั้งเพื่อประมวลผล

หน้าแสดงการประมวลผลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เราเลือกไว้

4

เงินฝากดอกเบี้ยสูง
เงื่อนไขดี หาได้จากไหน?
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ย้อนอดีต หวนวันวานในสมัยรัชกาลที่ 5
จากพืน้ทีโ่ล่งบรเิวณลานพระบรมรปูทรงม้า ถกูเนรมติให้กลายเป็นสวน

ดอกไม้ขนาดใหญ่สไตล์อังกฤษ และลานน�า้พทุีเ่ต้นระบ�าล้อกบัแสงสตีระการตา 
ด้านหน้าพระทีน่ั่งอนันตสมาคมในยามค�า่คนื โดยรอบบริเวณล้วนถกูจดัตกแต่ง
อย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมช่วงสมยัรัชกาลที ่5 จดัเป็นนทิรรศการพระราช
ประวตัแิละพระราชกรณียกจิของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ใน
ช่วงเวลาส�าคญัแห่งการพฒันาประเทศด้วยพระราชกศุโลบาย และบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทีท่รงก่อตัง้ขึน้ อาท ิการรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า 
ไปรษณีย์ไทย ธนาคารสยามกมัมาจล รวมถงึพระราชกรณียกจิตลอด 70 ปีของ

Love and Warmth 
at Winter’s End

นี่คงจะเป็นงานฤดูหนาวที่อบอุ่นหัวใจที่สุด 
เมือ่ผูเ้ข้าร่วมงานพร้อมใจกันนุง่โจง ห่มสไบ เดนิ
เที่ยวเล่นท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคกลับไป 
ยังสมัยรัชกาลที่ 5 ในงาน “อุ ่นไอรัก คลาย 
ความหนาว” ชนิดที่ว่าคนที่แต่งตัวสมัยใหม่
เข้าไปกลับกลายเป็นคนหลงยุคเสยีเอง โดยรอบ 
บริเวณงานล้วนสะท้อนให้เหน็ถึงภาพความเป็นไทย
ทัง้ในรูปแบบนทิรรศการ ซุม้กิจกรรม และอาหาร
คาวหวานทีต้่องแวะเยีย่ม แวะชมกนัตลอดงาน

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ที่
ท�าให้ประเทศไทยพฒันามาจนถงึปัจจบุนั นอกจากนี ้ยงัได้เรยีนรูว้ถิชีวิีต
ของคนไทยในอดตี ชมการแสดงวธิที�าหตัถกรรมชัน้สงูในราชส�านกัแบบ 
ต่าง ๆ เช่น การร้อยดอกไม้สด ปักผ้า และสาธติการท�าขนมหวาน 
หลากหลายเมนจูากในวงัทีห่าชมได้ยาก

เช่นเดยีวกบัสนามเสอืป่า ทีไ่ด้ถกูแปลงโฉมให้เป็นย่านร้านค้าใน
พระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารบัเชญิ เช่น ร้านศลิปาชพี 904 ร้านภูฟ้า ร้าน
จติรลดา ร้านมูลนธิเิพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนธิโิครงการหลวง ซึง่
นอกจากร้านค้าแล้ว ยงัมีกจิกรรมเสีย่งโชคสอยต้นกลัปพฤกษ์ ในราคา 25 
บาท และสลากการกศุลราคา 129 บาท กลางสนามได้จดัต้ังเวทีขนาดใหญ่ 
เพ่ือแสดงวฒันธรรมพ้ืนบ้านและฉายหนงักลางแปลงท่ีฉายภาพยนตร์เก่า 
หาชมได้ยาก รายได้จากการจัดงานท้ังหมดจะน�าไปช่วยเหลือ 
ผูไ้ด้รบัความเดอืดร้อนทัว่ทกุภมิูภาคของประเทศ 

รอบนอกของสนามเสอืป่า คอื ย่านตลาดของกนิกว่า 30 ร้าน ทีต่กแต่ง
ภายใต้แนวคดิ “ใต้ร่มพระบรมโพธสิมภาร สบืสานชมุชนวถิไีทย” วาง
ขายอาหารไทยต้นต�ารบั ขนมไทยโบราณ และเครือ่งดืม่รสชาตดิใีนราคา
ไม่แพง พร้อมทัง้ชมการสาธติเกีย่วกบัศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ไปพร้อมกนั

เพ่ือให้เข้ากบับรรยากาศทัว่ทัง้งานทีจั่ดขึน้อย่างประณตี จึงได้มีการ
เชญิชวนให้ประชาชนทีม่าร่วมงานแต่งกายด้วยชดุไทยย้อนยคุหรอืชุด 
ผ้าไทยมาเทีย่วชมงาน หากไม่มกีส็ามารถแต่งกายด้วยชดุสภุาพหรอืมาเช่า
ชดุไทยทีจ่ดัไว้ตามจดุต่าง ๆ ได้เช่นกนั

แม้กจิกรรมนีจ้ะผ่านพ้นไปแล้ว แต่งาน “อุน่ไอรกั คลายความหนาว” 
ได้กลายเป็นงานทีป่ระทบัใจคนไทย ด้วยความยิง่ใหญ่ สนกุสนาน และการ
พร้อมใจกนัแต่งกายชดุไทยสืบสานวฒันธรรม ความส�าเรจ็อย่างล้นหลาม 
ท�าให้กจิกรรมด ีๆ เช่นนีจ้ะจดัขึน้อกีในฤดหูนาวครัง้ต่อไป



BO
T 

M
A

G
A

ZI
N

E 
 Sp

ec
ia

l S
co

op
  ฉบ

ับท
ี่ 2

 ป
ี 2

56
1

5756

BO
T M

A
G

A
ZIN

E  Special Scoop
  ฉบับที่ 2 ปี 2561

นิติกร กรัยวิเชียร
ผู้อยู่เบื้องหลังนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

หากใครทีไ่ด้ไปเทีย่วงาน “อุน่ไอรกั คลายความหนาว” เมือ่ช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ - มนีาคม 2561 ทีผ่่านมา อาจจะได้ไปถ่าย
ภาพย้อนยคุทีร้่าน “ฉายานติิกร” ซึง่ได้รบัความนยิมจากผูร่้วมงาน เข้าแถวถ่ายภาพเนอืงแน่นต้ังแต่เช้าทกุวัน แต่หลายท่านอาจจะ 
ไม่ทราบว่า เบือ้งหลงัแนวคดิและชือ่ของร้าน “ฉายานติิกร” นี ้มทีีม่าจาก อาจารย์นิตกิร กรยัวเิชยีร ผู้อ�านวยการโครงการส่งเสรมิ
ศลิปวฒันธรรม บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) และท่ีปรกึษาสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี อกีด้วย

BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับน้ี ได ้รับเกียรติจาก 
อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ช่างภาพรุ่นใหม่  
จะมาบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจในการถวายงานในฐานะ 
ช่างภาพและภัณฑารักษ์ให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์

ภาพแห่งความผูกพัน
เมื่อถามถึงความภูมิใจท่ีได้เป ็นภัณฑารักษ์ให้นิทรรศการ 

“ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช” อาจารย์นิติกรจึงเริ่มเล่าตั้งแต่การท�างานและแนวคิดท่ี
ท�าให้นิทรรศการครั้งนั้นประทับอยู่ในใจปวงชนชาวไทย

“สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
ท�าหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งแต่
สมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรง
มีพระชนม์อยู่ ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตและได้รับภาพมาเม่ือ 
เข้าสู ่รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งกองงานช่างภาพส่วนพระองค์ ส�านัก
พระราชวัง ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี” 

ในเบ้ืองต้นกองงานช่างภาพส่วนพระองค์ได้คัดเลือกภาพมาให้
จ�านวนหลายร้อยภาพ เม่ืออาจารย์นิติกรได้ดูภาพรวมและก�าหนด
แนวคิดของงานแล้ว จึงคัดเลือกภาพตามแนวคิดอีกครั้ง เมื่อ 
เลือกภาพท่ีจะจัดแสดงท้ังหมดแล้ว ก็ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือให ้
ทรงมีพระราชวินิจฉัย จนได้ภาพชุดนี้ออกมา 

แนวคดิในการจัดแสดงนิทรรศการ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” แบ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ออกเป็นแต่ละยุคสมัย ช่วงแรกเป็นช่วงต้นรัชกาลที่ 9 ประมาณ 
ช่วงปี 2490 เป็นต้นมา ซึ่งพระองค์ทรงโปรดการถ่ายภาพครอบครัว 
มีภาพพระบรมวงศานุวงศ์ทุก ๆ พระองค์ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ 
ช่วงต่อมาเป็นช่วงกลางรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภมูพิลอดลุยเดชเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มเยยีนประชาชนทัว่ประเทศ 
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อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร 
ผู้อ�านวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
และที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รวมท้ังปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จึงมีภาพถ่ายจ�านวนมากที่สะท้อน 
ถึงโครงการในพระราชด�าริต่าง ๆ โดยเฉพาะภาพถ่ายสภาพ
ภมูปิระเทศทีเ่ริม่ต้นตัง้แต่ยงัเป็นพืน้ท่ีแห้งแล้ง ผูเ้ยีย่มชมจงึได้เหน็ถงึ
ความเปลี่ยนแปลงจากการทรงงานหนักในช่วงเวลาหลายสิบปี 

“ในช่วงกลางรัชกาล จะบอกเล่าเรื่องราวเยอะมาก โดยเฉพาะ
เรื่องพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการชลประทานที่พระองค์ทรงให้ความส�าคัญ เพราะเป็นสิ่งท่ี
ท�าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ เรื่องของเกษตรกรรม และความเป็นอยู่
ของประชาชน”

ช่วงปลายรชักาล เป็นช่วงเวลาท่ีพระองค์ทรงมพีระชนมายมุากขึน้ 
จงึได้เหน็ภาพจ�านวนมากในช่วงทีเ่สดจ็แปรพระราชฐานไปประทบัอยู่
ที่พระราชวังไกลกังวล สะท้อนถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ พระองค์  
ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์วังไกลกังวล หรือสัตว์ทรงเลี้ยง

“ภาพถ่ายตั้งแต่ต้นรัชกาลจนถึงปลายรัชกาล แสดงให้เห็น
ชดัเจนถงึเรือ่งความผกูพนัระหว่างพระองค์ท่านกบัประชาชนชาวไทย 
พระองค์ท่านจะถ่ายภาพประชาชนที่มาคอยเฝ้ารับเสด็จด้วยความ 
ตืน่เต้นและด้วยความจงรกัภกัด ีรวมถงึภาพสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 พระราชโอรส และพระราชธิดา
ทุกพระองค์ โดยเสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมประชาชน รับทราบ 
สารทุกข์สุกดิบของชาวบ้านโดยไม่ถือพระองค์ ความผูกพันของ
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในทุกยุคทุกสมัยอย่างแยกกัน
ไม่ได้ เป็นสิ่งส�าคัญที่ผมต้องการสื่อในฐานะภัณฑารักษ์” 

เรียงร้อยภาพเพื่อคล้องใจ
นอกจากบทบาทในการเป็นภัณฑารักษ์นิทรรศการ ภาพถ่าย 

ฝีพระหัตถ์ฯ แล้ว อาจารย์นิติกรยังได้ถวายงานสมเด็จพระเทพ- 
รตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีหลายครัง้ โดยได้รบัพระราชทาน
พระราชานุญาตให้ถ่ายภาพอย่างเป็นทางการของพระองค์มานาน
กว่า 30 ปี 
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“เป็นพระมหากรณุาธิคณุอย่างยิง่ทีท่รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ผมท�างานนี ้ตลอดเวลา 30 ปี ผมท�าด้วยความสบายใจและด้วยความ
ชื่นใจ แต่ไม่เคยมีครั้งใดที่ไม่ตื่นเต้น แล้วก็มีความรู้สึกว่าพระองค์
ท่านทรงมีพระเมตตาจริง ๆ คือ ให้เวลาในการท�างานอย่างเต็มที่”

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สย ามบ รม ร าช กุ ม า รี  เ ป ็ น กิ จ ก ร รม ท่ี สม าคมถ ่ า ยภ าพ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตจัดมาเป็นเวลาถึง 11 ปีต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่
นิทรรศการ “ร้อยภาพ คล้องใจ ไทย - จีน” เมื่อปี 2549 
จัดข้ึนที่เมืองปักก่ิง ซึ่งอาจารย์นิติกรรับหน้าที่เป็นภัณฑารักษ ์
จุดเริ่มต้นของงานนิทรรศการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มขึ้นเมื่องาน
พระราชพิธีเฉลิมฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 ซึ่งมี 
พระราชอาคันตุกะจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมแสดงความยินดีเป็น
จ�านวนมาก รวมทั้งมีส�านักข่าวจากทั่วโลกมาท�าข่าวด้วย 

หนึ่ งในจ�านวนนั้นเป ็นส�านักข ่าวของจีน โดยมีคุณริตา  
จ้าว (Ms. Rita Zhao) เป็นผู้ท�าข่าวและเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คุณจ้าวได้ขอพระราชทาน 
กราบบังคมทูลเร่ืองการมาท�าข่าว และการเป็นช่างภาพท่ีตระเวน 

ถ่ายภาพทัว่ประเทศไทย เพือ่น�ากลบัไปแสดงทีก่รงุปักกิง่ ประเทศจนี 
โดยได้ทราบมาว่า พระองค์ท่านเคยเสดจ็พระราชด�าเนินไปทัว่ประเทศ
จีน จึงขอพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อน�าไปจัดแสดงร่วมกัน
ในงานของเธอ พระองค์ทรงมีรับสั่งกับอาจารย์นิติกรให้ช่วยคัดเลือก
ภาพที่จะน�าไปจัดแสดง โดยเลือกออกมาได้จ�านวน 100 ภาพ ทาง
คุณจ้าวก็จัดแสดง 100 ภาพเช่นกัน จนเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ  
“ร้อยภาพ คล้องใจ ไทย - จีน” ซึ่งยังมีความหมายดี ๆ นอกจาก
จ�านวนหนึ่งร้อย คือ “ร้อยเรียง (ภาพ)” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง 2 ประเทศ จัดแสดงที่ Capital Museum, Beijing และได้
รบัการตอบรบัดีมาก จนมเีสยีงเรยีกร้องว่า คนไทยกอ็ยากมโีอกาสได้
ช่ืนชมภาพเหล่าน้ันด้วย เป็นทีม่าของการจดันิทรรศการแสดงภาพถ่าย
ฝีพระหัตถ์ในเมืองไทยครั้งแรก เมื่อปี 2550 ในชื่อเดียวกัน

จนมาถึงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ครั้งล ่าสุดมีชื่อว ่า  
“กาวยประภา” ซึ่งเป็นช่ือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม-
บรมราชกุมารี ทรงตั้งขึ้นเอง หมายถึง “แสงสว่างแห่งบทกวี” แสดง
ภาพถ่ายท่ีทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จฯ ไปยังสถานท่ีต่าง ๆ  
ทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงปี 2559 - 2560 ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชม 
ยังสามารถหาชมภาพบรรยากาศงานนิทรรศการได้จากเว็บไซต ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (http://www.bacc.or.th)

โครงการในอนาคต
อาจารย์นติกิรยงัได้เล่าว่า หอจดหมายเหตแุห่งชาต ิร่วมกบับรษิทั 

ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) และสมาคมถ่ายภาพฯ จะมีการจัด
นทิรรศการฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบบัของหอจดหมายเหตแุห่งชาติ 
เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาต ิ(UNESCO) ได้ประกาศขึน้ทะเบยีนฟิล์มกระจกและภาพ
ต้นฉบบัของหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิเป็นมรดกความทรงจ�าแห่งโลก 
ประจ�าปี 2560 ผูท่ี้สนใจสามารถเข้าชมได้ที ่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 
หอศลิป ถนนเจ้าฟ้า ในเดอืนพฤษภาคม 2561 และยงัมกีจิกรรมอืน่ ๆ  
ทีส่มาคมฯ จดัขึน้ให้แก่ผูท้ีส่นใจตลอดทัง้ปี ไม่ว่าจะเป็นงานประกวด
ภาพถ่ายทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทาน งานประกวดถ่ายภาพ ONE 
SHOT KNOCK OUT งาน Chang Fine Art Photo Contest รวมถึง
การให้ความรู้กับประชาชนที่ชอบการถ่ายภาพ ด้วยการจัดหลักสูตร
สอนและจัดทริปถ่ายภาพ ท่านที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ 
เพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (http://www.rpst.or.th)

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่จัดแสดงในนิทรรศการ 

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่จัดแสดงในนิทรรศการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "กาวยประภา" (ที่มา : www.rpst.or.th)

บรรยากาศในงานนิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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อาลัย
ผู้ว่าการวิจิตร สุพินิจ

ผูว่้าการวิจิตร สุพินจิ ถือเป็นผูว่้าการลกูหม้อธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) อีกท่านหนึ่งที่มีความผูกพัน
กับ ธปท. มายาวนาน โดยท่านเป็นนักเรียนทุนรุ่นแรก  
ภายใต้โครงการให้ทนุการศึกษาแก่นกัเรยีนมธัยมปลายไป 
ศึกษาต่อต่างประเทศในปี 2503 ทีม่าจากการริเริม่ในยุค
ของผูว่้าการป๋วย อึง๊ภากรณ์ 

ผูว่้าการวิจติร สพุนิิจ เกิดเมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2484 จบการศกึษา 
B.A. (Economics and Social Studies) University of Manchester, 
England ในปี 2509 M.A. (International and Foreign Economics 
Administration) Yale University, U.S.A. ในปี 2515 และปรญิญาบตัร
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ในปี 2532

ท่านเริม่ท�างานที ่ธปท. ในปี 2509 ดแูลงานด้านการต่างประเทศ 
และงานด้านการเงินระหว่างประเทศมาโดยตลอด ได้แก่ เศรษฐกร 
ฝ่ายวิชาการ หวัหน้าเศรษฐกร หวัหน้าหน่วยการเงนิระหว่างประเทศ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อ�านวยการฝ่ายการธนาคาร  
รองผู้อ�านวยการฝ่ายการต่างประเทศ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ  
ผู้อ�านวยการฝ่ายการธนาคาร ผู้ช่วยผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และได้
รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ ธปท. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2533 ก่อนจะ 
ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539

ผลงานท่ีส�าคญั 
การปฏิรูประบบการเงินครั้งใหญ ่ท่านได้ด�าเนินงานสานต่อตาม

แผนพัฒนาระบบการเงินขั้นที่ 1 (ระหว่างปี 2533 - 2535) ด้วยการ
ผ่อนคลายข้อจ�ากัดทางการเงินด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาการก�ากับ
ตรวจสอบสถาบนัการเงนิ การพฒันาตราสารทางการเงนิและบรกิาร
ทางการเงิน และการปรับปรุงระบบการช�าระเงิน เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และมุ่งเป้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค พร้อมกับ
ด�าเนินนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของ
ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ 

การพัฒนาตลาดทุน : การจัดตั้ งคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ มกีารตราพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ขึ้น เพื่อก�าหนดให้มีองค์กร คือ 
“คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” ท�าหน้าท่ี
ควบคุมธุรกิจหลักทรัพย์และก�ากับการออกหลักทรัพย์ เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคอินโดจีน ธปท. 
ได้พัฒนาระบบการเงินของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศเปิดให้มีกิจการวิเทศธนกิจ 
เพื่อให้บริการด้านวาณิชธนกิจได้ด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอแสดงความเคารพและความอาลัย
ต่อการจากไปของผู้ว่าการวิจิตร สุพินิจ และขอร�าลึกถึงคุณูปการ
และผลงานที่ท่านมีต่อ ธปท. และเศรษฐกิจไทย นับเป็นต้นแบบ 
ให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

ผู้ว่าการวิจิตร สุพินิจ
ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2533 - 1 กรกฎาคม 2539

ผู้ว่าการวิจิตร สุพินิจ ประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ผู้ว่าการวิจิตร สุพินิจ ขณะเยือนสาขาภาคใต้ (ส�านักงานภาคใต้ในปัจจุบัน)

ผู้ว่าการวิจิตร สุพินิจ ท�าพิธีเปิด 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ธนาคารแห่งประเทศไทย
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